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ทานประธานครับผมเปนผูหนึ่งที่ในวาระหนึ่งของการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๒ ถึงแมทานประธานจะใหเวลาไมมากแตก็ไดอภิปรายในประเด็นฝากทาง
คณะกรรมาธิการไว นั่นก็คือการจัดตั้งโรงหีบน้ํามันปาลมที่สหกรณนิคมทาแซะ และผมใช
คําพูดหนักครับในวันนั้นเรื่องความจงรักภักดีหลายคนมาเตือนผมวาไมควรพูด แตสิ่งที่ผม
กราบเรียนตอสภาอันทรงเกียรติตรงนี้เปนเรื่องของความเปนจริงครับ เพราะเปนเรื่องที่มี
การรองเรียนทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในขณะที่พระองคทานเสด็จ
ไปเยี่ยมพสกนิกรที่อําเภอทาแซะ ที่จังหวัดชุมพร สหกรณนิคมทาแซะ จังหวัดชุมพร  
ถวายฎีกาทูลเกลาฯ ตอพระองคทานใหชวยสรรหางบประมาณมาสนับสนุนงบประมาณ
เดือดรอนถึงเจาฟาเจาแผนดินครับ พระองคทานรับฎีกาเอาไวแลวสงใหกองงานสวนของ
พระองคทานลงมาศึกษาขอเท็จจริงในพื้นที่ หลังจากนั้นไดทําหนังสือของบประมาณ
มายังรัฐบาลครับในวาระที่ ๑ วาจังหวัดชุมพรนี้ครับมีพื้นที่ปลูกปาลมเปนอันดับที่ ๒  
ในประเทศ  อาวลึกมีแลวอันดับที่  ๒  ก็คือจังหวัดชุมพร  อันดับที่  ๓  ก็คือจังหวัด 
สุราษฎรธานี นาที่จะมีโรงสกัดน้ํามันปาลมของสหกรณนิคมตาง ๆ แตพอขอไปเสร็จแลว
วาระที่ ๑ ไมใหครับ ไมมีเหตุผลรัฐบาลไมไดชี้แจงเหตุผลใด ๆ เลย ผมไดอภิปรายเรื่องนี้
ในที่ประชุมสภาในวาระที่ ๑ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณครับ  
ทานสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ขออภัยที่เอยนามทาน ทานประธานครับไดลุกขึ้นชี้แจงตอ 
ที่ประชุมสภาครับวาเอาไปวากันในวาระที่ ๒ ทานประธานครับวันนี้ก็พยายามที่จะเปดดู 
ทุกหนาติดตามมาตลอดการทํางานของคณะกรรมาธิการครับ เพราะมันเปนนโยบายของ
รัฐผมก็คาดหวังวารัฐมนตรีที่เปนกรรมาธิการงบประมาณคงใหความสําคัญตอสิ่งที่ทาน 
ไดพูดไวในสภา แตเปนที่นาเสียดายครับเขาไปขางในผมไมทราบวาลงในพื้นที่ของ
กรรมาธิการแตละคนกันเทาไรไปเปดดูในเอกสารสิครับ ในงบเพิ่มไปดูสิครับอยูในจังหวัด 
ตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่ของกรรมาธิการงบประมาณแทบทั้งสิ้น ไมไดใหความสําคัญตอการ
แถลงนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศแตประการใด เพราะฉะนั้นผมมีประเด็นที่อยากจะ
กราบเรียนผานทานประธานถามไปยังคณะกรรมาธิการครับวาเรื่องของโรงสกัด 
น้ํ ามันปาลมของสหกรณนิคมทาแซะที่ กราบทูล เกล าฯ  ถวายฎีกาตอสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ กรรมาธิการไมใหความสําคัญเลยหรือครับ หรือแบงกันจนลืม  
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๔๕,๐๐๐ ลานบาท แบงกันจนลืม เงินเพียงแค ๑๕๐ ลานบาทเทานั้น ทานหาไมได วันนี้
ผมกราบเรียนตอทานประธานหนอยหนึ่งครับ วาวิธีพิจารณาในการพิจารณางบประมาณ
เพิ่มของกรรมาธิการใชหลักเกณฑมาตรฐานอะไร ทานครับ ทานเปดดูในงบประมาณ
เพิ่มเติมครับของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานาอเนจอนาถมากใชมาตรฐานแบบ 
เสนใคร จังหวัดใครจังหวัดมัน กรรมาธิการนั่งอยูขางในใครเปนผูมีอํานาจชักใยในรัฐบาล
ที่แทจริงก็แสดงอิทธิฤทธิ์ผานรางทรงเขาไป ทานประธานเปดดูสิครับในงบเกี่ยวกับ 
การทองเที่ยว มีการสรางโครงการกอสรางหอประชุมแสดงสินคานานาชาติที่จังหวัด
เชียงใหมครับ งบประมาณทั้งหมดที่ไดงบเพิ่มมา ๒,๒๐๐ กวาลานบาท ทานประธานครับ
เปนงบผูกพันอีกดวยอีก ๓ ป ทานประธานที่เคารพครับ เร่ืองนี้ไมใชเปนเรื่องใหม 
แตประการใดครับ เปนเรื่องมาตั้งแตอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไมมีแผนดินอยูในประเทศไทย
ในขณะนี้นะครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๑/๑ 
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ตั้งโครงการตรงนี้ขึ้นมาสรางหอประชุมที่จังหวัดเชียงใหม  แตปรากฏวาไมผาน
กระบวนการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณมา ไมผานสิ่งแวดลอมครับ ในรัฐบาล 
ชุดนั้นของทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ ก็เลยไมไดจัดสรรงบประมาณตรงนี้ก็ทําไมได  
คางนะครับ มาถึงรัฐบาลของ พลเอก สุรยุทธ ปรากฏวาทานยกเลิกโครงการนี้ไป มาใน
งบประมาณวาระที่ ๑ ของรัฐบาลชุดนี้ครับไมไดตั้งงบประมาณเริ่มตนแตประการใด 
เพราะรูอยูวาโครงการนี้ไมสมบูรณ ตั้งงบประมาณไมได มีการโตแยงจากสวนราชการ
หลายสวน ปรับลดงบประมาณลงไป ๔๕,๐๐๐ ลานบาท พอเพิ่มกลับมาตูมปบผีมาโผล
ในรางทรงตรงนี้เลยครับ ใชเสนหรือครับ กรรมาธิการชุดนี้พิจารณาอยางไรครับในการ 
ที่เอาโครงการนี้ปลุกผีขึ้นมาตั้งอีก ทั้ง ๆ ที่ไมผานกระบวนการขั้นตอนตาง ๆ ของการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณแตประการใด ทานประธานพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปของคณะกรรมาธิการชุดนี้ไปไหนแลวครับ ผมอยากจะไดยินคําตอบครับ  
วาความสมบูรณในการพิจารณาโครงการตรงนี้นะครับจะอยูจังหวัดไหนผมไมวาเพราะ
เปนสวนหนึ่งของประเทศไทยครับ  แตขอใหพิจารณาถึงความสําคัญ ความจําเปนถูกตอง
กับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกันจริง ๆ เวลาโรงหีบน้ํามันปาลมเล็ก ๆ นอย ๆ  
งบเพียงแค ๑๕๐ ลานบาท แตประโยชนที่จะไดในการเพิ่มมูลคาของสินคาทางดาน
การเกษตรคือปาลมน้ํามันนะครับมันอเนกอนันตมากมายเหลือเกิน ผมไมตองการที่จะ
เห็นการปดถนนชุมนุมเวลาเรียกรองราคาปาลมตกต่ํา เพราะพี่นองชาวสวนปาลมของผม
ไมสามารถที่จะตอรองเกี่ยวกับเปอรเซ็นตน้ํามันปาลมได เพราะถึงเวลาตรงนั้นเหมือนผี 
ไปถึงปาชาไมฝงก็เผาเมื่อโรงสกัดน้ํามันปาลมเขาบอกเปอรเซ็นตน้ํามันปาลมตรงนี้ 
มันไมไดมาตรฐาน เถียงเขาไมไดครับ ไมเหมือนจังหวัดกระบี่ครับเขามีสหกรณนิคมน้ํามัน
ปาลมที่อาวลึก เขาสามารถตั้งกฎเกณฑมาตรฐานตรงนี้ตอรองราคาตอสูแทนพี่นอง
เกษตรกรชาวสวนปาลมไดครับ แตพอมาที่ชุมพร พอมาที่จังหวัดสุราษฎรธานีเหมือนผี 
ไปถึงปาชาไมฟงก็เผา ๒ อยางถึงปดถนนเห็นไหมครับ รัฐบาลก็ไปรับปากพี่นองชาว 
สวนปาลมไววาป ๒๕๕๒ จะตั้งโรงสกัดน้ํามันปาลมที่จังหวัดชุมพร ปหนา ป ๒๕๕๓  
ที่จังหวัดสุราษฎรธานีใหกับสหกรณนิคมทั้ง ๒ จังหวัด เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับการถูก
เอารัดเอาเปรียบของพี่นองชาวสวนปาลมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสิ้นเชิงเลย ไมตองมา 
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โตเถียงกันอีกตอไป ตองกราบเรียนตอทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการครับวา 
ชุดนี้ไปนั่งทําอะไรกันหลับ ๆ ตื่น ๆ เบิกวันละพันสองพันอยางนั้นหรือครับ ถาทําอยางนี้
ครับความจริงไมตองมีก็ไดคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณชุดนี้ครับ หลับแลวก็
เอาดินสอทิ่มเอาครับ ตรงนี้ตัดไป ๕ บาท ตรงนี้ตัดไป ๒๐ บาท แลวเอาไปเพิ่มตรงนั้น 
แลวก็ใชเสน ทําไมครับ กรรมาธิการชุดนี้ยังเปนรางทรงของรัฐบาลชุดที่ไมมีแผนดินอยู
หรือครับ นั่นมันผีไปแลว ยังไปปลุกผีขึ้นมานั่งอีกทั้ง ๆ ที่ไมมีความสมบูรณอะไรเลย 
ในโครงการ ผมอยากจะฟงคําตอบจากคณะกรรมาธิการครับวาโครงการตามที่ผม 
กราบเรียนในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตรงนี้ไปอยูจังหวัดเชียงใหมหรือไปอยูที่ไหน
ผมไมติดใจ แตผมตองการความสมบูรณของโครงการ ใหงบประมาณแลวสรางไดไหมละ 
วันนี้สิ่งแวดลอมผานหรือเปลา วิธีพิจารณางบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
ก็อยูในกรรมาธิการพิจารณางบประมาณเหมือนกัน ทานหลับหรือครับ วินัยในการ
พิจารณาโครงการตาง ๆ อยูตรงไหนครับและมาตรฐานในการพิจารณางบประมาณตรงนี้ 
มันจะขับเคลื่อนประเทศกันไดอยางไรครับ นี่มันเสนกันชัด ๆ เสนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังใชไหม ผมมันไมมีเสนใชไหม 
เดี๋ยวปดถนนกันอีก ไมมีปญหาหรอกครับเร่ืองปดถนนมันงาย เพราะมันนอยใจเหมือนกัน
ครับเวลาของบประมาณมาเดินตามชองไมใหผม ทั้ง ๆ ที่เจาฟาเจาแผนดินของบมาแลว 
ลงไปดูแลว อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณลงไปดูในพื้นที่ไปบอกเขาตรงนี้ละครับ สถานที่
เหมาะสมแลววันนี้ไมไดเลย ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๒/๑ 
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ผมตามมาตลอด เขาไปในหองพิจารณางบประมาณ เขาก็นั่งแบงเศษสตางคกัน อยาใหพูด
มากกวานี้เลย เดี๋ยวก็พังกันทั้งสภา เพราะฉะนั้นวันนี้ถาไมมีคําตอบ ผมไมยอม พังเปนพัง 
แลวเดี๋ยวพูดใหหมด เพราะฉะนั้นกรรมาธิการตองตอบในเรื่องตรงนี้วา โรงสกัดน้ํามันปาลม
ที่สหกรณนิคมทาแซะ ในวาระที่ ๑ ทานรับปากผมไว วาระที่ ๒ ทําไมไมมีสักสลึงเดียว 
เศษสตางคสักสลึงเดียวยังไมมี ในโครงการที่ผีมันหายไปแลวขุดขึ้นมาตั้งขางบน  
ถาทานใสงบประมาณลงไป มันรูวาสรางไมไดก็เอาไป เพื่ออะไร ไปเปลี่ยนโครงการ 
ใชไหมครับ  ไปเลนแรแปรธาตุกันในวันขางหนาใชไหมครับ  หลังจากที่สภาชุดนี้ 
ยกมืออนุมัติงบประมาณรายจายวาระ  ๒ วาระ ๓ ไปแลว หลอกคนอื่นหลอกได  
หลอกพวกผมหลอกยาก แลวจะตามกันตอไป แตอยาไดหวังเลยวาสิ่งที่กําลังไปแบง 
กันอยูในวันนี้จะไดใชงบประมาณ ถาหากใหคําตอบตรงนี้ผมไมไดในวันนี้ พังเปนพัง  
พูดใหหมดวาตรงไหน ๔๘ ลานบาท ๖๐ ลานบาท เดี๋ยวผมพูดใหหมด อยาไปเอากันเลย 
รัฐธรรมนูญคือความศักดิ์สิทธิ์  แตความศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้น  ถากรรมาธิการซึ่งเปน 
ตัวแทนของพวกผมขึ้นไปทําหนาที่แลว ไมไดทําหนาที่ตรงนี้ ไปแบงงบกันครับ ไมใช
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ เปนกรรมาธิการแบงงบประมาณ แลวแบงเฉพาะ
กรรมาธิการที่มีอยูในสภาทั้งหมดที่ตองไปนั่งอยูในนั้นทั้งหมดเทานั้นเอง พวกผมเปนแค
เปดงอยเทานั้นเอง พูดไปเถอะ แลวสภาตรงนี้เปนสภาอันศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปลา เปนสภา
อันทรงเกียรติจริงหรือเปลา รัฐบาลใหความสําคัญจริงหรือเปลา ตัวแทนของรัฐบาล 
ที่อยูในกรรมาธิการไดพิจารณางบประมาณในสวนนี้ใหความสําคัญจริงหรือเปลา เหนื่อยครับ 
พูดไปพูดมาก็เหนื่อย ไมใชไมเหนื่อย แตก็ไมรูจะทําอยางไร บอกวาไมทอ แตจริง ๆ ลึก ๆ 
มันสิ้นหวัง แตก็ตองสูตอไปตราบใดที่ยังเปนผูแทนของปวงชน ผมตองกราบขอบคุณ 
ผานทานประธาน ผมโทรศัพทไปถามรัฐมนตรี สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรวาทานทําอยางไรอยางนี้ ผมเคยเปนกรรมาธิการงบประมาณมาครับ 
ประสิทธิภาพในการทํางานไมโหลยโทยเทาชุดนี้หรอก โหลยโทยมาก ลาออกเสียเถอะ 
เพราะทานไมไดพิจารณาตามความสําคัญความจําเปนของหลักการ ของเหตุผล  
ของนโยบายที่ทานไดแถลงไวตอสภาแตประการใด แถลงสนุก ๆ พอใหผานไปเทานั้นเอง  
ขอบคุณรัฐมนตรีสมศักดิ์มาก ผมกราบเรียนทาน ผมบอกวาทานครับ ขอดูเอกสารหนอย 



 ๑๐๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๔๒/๒ 
 
เวลาทานขอแปรญัตติเพิ่มเขาไป มีไหม นี่คือเอกสารที่อยูในมือ ทําไปถูกตองทุกอยาง 
แลวบอกดวยวาเจาฟาเจาแผนดินเขาขอมา ไมให แตพอเวลาผีไปอยูถึงอังกฤษ ใหครับ  
นั่นมันผีไปแลว ยังไปปลุกขึ้นมาอีก ทั้ง ๆ ที่รูกันมาวาใหไปก็สรางไมได 
  (นายชลนาน ศรีแกว ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีผูประทวงทานสุวโรชครับ เชิญผูประทวง 
  นายชลนาน ศรีแกว (นาน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ชลนาน 
ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดนาน ขออนุญาตใชสิทธิ 
ในฐานะเปนสมาชิก ประทวงผูที่กําลังอภิปรายอยู ทานประธานครับ ผมขออนุญาต
ประทวง เพราะวาผูที่กําลังอภิปรายทําผิดขอบังคับการประชุม ขอ ๖๑ ใชถอยคํา 
หลายถอยคําที่ทําใหผูที่อยูในสภาแหงนี้หรือผูที่ไมอยู มีขอเสียหาย เชน คําพูดวา  
ไรแผนดิน คําพูดที่บอกวา หลับ ๆ ตื่น ๆ คําพูดที่ แบงงบประมาณ ซึ่งคําพูดเหลานี้จริง ๆ 
ในฐานะเปนกรรมาธิการก็สามารถจะชี้แจงได แตถาสมมุติผมไมประทวงตอนนี้ ผมเขาใจวา
ทานผูมีเกียรติ ทานผูทรงเกียรติจะไดยกประเด็นนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบอยูตลอดเวลา  
ซึ่งผมคิดวามันไมยุติธรรมสําหรับการอภิปรายงบประมาณ คําวา โหลยโทย ตาง ๆ 
เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอใหทานประธานวินิจฉัย ไดโปรดใหผูอภิปรายไดถอนคําพูด 
ถอนเปนแผงเลย ถอนทั้งหมดเลย เพื่อจะไดไมบันทึกในสภา  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมขอวินิจฉัยนะครับ ทานผูอภิปรายครับ ผมก็นั่งฟงตลอด ------------------------------------ 
 

        - ๔๓/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๐๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๔๓/๑ 
 
สวนใหญก็มีเนื้อหาสาระ มีขอมูลที่ดี แตมีบางถอยคําที่ทานย้ําแลวมันก็จะเปนปญหา   
ผมขอความกรุณาไดไหมครับ ทานถอนสิ่งที่ไดพูดไป เชน ๑. ไมมีแผนดินอยู ๒. ที่ตาย 
ไปแลว หรือ ๓. ที่ทานไดพูดถึงกรรมาธิการ ซึ่งเดี๋ยวเขาคงชี้แจงนะครับ ผมขอความกรุณา
ครับทานสุวโรช 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ผมไมทราบวากี่เร่ืองครับ เอาทีละเรื่อง
ไดไหมครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอความกรุณาถอนเรื่องที่ ๑ นะครับ ที่ไมมีแผนดินอยู แลวก็ ๒ ที่บอกวาไปชวยสิ่งที่      
มันตายไปแลว เอา ๒ เร่ืองนี้ก็แลวกันครับ  
  นายสุวโรช  พะลัง  (แบบสัดสวน)   :   ทานประธานครับ  ผมเคารพ 
ทานประธานครับ และทานประธานจะใหผมแกเปนคําพูดอยางอื่นไดอยางไรครับ  
ทานชวยหาคําพูดใหผมหนอย เพราะผมคิดวาคําพูดที่ผมพูดนี้เหมาะสมแลว  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาอยางนี้ครับทานสุวโรช เดี๋ยวจะไดเดินหนาตอ ขอความกรุณาเถอะครับ ถอนเถอะครับ     
ขอความกรุณาเถอะครับ  
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานจะใหผมถอนไดอยางไรครับ 
เพราะไมมีแผนดินอยูจริง ๆ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสุวโรชครับ ขอความกรุณาเถอะนะครับ อยาย้ํา และก็อยากขอความกรุณาให     
ทานถอน ขอความกรุณาเถอะครับ จะไดเดินหนาตอครับ  
  นายสุวโรช  พะลัง  (แบบสัดสวน)  :   ขอแกเปนวา  ไมมีแผนดินอยู  
ไดไหมครับ จาก ไร ก็เปนวา ไมมีแผนดิน อยูนะครับ ผมเคารพทานประธาน ก็เหมือนถอน
ครับ แตวาผมแกโดยถอนมาใชคําวา ไมมีแผนดินอยู 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสุวโรชครับ สิ่งที่ทานพูดไปแลวมันบันทึกไวในรายงานการประชุมนะครับ ขอความ
กรุณาทานถอนกอนก็แลวกันครับ  



 ๑๐๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๔๓/๒ 
 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ผมถอนครับวา ไรแผนดินอยู เปน ไมมี
แผนดินอยู  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอรองครับ  
  (นายไพจิต ศรีวรขาน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานผูประทวงครับ  
  นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม)  :  ผม ไพจิต ศรีวรขาน ส.ส. นครพนม 
ความจริงการประทวงนี่ผมทําเมื่อ ๑๐ ปกอน และคราวนี้จําเปนตองประทวงทานสมาชิก
ที่อภิปรายผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ โดยชัดแจง ๓ กรรม ๓ วาระครับทานประธาน พูดถึง
บุคคลที่ไมไดอยูในหองประชุม หมายถึงอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไมมีแผนดินอยูก็เปนการ
เหยียบย่ําซ้ําเติมทําใหเกิดความเสียหาย ตองขอความกรุณานะครับวาอดีตหัวหนาพรรค
ของใครก็เคารพ ตองใหเกียรติกันนักการเมืองนะครับ ขอความกรุณาไดถอนนะครับ 
ลําดับที่ ๒  คือ รัฐบาลที่ผีไปแลวยังขุดขึ้นมาอีก ก็เสียหายเชนเดียวกันครับ ประโยคที่ ๒ 
ก็อยากจะใหวาอะไรที่เปนงานทางการเมืองที่เราก็ทํากัน ถาเห็นวามันดีก็สนับสนุน  
ถาเห็นวาไมดีก็คัดคานกันตามจํานวน ถาเสียงไมถูกตองก็โหวตกันครับทานประธาน  
แลวประโยคที่ ๓ แมผมจะเห็นดวยวากรรมาธิการยักยาย กระจุก กระจายทั้งหลาย ซึ่งผม
ก็จะอภิปรายเชนเดียวกัน แตไมควรที่จะใหบอกวาใชถอยคําที่ดูหมิ่น โหลยโทย ไมมี
ประสิทธิภาพก็ขอความกรุณาวาเอาใหเหมาะสม 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสุวโรช ครับ ผมวินิจฉัยวาที่ทานไดอภิปรายนะครับผิดขอบังคับ ขอ ๖๓ ขอความ
กรุณาทานถอนถอยคําอยางนอย ๓ ประโยคนะครับ ๑. ไมมีแผนดินอยู ๒. รัฐบาลที่เปนผี 
ไปแลว แลวก็ ๓. ที่กลาวหากรรมาธิการวาโหลยโทย ขอความกรุณาเถอะครับ เราอยูใน
สภาเราก็ใหเกียรติซึ่งกันและกันนะครับ ขอความกรุณาครับ  
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ผมใหเกียรติทานประธานอยูแลวครับ 
ก็ถอนตามที่ทานประธานพูดนะครับ จะกี่ขอผมไมทราบ ผมอภิปรายตอเลยทานประธาน  



 ๑๐๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๔๓/๓ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอบคุณครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  นี่คือเอกสารที่ผมบอกครับ  
  (รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
คุณเชาวรินประทวงเรื่องอะไร เชิญครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ   
ผมขอใชสิทธิประทวงเพื่อนสมาชิกที่ใชถอยคําในการอภิปราย ซึ่งสมาชิกหลาย ๆ คน
ขอใหถอนไปแลว มีอยูคําหนึ่งที่ผมติดใจมาก และยังไมมีใครพูดถึง อยากจะขอให     
ทานประธานตกลงกับผูอภิปรายใหถอนคํานั้นแลวหลีกเลี่ยงการใชอีก ทานไดกลาววา     
ผีที่อังกฤษ ฟงดูแลวไมสบายใจครับทานประธาน ------------------------------------------------------ 
 

- ๔๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๔๔/๑ 
 
อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถูกย่ํายีโดยไมไดรับความเปนธรรม แลวตัวทานก็ไมได
อยูในหองประชุมแหงนี้ ไมไดอยูในประเทศ อยูที่ อังกฤษ เปนที่ รูกันวาทานขอลี้ภัย
การเมือง  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานเชาวรินครับ เมื่อสักครูทานสุวโรชก็ไดถอนใหแลวนะครับ ทานจะใหถอนอีกคําหนึ่ง
ครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :   นี่ยังไมไดมีใคร
ประทวง ในสวนตัวผมมีความรูสึกวามันไมเหมาะสมอยางยิ่ง  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาละครับ ทานสุวโรช ถอนอีกสักคําไดไหมครับ ทานครับ จะไดเดินหนาตอไดครับ  
ขอความกรุณาเถอะครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :   ความจริงมันหนีคดี มันชัด หนีหมาย 
ยังบอกอะไรตออะไรอีก ก็ไมเปนไร เชื่อประธานอยูแลว ผมไดทั้งนั้น หลบหนีหมายศาลไป 
มาไมได ผมถอนครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ถอนเถอะนะครับ แลวเชิญอภิปรายตอ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :   แตถาประทวงอีก คราวนี้ไมถอนแลว 
นะครับ ความจริงจะจบแลว แตวามีการประทวง ผมก็กราบเรียนตอทานประธาน 
อีกนิดเดียวเทานั้นเองทานประธานวานี่คือเอกสาร ลงนามโดยทานรัฐมนตรี สมศักดิ์ 
ปริศนานันทกุล ๑๕ กรกฎาคม ถึงทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เพื่อขอใหทาง
กรรมาธิการไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณในวาระที่ ๒ ในการสรางโรงสกัดน้ํามันปาลม 
ที่สหกรณนิคมทาแซะ จังหวัดชุมพร และทานอธิบดีกรมสงเสริม ทานก็ลงไปดูแลว  
ทานรัฐมนตรีวาการก็เห็นชอบหมด แลวก็พิจารณาเขามาเปนอันดับ ๑ ดวย พิจารณาเขา
มาเปนอันดับ ๑ คือความตองการของกระทรวงเกษตรและสหกรณวาคณะกรรมาธิการ
งบประมาณชุดนี้ครับปรับลดไปแลว แลวก็ใหวงเงินมาที่กระทรวงเกษตร  กี่บาท 
ก็สุดแลวแต  ทางกระทรวงเกษตร  สงสัญญาณไปบอกกรรมาธิการวาอันดับ  ๑  



 ๑๑๑ 
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ที่เขาพิจารณาที่เขาอยากจะไดก็คือโรงสกัดนํามันปาลมที่สหกรณนิคมทาแซะ สงเปน
เอกสารเขาไป ขอเปนอันดับ ๑ คือความตองการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปรากฏวา
กรรมาธิการไมสนใจ ไมใหความสําคัญ กลับไปเอาในงบประมาณของกรมชลประทาน 
ที่ปรับลดลงไปเยอะ ความจริงกรมชลประทานก็มีความสําคัญ มีความจําเปนเหมือนกัน
เร่ืองแหลงน้ํา ทานก็ไปตัดเขา แลวคืนเขาก็คืนเขาเพียงแค ๓๐๐ – ๔๐๐ ลานบาท 
เทานั้นเอง  มันก็ไมพอกับที่เขาตัดไป มันก็มีปญหาอีก แตวาเขาบอกวาเขาขอเปนอันดับ ๑  
คือขอโรงสีสกัดน้ํามันปาลมที่สหกรณนิคมทาแซะ ทานไมให ไมเคยถามเลย แลวการ
ทํางานของคณะกรรมาธิการชุดนี้ที่ผมบอก ความจริงบอกวาโหลยโทยมันเหมาะสมแลว 
แตวาใหถอน ผมก็ถอนไปแลว ก็มันไมเหมือนกับกรรมาธิการงบประมาณชุดที่ผานมา 
ทานประธานเองก็เคยเปน เคยเขาไปในกรรมาธิการงบประมาณหลายครั้ง เคยแปรญัตติ
หลายครั้ง เวลาที่กรรมาธิการเขาพิจารณาเสร็จ กอนที่จะกลับคืนสูสภา ทานประธานครับ 
เขาจะมีหนังสือไปถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละทาน วาที่ขอพิจารณาปรับลดไป  
๑๐ เปอรเซ็นต ๑๕ เปอรเซ็นต ๒๐ เปอรเซ็นต เทาไรนั้น วันที่เทานั้นเทานี้ขอเชิญมาชี้แจง
ตอกรรมาธิการงบประมาณหนอย นี่ไมมีเลยครับ นี่ถาเกิดวาใหโอกาสผม ผมไปพูด 
ในวันนั้น มันจะไดพูดแรงกวานี้ นี่ขนาดเพียงแคนี้ก็ประทวงกันทั้งสภา ทั้ง ๆ มันที่เปนเรื่อง
ของความเปนจริง แตไมเคยใหโอกาสกับสมาชิกแหงนี้เลย ตามขอบังคับ ตามวิธีการ
พิจารณางบประมาณกรณีที่มีการขอปรับลด ขอตัดงบประมาณในสวนตรงนี้ไป เมื่อไมมี
ตรงนั้นนะครับ พวกผมเอาเวทีตรงไหนไปพูดทานประธาน กรรมาธิการก็ไมเคยเชิญ  
อยู  ๆ  ก็ไปตัดเอาที่บอกกันนะครับ  มันไมใชกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ  
แตเปนกรรมาธิการแบงงบประมาณกัน  แบงกันแตพวกของตัวเองนั่นแหละครับ  
เอากันใหพอเถอะ คือถาไมเปนความจริง ทานบอก ประเดี๋ยวลุกขึ้นมาเลย แลวก็ที่ทํามา
เปนความลับกัน ไมตองเปนความลับ เอากันใหพังไปเสียเลย หมดเรื่องหมดราว พิจารณา
งาย ไมตองถายทอด ๒ วันหรอกครับ วันเดียวก็พอ จบเลยเพราะมันโมฆะ มันผิด
กฎหมาย ก็ถึงตองบอกวาหลักเกณฑตรงนี้ ทางกรรมาธิการตองบอกพวกผมหนอยวา
ทานถือหลักเกณฑในการเพิ่มงบประมาณใหกับกระทรวง ทบวง กรมเขา แปรญัตติเพิ่ม 
อยางไร ทีนี้ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์เอง ทานก็บอกอึดอัด ก็ไมรูจะทําอยางไร ใหเปนอันดับ ๑ 



 ๑๑๒ 
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ไปแลว กรรมาธิการก็ไมพิจารณาใหแตไมเปนไร ทานสุวโรชก็รับปากผม ไมรูเปนยาหอม
อีกหรือเปลาครับวาเมื่องบประมาณชุดนี้ผานไปแลว ในขอจํากัดของงบประมาณของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณที่มีอยู ทานจะพยายามเกลี่ยให เห็นไหมครับ พยายามเกลี่ย
นะครับ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๓ 
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เรายังมีความหวังเล็ก ๆ นอย ๆ ตรงนั้นแหละครับ ซึ่งก็ไมทราบเหมือนกันวาทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณจะดําเนินการนี้อยางไร ก็มีปญหากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เขาอีก ซึ่งตรงนี้ที่จําเปนตองวิพากษวิจารณทางกรรมาธิการ เพราะถาเชิญผมเขาไปแลว
ผมไปชี้แจง และผมเอาเอกสารใหทาน ผมก็ไมตองมาวิพากษวิจารณทานในที่ประชุมสภา 
อันทรงเกียรติแหงนี้ ทานก็พิจารณาไปปรับ แลวก็ไปเชิญทานสมศักดิ์มาถามหนอยวา 
จริงหรือเปลาที่ผมพูด เชิญอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเขามาถามหนอยวามีความจําเปน
จริงหรือเปลาขนาดไหน ความจําเปนแคไหน เพียงไร และเวลาเขาขอเปนอันดับหนึ่ง 
ก็ไมใหเขา แลวทานไปถามเขาทําไมละวากระทรวงอยากจะแปรญัตติเพิ่มอะไรมาบาง 
เขาก็บอกขอเพิ่มตรงนี้มาเปนอันดับ ๑ ทานก็ไมใหเขา แลวไมเรียกเขามาถามเลย  
ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์เองทานก็นอยใจครับทานก็บอกผมวาความจริงทานเปนกรรมาธิการ
ดวยมันก็จบ ผมก็มีปญหาวาถาความจริงผมเปนกรรมาธิการก็จบเหมือนกัน แตเนื่องจาก
มีขอจํากัดเหมือนกันในพรรคผม ผมก็เปนผูเสียสละ เสียสละจนกระทั่งวันนี้โครงการ 
มันหายไปเลย นี่คือปญหาที่ตองการคําตอบผานทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการครับ
วาชวยตอบผมใหกระจางหนอยไดไหม ถาทานไมตอบนะครับผมไมไดขูหรอกครับ แตผม
จะเอาความจริงมาพูดใหหมด กราบขอบพระคุณครับ 
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานกรรมาธิการจะขอชี้แจงนะครับ เชิญทานวิทยาครับ ทานบุญยอดเดี๋ยวขอความกรุณา
หนอยครับ ใหทานชี้แจงกอนครับ ทานประทวงหรือครับ เชิญครับ ประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม 
บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย จริง ๆ ไมไดตองการจะประทวง
ครับ แตวาตองใชสิทธิประทวง  เพราะวาไมอยางนั้นทานก็คงไมใหหารือนะครับ 
เนื่องจากวาตามขอ ๑๑ ของขอบังคับการประชุมคือการถายทอดสดไปยังสถานีโทรทัศน
เพื่อใหเราไดเห็นวาการทํางานในสภาของเรานั้นทํางานกันตามหนาที่นะครับ ทานครับ
ตั้งแตกอนเที่ยงเปนตนมาจนกระทั่งถึงขณะนี้ทางชอง ๑๑ หรือวาเอ็นบีที ในปจจุบัน
กลายเปนรายการขาวไปแลว แลวเราก็ไมไดเห็นเลยครับวาใครไดพูดอะไรบาง ผมเขาใจ 



 ๑๑๔ 
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วาทางสภาคงจะตองทําขอตกลงกับทางชอง ๑๑ ตอไปนะครับวา ถาเปนวาระที่เปนวาระ
สําคัญอยางนี้ เราจะไดไมตองมาพูดกันอีกทุกครั้งวาการถายทอดนั้นตองถายทอด
ตอเนื่อง จะไดรูวาใครไดใหเหตุผลอยางไรบาง แลวก็ชวงขาวผมขออนุญาตที่จะปรึกษา
ทานประธานวา ทานหารือกับเขาไดไหมครับวาใหเปนตัววิ่งก็ไดนะครับ ตัววิ่งก็สามารถ
พอที่จะสื่อสารไดวาในขณะนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไมไดเสียหายในเรื่องของการเสนอขาว ซึ่ง 
ถาอยางนี้แลวมันก็ตองมานั่งดูกันวาตกลงตอนนี้ชอง ๑๑ ถายทอดหรือไม เดี๋ยวตอนค่ํา 
คงตองไปดูกันอีกวาจะตัดเขาขาวหรือไม แลวก็เปนรายงานขาวกีฬาครับ เตะฟุตบอล
อยางไร ผลการแขงขันเทาไร กับการประชุมของทางสภาเรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําปซึ่งเปนภาษีของราษฎร ผมคิดวาทานคงตองพิจารณานะครับวาเรื่องไหนสําคัญ
กวากันนะครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ครับ ทานบุญยอดครับขอบคุณครับ ผมจะไดใหเขาตรวจสอบและนําขอสังเกตของ 
ทานประกอบการพิจารณานะครับ เชิญทาน วิทยา ครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ขออนุญาตชี้แจงกับทานสมาชิก  ขออนุญาตเอยนาม  
ทานสุวโรช พะลัง กรณีสิ่งที่ทานไดกลาวและทานทวงติงในเรื่องงบประมาณในเขตจังหวัด
ชุมพรของทานนั้น ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงใหเพื่อนสมาชิกไดเขาใจโดยทั่วกันดวย 
กรรมาธิการขอเรียนใหทราบนะครับวาในสวนของกรรมาธิการนั้นมีทั้งพรรครวมรัฐบาล
แลวก็พรรคฝายคาน ไดทําหนาที่ในการพิจารณาในรายละเอียดในเรื่องของงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๒ ที่ผานสภาในวาระแรกไป ขอเรียนใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ไดทราบวาการทําหนาที่ของกรรมาธิการนั้น ทานประธานที่เคารพ เราปฏิบัติหนาที่ 
ตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งมีความยากมากครับ ตางกับปที่ทานไดกลาวไววา
สามารถที่จะไปทําการปรับปรุงหรือเสริมแตงอะไรไดในอดีตที่ผานมานั้น ทานอาจจะเคย
เปนอยู แตปจจุบันเรียนตรง ๆ วากรรมาธิการที่พิจารณางบประมาณประจําปนี้นั้น
คอนขางจะทํางานลําบากมาก การอภิปรายในหองงบประมาณก็ไมสามารถที่จะไปพูด 
ถึงจังหวัดของตนเอง ซึ่งผมเองไดทําหนาที่เปนประธานบางบางครั้ง ผมยังตองกําชับ 



 ๑๑๕ 
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ทานกรรมาธิการแตละทานเลยวาบางทีไปพูดถึงจังหวัดของตัวเองบาง ในเขตเลือกตั้งบาง 
ทานกรรมาธิการก็หยุดกัน --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๖ 
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เพราะฉะนั้นสิ่งตาง ๆ ขออนุญาตเรียนทานประธานตอสภาแหงนี้วา ขอแจงใหทานทราบ
โดยทั่วกันวาเมื่อคณะกรรมาธิการจะปรับลดหรือกระทําใด ๆ เกี่ยวของแตละมาตรานั้น 
เชน หมวดที่ดินสิ่งกอสราง หมวดงานน้ํา หมวดเรื่องกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
หรือหลาย ๆ หมวด ซึ่งมีอนุกรรมาธิการไปพิจารณา ขออนุญาตนําเรียนวาเราพิจารณา
เสร็จแลวเรามิอาจที่จะไปบรรจุอะไรตามอําเภอใจตามที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดกลาว 
ความจําเปนของทานในจังหวัดนั้นเปนเรื่องความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบจะตองทําความเห็นกันและผาน ครม. มาครับ กรรมาธิการ 
ไม เกี่ยว  เ รียนตามตรงนะครับกรรมาธิการไมมีสิทธิไปจับ  นึกจะเอาลงตรงไหน  
ยัดลงตรงไหน ทําได อาจจะเปนคําชี้แจงของทานรัฐมนตรีผูรับผิดชอบกระทรวง ทบวง 
กรม นั้น ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของที่ทานกลาว คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ เพราะฉะนั้นวาระที่บรรจุ ไมวาจะเปนสํานักงบประมาณ ไมวาจะเปนการ
ประชุม ครม. ในเรื่องของการแปรญัตตินั้นเรียนตามตรงวากรรมาธิการไมมีสวนไป
เกี่ยวของดวย เพียงแตวาเวลาตัดเงินงบประมาณหรือตัดหมวดใด ๆ ก็แลวแตตัดแตตัว
เงินไว แปรญัตติเพิ่มก็ไมใชหนาที่ของตัวกรรมาธิการ เพราะฉะนั้นจึงเรียนใหทราบวา
หนาที่ของคณะรัฐมนตรี หนาที่ของ ครม. และก็หนาที่ของสํานักงบประมาณ จึงขอ
อนุญาตนําเรียนทานประธานผานไปถึงทานสมาชิกวากรรมาธิการขอชี้แจงทานพอเปน
สังเขปครับ ขอบพระคุณครับ สวนรายละเอียดถาทานติดใจประเด็นไหนที่เกี่ยวของ ผมขอ
อนุญาตใหสํานักงบประมาณเปนผูตอบขยายทานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมขออนุญาตเรียนรายชื่อผูที่จะอภิปรายนะครับ จะไดไมตองกังวลในการรอนะครับ  
จะสลับกันระหวางกรรมาธิการผูสงวนความเห็นกับทานสมาชิกผูแปรญัตติ ทานสุวโรช 
มีอะไรครับ  
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาต 
นิดเดียวครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ  



 ๑๑๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๔๖/๒ 
 
  นายสุ ว โ รช  พะลั ง  (แบบสัดส วน )   :   กราบเ รียนท านประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน  
พรรคประชาธิปตย กราบผานทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการครับที่ไดกรุณาชี้แจง  
แตผมเรียนยืนยันไดเลยวาโครงการนี้ทําครบถวนตามที่ทานไดชี้แจงทุกประการครับ  
ผาน ครม. มาแลว ผมไมทราบวาทานรัฐมนตรีสมศักดิ์อยูในหองประชุมนี้ไหม ทานยืนยัน
ไดครับ นี่ลายเซ็นของทานอยูในมือผมครับ และอยูในเอกสารของทานดวย ผมไป 
ถายเอกสารมาจากหองกรรมาธิการงบประมาณครับ ผมถามทานตรงนี้วาเวลาทานจะ
พิจารณาเพิ่มในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานเอาอะไรเปนตัวชี้วัดครับวาจะเอา
โครงการนี้ โครงการนั้น ทานถามกระทรวงเกษตรและสหกรณไหม ใครจะใหญกวา
รัฐมนตรีสมศักดิ์ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ทานเคยถามรัฐมนตรีสมศักดิ์ 
บางไหมครับกอนที่ทานจะบอกวากระทรวงเกษตรและสหกรณไดงบประมาณใหกับ 
กรมชลประทาน ใหกับเร่ืองวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ทานเคยถามไหม ประเด็นของ
ปญหาอยูตรงนี้ทานประธานครับ ผมไมติดใจหรอกถาทานสมศักดิ์บอกวาตรงนี้ยังไมมี
ความจําเปน แลวก็ทําความเขาใจผานทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการครับ ผมก็
เขาใจกฎหมายรัฐธรรมนูญไมไดนอยกวาทานหรอกครับ ที่พูดบอกวาชุมพรเพราะ
รายละเอียดอยูตรงนี้ สถานที่ตั้งตองมีครับ ทานจะไปตั้งในอากาศไดอยางไรครับ โรงหีบ
น้ํามันปาลม โรงสกัดน้ํามันปาลมจะเอาไปไวที่อยุธยาหรือครับ ปาลมตรงไหนมีละ มันก็รู
กันอยู แลวมันก็เปนพื้นที่ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทางกรมสงเสริมการเกษตร
เขาดําเนินการของเขาตามแผนการ ตามขั้นตอนของเขาอยูแลว เพียงแตทางกรรมาธิการ
เองไมไดใหความสําคัญในสิ่งเหลานี้ ถาทานถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณสักนิดหนึ่งมันก็จบครับ นี่ทําไมทานไมถามละ ก็ผมถามทานรัฐมนตรีสมศักดิ์แลว  
ทานบอกวาไมเคยถามผมเลย ก็แคนั้นเองครับ แลวทานจะมาโยนบอกวาทําอยางกับผม
ไมรู ผมก็เปนผูแทนหลายสมัยครับ รูอะไรเปนอะไรครับ อานออกเขียนได ก อะ กะ ก อา  
กา ผมก็อานถูกครับ ผมก็ดูหนังสือเปนครับ เพราะฉะนั้นรูอยูครับ แลวไมเคยพูดในเรื่องวา 
ดึงงบประมาณเขาจังหวัดตัวเอง นิสัยผมไมมีอยูแลวในเรื่องดังกลาวเหลานั้น แตใครมี
หรือไมมีครับ 



 ๑๑๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                      ณัฐชนก ๔๖/๓ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสุวโรชครับ ประเด็นคําถามชัดเจนแลวนะครับ เดี๋ยวผมจะใหกรรมาธิการไดตอบทาน
เลยนะครับ  
 

- ๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริลักษณ ๔๗/๑ 
 
  นายสุวโรช พลัง (แบบสัดสวน)  :  เทานั้นเองครับ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานตัวแทนกรรมาธิการครับ เชิญครับ 
  นายเอกพจน ปานแยม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม เอกพจน ปานแยม ในฐานะกรรมาธิการครับ ขออนุญาตอยางนี้ครับ ตามที่ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดเรียนสอบถามถึงกรรมาธิการ จริง ๆ แลว โครงการที่ทานไดพูด
ถึงมีอยูจริงนะครับ แตวาในขณะนี้กําลังไดตรวจสอบดูในรายละเอียด แลวเดี๋ยวจะไดนํา
เรียนทานในโอกาสตอไปครับ ขอเวลาทานสักครูนะครับในการที่จะไดชี้แจงตอไป 
ขอบพระคุณครับ มีอยูจริงครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใชสิทธิพาดพิงนะครับ เชิญครับ  
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ( รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ตามที่เพื่อนสมาชิกไดกลาวพาดพิงถึงผมหลายครั้ง ตอกรณีของเรื่องการ 
แปรญัตติโรงสกัดน้ํามันปาลมที่ทาแซะ  ชุมพร ผมกราบเรียนครับวาในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือจากสํานักงบประมาณแจงวา ใหมีการปรับลดงบประมาณ 
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท แตจากทุกกระทรวง ทบวง กรม ไดทําเรื่องตอทาง 
สํานักงบประมาณกับทางกรรมาธิการไป จํานวน ๙๐,๐๐๐ กวาลานบาท ซึ่งในสวนนี้
แนนอนครับมันไมสมดุลกับตัวเลข ก็ใหแตละกระทรวงไดยืนยันในโครงการที่กระทรวง 
ไดเห็นวาจะมีความสําคัญ ซึ่งผมก็ไดมอบหมายใหทานอธิบดีแตละกรม ไดยืนยันวา 
สวนไหนเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดแลวก็จัดลําดับมา เพราะรูวามันไมมีทางไดทั้งหมด 
หรอกครับ เพราะเงินมันมีจํากัด ในสวนหนึ่งของโครงการโรงสกัดน้ํามันปาลม ผมเห็นวา
เปนเรื่องที่มีความสําคัญก็บอกวา ในสวนนี้เงินก็ไมมาก แลวก็ตองการอยากจะแกไข
ปญหาเวลาที่ผลผลิตออกมามากและโรงสกัดน้ํามันปาลมในภาคใตมีอยูนอย ก็เลยเปน
ที่มาของการกดราคาเกษตรกร ก็คิดวานาจะมีเพิ่ม โดยตั้งความหวังวาที่จังหวัดชุมพร  



 ๑๒๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริลักษณ ๔๗/๒ 
 
ที่จังหวัดสุราษฎรธานีก็เลยวางแผนไว และก็ไดบอกกับอธิบดีไปวาใหยืนยันในเรื่องนี้ แต
ตองกราบเรียนวาเราก็เขาใจครับ เมื่ออยูในชั้นของกรรมาธิการยอมเปนสิทธิที่กรรมาธิการ
จะไดพิจารณาในการที่จะดูเหตุผลความจําเปนวา สมควรที่จะจัดโครงการไหนของแตละ
กระทรวง ทบวง กรม เขาไป เนื่องจากขอจํากัดของเม็ดเงินงบประมาณดังที่ผมได 
กราบเรียนไปแลว เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาอยางนี้ ผมก็เชื่อวานาที่เราจะไดหันหนาเขาหา
กันวาเปนไปไดไหม เมื่อสักครูนี้ทานกรรมาธิการเอกพจนไดบอกวามี ใชไหมครับ และ
เดี๋ยวก็กําลังจะดูในรายละเอียดวาอยูตรงไหน เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะกราบเรียนวา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเห็นความสําคัญในเรื่องนี้แตก็เขาใจการทําหนาที่ของ
กรรมาธิการ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมตองกราบเรียนวาอยากจะใหทั้ง ๒ ฝายไดพูดคุยกัน 
แลวลองตรวจสอบดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปนะครับ ผมขออานรายชื่อผูจะอภิปรายนะครับ ตอจากนี้จะเปนทานสามารถ 
พิริยะปญญาพร กรรมาธิการผูสงวนความเห็นนะครับ จากนั้นก็เปนทานชินวรณ 
บุณยเกียรติ แลวก็ไปทานกอรปศักดิ์ สภาวสุ ครับ ทานชุมพล จุลใส แลวก็ทานบุญยอด 
สุขถิ่นไทย นะครับ เชิญทานสามารถครับ 
  นายสามารถ พิริยะปญญาพร (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่ เคารพ  ผม สามารถ  พิริยะปญญาพร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดราชบุ รี 
พรรคประชาธิปตย ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย ซึ่งขอสงวนความเห็นเอาไวนะครับ 
ในมาตรา ๓ ยอดรวมงบประมาณ ผมขออนุญาตเปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดนะครับ 
ระหวางป ๒๕๕๒ กับ ป ๒๕๕๑ โดยงบประมาณทั้งหมดปนี้เพิ่มขึ้นถึง ๑๐.๕ เปอรเซ็นต
เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๑ คือปนี้ได ๑.๘๓๕ ลานลานบาท ป ๒๕๕๑ นั้น ๑.๖๖ ลานบาท 
นะครับ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๘/๑ 
 
 



 ๑๒๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     ศิริลักษณ (๒) ๔๘/๑ 
 
คราวนี้เรามาดูยอดรายจายประจําปนี้นะครับ ๑.๓๓๖ ลานลานบาท สวนป ๒๕๕๑ นั้น 
๑.๒๑๓ ลานลานบาท เพิ่มขึ้น ๑๐.๑ เปอรเซ็นต ใกลเคียงกับยอดรวมงบประมาณ
ทั้งหมดนะครับ แตเรามาดูยอดรายจายลงทุนครับ เพิ่มขึ้นเพียง ๑.๗ เปอรเซ็นต  
แตป ๒๕๕๑ นั้น ๔ แสนลานบาท ปนี้ ๔๐๗,๐๐๐ ลานบาท แลวที่สําคัญกวานั้นครับ 
เงินกูป ๒๕๕๒ เรากูถึง ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๑ ๕๑.๒ เปอรเซ็นต  
ก็เปนที่มาของการพัฒนาประเทศพอสมควรนะครับ ถาเปรียบเทียบกันก็คือเรามีเงินลงทุน
ที่เก็บจากภาษีเพียง ๑.๖ แสนลานบาทเทานั้น นอกนั้นเปนเงินกูทั้งหมดก็อาจจะสามารถ
อธิบายความไดวาความเดือดรอนของประชาชนนั้น ในหลายพื้นที่ที่ผูแทนราษฎรไดนํา
ความเดือดรอนมาสูสภาผูแทนราษฎรนั้นถึงไมไดรับการแกไข เนื่องจากรายจายประจํา
นั้นสูงมากทีเดียวนะครับ ในฐานะที่เปนกรรมาธิการงบประมาณ มีหลายกระทรวง ทบวง 
กรม ครับ ที่เพิ่มขึ้น ถาเราจําไดหลายปกอนเรามีการปฏิรูประบบราชการ มีการเพิ่ม
กระทรวง ทบวง กรม ขึ้นมามาก ที่ชัดเจนในคณะกรรมาธิการงบประมาณก็คือมีกระทรวง
พลังงานนะครับ ไดเขามาของบประมาณเพื่อจัดตั้งสํานักงานพลังงานจังหวัด ๑๐ กวาแหง 
และโครงการเพิ่มอีกหลายสิบแหง คณะกรรมาธิการงบประมาณก็ไดมีการพูดคุย แลวก็
ขอบอกวาในเมื่องบรายจายประจํานั้นสูงมากเกินไป ถาเราตั้งสํานักงานพลังงานจังหวัด
ทุกจังหวัดก็จะเปนการเพิ่มรายจายประจํา และก็ตองมีการเพิ่มขาราชการมากขึ้น ก็เลย
เปนที่สรุปวากระทรวงพลังงานนั้นจะตั้งเพียงแคพลังงานภูมิภาคเทานั้น ซึ่งในงบ 
ป ๒๕๕๒ มีเพียง ๖ แหง ก็เปนสิ่งที่พวกเราพยายามที่จะลดรายจายประจํานะครับ แลวก็
มีอีกหลายกระทรวง ทบวง กรม ที่ทํางานคลาย ๆ กัน อยางเชน กรมทรัพยากรน้ําของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร 
และสหกรณนั้น ลักษณะงานก็คลาย ๆ กัน ก็เปนลักษณะที่มีความซ้ําซอนกัน ก็เปนที่มา
ของรายจายประจําที่สูงมากขึ้น เพราะฉะนั้นในทางของรัฐบาลนั้นตองทําอยางไรเพื่อให
ลดรายจายประจํานี้ใหลงนะครับ ไมอยางนั้นงบประมาณการลงทุนของเราก็จะนอย  
การแก ไขปญหาประชาชนก็จะนอยลงตามนะครับ  แตสิ่ งที่ น า เสี ยดายครับ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปญหาการศึกษานั้นขาดครูอาจารยจํานวนมาก แตเราไมไดรับ 
 



 ๑๒๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     ศิริลักษณ (๒) ๔๘/๒ 
 
งบประมาณในการเพิ่มอัตราครู อาจารย แตมีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร 
ที่ เ รียกวา  โอแอลพีซี  (OLPC) ๓๓  ลานบาท  ซึ่ ง เปนคอมพิว เตอรที่ เด็ก  ๑  คน 
ตอคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง ขณะที่ครูอาจารยนั้นทุกวันนี้หลายโรงเรียนครับ ครู ๑ คน
จะตองสอนเด็ก ๓ ชั้น ในหองเรียนเดียวกัน แลวก็ขนาดคอมพิวเตอรตั้งโตะที่อยูใน
โรงเรียนนะครับ อัตราสวนปจจุบันคือ ๑ เครื่องตอเด็ก ๔๐ คน เพราะฉะนั้นโครงการ 
โอแอลพีซีเปนโครงการที่ใชงบประมาณโดยไมจําเปนนะครับ 
  ในสวนที่ ๒ ครับ เงินกูที่เราสูงถึง ๕๑.๒ เปอรเซ็นต เมื่อเทียบจากปที่แลว 
แลวก็รายจายลงทุนเพิ่มเพียง ๑.๗ เปอรเซ็นต ก็เปนสิ่งที่เราจะตองคอยดูแลการใช
งบประมาณไมใหเกิดการรั่วไหลนะครับ และก็มีความโปรงใสใหมากขึ้น เพื่อประเทศชาติ
ของเราจะไดรับการพัฒนาและจะไดไมตองมีการมาพูดคุยทะเลาะกันเรื่องงบประมาณ
ครับ ขอขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานตอไปครับ ทานชินวรณครับ  
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานที่เคารพ 
กระผม ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผมไดแปรญัตติงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ ไวเกือบทุกมาตราครับ แตวา
ผมคิดวาคงใชเวลาเฉพาะมาตรา ๓ เกี่ยวกับภาพรวม ผมอยากจะกราบเรียนกับ 
ทานประธานวางบประมาณปนี้ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาทนั้น เปนภาษีของพี่นองประชาชน
นะครับ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              นภัสสร ๔๙/๑ 
 
และถาทานประธานจําได วันที่งบประมาณไดเขาสูการพิจารณาในชั้นรับหลักการ และเรา
ไดมอบหมายใหคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งเปนตัวแทนของสภาแหงนี้ไปรวมพิจารณา
ในชั้นกรรมาธิการ ผมไมแนใจวากรรมาธิการไดมีการมองโดยภาพรวมอยางแทจริง 
หรือเปลา อยางนอยที่สุดวันที่มีการแถลงงบประมาณนั้นทานประธานคงจําไดวา  
ทานนายกรัฐมนตรีไดแถลงตอสภาวาการดําเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ไดใหความสําคัญ 
แกบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ และกลไกการตรวจสอบ
การดําเนินงานของภาครัฐ เพื่อใหอยูในกรอบแนวทางการบริหารประเทศตามหลัก  
ธรรมาภิบาล โดยมุงเนนใหเกิดความสมานฉันทแกคนไทยในทุกภาคสวน จนมาถึงวันนี้
พวกเราซึ่งเปนสมาชิกในสภาแหงนี้จะไดรวมกันพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปในวาระ ๒ และวาระ ๓ ผมเกิดความไมม่ันใจนะครับวาคณะกรรมาธิการ
ไดไปยึดแนวที่เพื่อนในสภาแหงนี้ไดมอบหมายใหทานไดไปทําหนาที่หรือไม เมื่อผม 
ไปดูในรายละเอียดของเอกสาร  ไมวาในเรื่องของการปรับเพิ่ม ปรับลด ตลอดถึง 
เอกสารในเรื่องของการแปรญัตติงบประมาณแลว ผมอยากเรียนวางบประมาณปนี้ 
ที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ไปทํา ผมอยากจะตั้งฉายาวา เปนงบประมาณฉบับหลุมดําปนี้ 
ทําไมผมจึงใหฉายางบประมาณปนี้ที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ไปทําวา เปนงบประมาณ 
ฉบับหลุมดําครับทานประธาน ที่ผมตองใหฉายาอยางนี้  

ประการแรก ก็คือวาหลุมดําอันแรกก็คือผมคิดวาเปนหลุมดําที่เกี่ยวกับ
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการครับ ในกรณีของเพื่อนสมาชิก ขอประทานโทษ
ที่เอยนาม ทานสุวโรชไดมีการพูดถึงนั้น เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาที่ผมเรียน
วาเปนหลุมดํา ทานอาจจะภาคภูมิใจวาทานไปปรับลดงบประมาณที่เสนอโดยรัฐบาล 
ในวาระ ๑ วาระ ๒ ไดถึง ๔๕,๐๐๐ กวาลานบาท แตผมกลับมองตรงกันขามวาวิธีการ
ทํางานของคณะกรรมาธิการชุดนี้ ผมคิดวาเปนชุดในรอบ ๑๐ ปก็วาไดนะครับที่ไมไดรับ
ความสนใจจากสื่อมวลชน ผมจําไดวาทุกครั้งที่เรามีการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําป เวลางบประมาณเขาสูชั้นกรรมาธิการ สื่อมวลชนจะมีพื้นที่ที่จะใหกรอบ
โดยเฉพาะในการไปทํางานของคณะกรรมาธิการนั้นหมายความวาภาคสวนของ
สื่อมวลชนที่มีหนาที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอีกทางหนึ่ง หรือตรวจสอบการใชภาษีของ 



 ๑๒๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                                นภัสสร ๔๙/๒ 
 
พี่นองประชาชนอีกทางหนึ่งนั้น ใหความสําคัญตอการทํางานของคณะกรรมาธิการ เขาจึง
มีกรอบพื้นที่โดยเฉพาะในความเคลื่อนไหวของคณะกรรมาธิการ แตปนี้ไมมี ไมมี 
ก็แปลกใจครับ แปลกใจวามีหลุมดําอะไรอยู ผมก็ไปคนควาแลวก็ติดตามวาทําไมจึงมี
หลายสวนในสังคมนี้ตั้งขอกังขาเปนพิเศษวาเราสมควรที่จะใหงบประมาณฉบับนี้กับ
รัฐบาลชุดนี้นําไปใชหรือไม และแนนอนที่สุดกังขาตอไปวากระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการนั้นเปนไปโดยการโปรงใสหรือมีการตรวจสอบโดยหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากตัวแทนของสภานี้ไปหรือไม ผมคิดวาหลุมดําที่เกิดจากการพิจารณา
งบประมาณของคณะกรรมาธิการนั้น เกิดขึ้นประเด็นแรกก็คือวา ปนี้ผมไมไดพบการชี้แจง
ที่โปรงใสวางบประมาณเหลือจาย นี่เปนคําถามเลยก็ไดครับ จากปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
นั้นเหลือจายอยูเทาไรครับ และถาผมจะตามลงไปถึงปงบประมาณ ๒๕๕๐ ก็พบความ
เปนจริงวางบประมาณในชวงนั้นเปนชวงที่เราไมมีสภาผูแทนราษฎร และผมคิดวา
อุปสรรคในการบริหาร อุปสรรคในการนํางบประมาณไปใชยอมนาจะมีมากกวาปกติครับ 
 

- ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๕๐/๑ 
 
ผมไปอานดูพบวายุทธศาสตรที่สําคัญในกระบวนการที่จะพิจารณางบประมาณ ก็คือวา
จริง ๆ แลวทานตองสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐไดทบทวนการทํางานที่ไมกอใหเกิด
ผลลัพธที่ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 
แผนปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะในปนี้ทานควรจะดําเนินการที่จะพิจารณารายการที่มี
ลําดับความสําคัญ โดยเฉพาะโครงการหรืองบประมาณที่ไมสนองตอบตอนโยบายหรือมี
ความสําคัญลดลงหรือหมดความจําเปนมีไหมครับ แลวงบประมาณที่เหลือจายจาก 
ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ ในขณะนี้ไดมีสวนในการที่จะนํามาสูการปรับลดงบประมาณที่ 
ทานไดถึง ๔๕,๐๐๐ กวาลานบาท มีสวนจากตรงนี้ไหม ทานตอบไดไหมครับวาทานไดไป
ใหความสําคัญในการไปตรวจสอบในสวนตรงนี้ หรือวาทานปรับลดไปตามที่สํานัก
งบประมาณไดตั้งรายการขึ้นมาวารายการใดควรจะปรับลด หรือทานปรับลดไปตาม
รายการที่เห็นวารายการเหลานี้เปนสวนที่คณะรัฐมนตรีนาจะใหความเห็นชอบในการ 
ปรับเพิ่มเขามา ถาเปนอยางนี้แนนอนคือหลุมดําอันแรกก็คือคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น
เราตองมาทบทวนกันแลวครับวาการพิจารณาภาษีของพี่นองประชาชนในยุคปจจุบันนี้ 
เรายังใชกระบวนการที่มีการจัดตั้งกรรมาธิการวิสามัญไดหรือไม ตรงนี้สําคัญมาก ถาทานตอบ
และชี้แจงตรงนี้ไมได ผมคิดวาเปนหลุมดําที่สําคัญ ในอนาคตเราอาจจะตองเปลี่ยนแปลง
ไปตามคําเรียกรองของหลายภาคสวนที่มองวาเราจะมาดําเนินการในการที่จะพิจารณา 
ในการจัดสรรงบประมาณไปใหสวนราชการตาง ๆ ไดดําเนินการอยางโปรงใส อยางเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด แลวก็สามารถที่จะสนองตอบตอการแกไขปญหาของประเทศชาติ
โดยเฉพาะหนาได  
  กระบวนการพิจารณาที่เปนหลุมดําประการที่ ๒ ของคณะกรรมาธิการ  
นั่นคือปนี้ผมทราบวาคณะกรรมาธิการในชุดใหญจริง ๆ นี้ไมไดลงไปดูในรายละเอียด  
ในหลายสวนนั้นทานไปตั้งอนุกรรมาธิการ แนนอนที่สุดผมก็ไมไดปฏิเสธในเรื่องของ 
บางเรื่องที่ทานจะตองตั้งอนุกรรมาธิการเขาไปเจาะลึกในรายละเอียดของโครงการตาง ๆ  
ของสวนราชการตาง ๆ แตไมใชวาทานใชเวลาในการพิจารณากรรมาธิการตั้งแต
จุดเริ่มตน  ทานรูอยูแลววาปนี้ เวลาจํากัดมีงบประมาณที่ มีความซับซอนมากขึ้น  
พอชวงสุดทายลงไปดูรายละเอียดไมทันก็กลับไปตั้งอนุกรรมาธิการ และในทายที่สุด 



 ๑๒๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๕๐/๒ 
 
อนุกรรมาธิการก็ไมสามารถที่จะไปลงรายละเอียดไดอีก สิ่งเหลานี้เปนกระบวนการที่เปน
ที่มาวาในทายที่สุดตางคนตางหาคําตอบไมไดก็ไปปรับลดงบประมาณที่กระทบตอ 
สวนราชการที่จําเปนเหมือนที่เพื่อนอภิปรายในวันนี้ และไปเพิ่มงบประมาณใหกับสวนที่
ไมใชเปนปญหาและความตองการของประเทศอยางแทจริง ผมคิดวาวันนี้ถาทางสํานัก
งบประมาณและทางคณะกรรมาธิการตอบไมได สภาแหงนี้ตองมีขอสังเกตในเรื่องนี้  
ซึ่งผมจะตองไปพูดในขอสังเกตตอไปวาเราถึงเวลาที่จะตองมาทบทวนในเรื่องของการตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญเพื่อใหสนองตอบตอการที่ใหทานทั้งหลายไปทําหนาที่แทนพวกผม 
และเกิดผลประโยชนอยางแทจริงในการตรวจสอบการใชเงินภาษีของพี่นองประชาชนได
อยางเต็มศักยภาพหรือไม ถาไมอยางนั้นแลวคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ไปนั่งกันเสียเปลา  
ในทายที่สุดก็ไมไดตอบคําถามสิ่งที่จะเปนปญหา  ผมจึงเรียนวาผมจึงใหฉายา
งบประมาณฉบับนี้วาฉบับหลุมดํา เพราะเปนเหตุผลประการแรกจากกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการเอง ถาคณะกรรมาธิการตอบผมวาที่ไดปรับลดไปเพราะวา
พบสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนการที่ใชจายไมทัน มีงบเหลือจาย ลดลําดับความสําคัญ 
ความสําคัญไมเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป หรือวามีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย ถาทานปรับลดและตอบไดเชนนี้ ผมคิดวานั่นเปนหนาที่ของกรรมาธิการที่มี
เหตุผล แตถาทานตอบไมได ผมคิดวามิเพียงแตเปนตัวบุคคลที่ทานไปนั่งยิ้มอยูขางบนนี้ 
แตวาเปนเรื่องบทบาทของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ผมคิดวาจากความซับซอนของ 
การบริหารประเทศ จากความซับซอนของยุทธศาสตรในการบริหารประเทศ จากการ
ซับซอนของการใชงบประมาณที่มีขอจํากัดเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ เราอาจจะตอง
เปลี่ยนแปลงบทบาทของกรรมาธิการวิสามัญในการที่จะพิจารณางบประมาณกันแลว 
วันนี้เราตองมาทบทวนถาตรงนี้ยังเปนหลุมดําและไมเปนประโยชนอะไรกับสภาแหงนี้เลย  
 

          - ๕๑/๑ 
 
 
 



 ๑๒๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๕๑/๑ 
 
ในฐานะที่เปนตัวแทนของประชาชน ผมคิดวาเราอาจจะตองมาทบทวนวาในอนาคตเรา
อาจจะตองมีกรรมาธิการสามัญที่เปนพิเศษสําหรับดูแลในเรื่องงบประมาณตั้งแตขั้นตอน 
กระบวนการในการจัดทํารวมกันกับสวนราชการ จนมาถึงกระบวนการในการพิจารณา 
จนมาถึงกระบวนการที่จะตองติดตามไปใชงบประมาณซึ่งเปนเงินภาษีของพี่นอง
ประชาชนอยางแทจริง  
  ทานประธานที่เคารพครับ หลุมดําประการที่ ๒ ที่ผมอยากจะกราบเรียน
ทานประธานก็คือวา ผมคิดวาก็มีเพื่อนสมาชิกไดอภิปรายไปแลวบางสวนวาวันนี้เรากําลัง
ที่จะแสตมป (Stamp) หรือใหความเห็นชอบจากการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ 
ชุดนี้ที่ผมใหฉายาวา หลุมดํา นําไปสูการใชงบประมาณที่ไปใหรัฐบาลไปใชโดยรัฐบาล 
ที่ไมชอบธรรมหรือโดยรัฐบาลที่ทานไดแถลงไวที่ผมไดกราบเรียนตอสภาแหงนี้นะครับ 
ทานนายกรัฐมนตรีเปนคนพูดเองวา จะใหบทบาทความสําคัญของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาประเทศ และกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ
เพื่อใหอยูในกรอบแนวทางการบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงเนนใหเกิด
ความสมานฉันทแกคนไทยในทุกภาคสวน ผมก็ลงไปเปดดูงบประมาณที่เปนภาพรวม 
ทั้งหมดแลว ก็พบความเปนจริงวากระบวนการที่กรรมาธิการไปทํานั้นไมไดสนองตอบตอ 
การที่จะใหรัฐบาลนั้นไดนํางบประมาณกอนนี้ไปใชเพื่อใหเกิดผลประโยชนตามที่ 
ทานนายกรัฐมนตรีแถลงเอาไว และแนนอนที่สุด ทานประธานที่เคารพ กรรมาธิการตอง
ชี้แจงนะครับ ตองชี้แจงวาการจัดตั้งงบประมาณที่เปนกอนใหญ ๆ นั้นอยูภายใตโครงการ
พิเศษที่มีความตอเนื่องเกี่ยวโยงกับนโยบายที่ผมคิดวามีการตรวจสอบและถกเถียงกัน
พอสมควรในหลายเรื่อง เชน การจัดตั้งงบประมาณที่มีการไปชวยเหลือตางประเทศ ยังมี
อยูกอนไหนบางครับ ทานไมเอาบทเรียนที่เราไดมีการอภิปรายและพูดกันในสภาแหงนี้ 
ในเรื่องของธนาคารนําเขาและสงออก ที่รัฐบาลใหเงินสนับสนุนประเทศพมา ๔,๐๐๐ ลานบาท 
และวันนี้ เราตองรับภาระโดยใชเงินภาษีของประชาชน  วันนี้ยังมีโครงการที่ เปน
งบประมาณแบบนี้ไปกับประเทศเพื่อนบานเพื่อผลประโยชนตางตอบแทนเชนนี้ยังมีอยูอีก
หรือไม กรรมาธิการตองตอบครับ ถาตอบตรงนี้ไมได ผมคิดวาไมมีความชอบธรรม  
แลววันนี้ถาหากเราอนุมัติงบประมาณกอนนี้ไป ผมคิดวานั่นเปนเรื่องที่นาเสียใจ 



 ๑๒๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๕๑/๒ 
 
เปนอยางยิ่ง ทําใหคนจากขางนอกแลวก็มองโดยการตั้งขอกลาวหาวา นี่คือรัฐบาล
พยายามยื้อเวลา แมวาจะเกิดปญหาอยางไรกับบานเมืองก็แลวแต แตเพื่อเพียงวาใหมี
งบประมาณกอนนี้ไดผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ผมถามวาเพื่อนสมาชิก 
ในสภาแหงนี้เรามีความตองการที่จะใหภาพพจนเหลานี้เกิดขึ้นในสายตาประชาชน 
ใชหรือไม ทานประธานที่เคารพครับ นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ผมคิดวาจะไปสนองตอบ
ตอโครงการขนาดใหญที่ทานนายกไดแถลงไวตอสภา ไมวาจะเปนโครงการที่จะทํา
โครงการรถไฟฟาสายตาง ๆ โครงการขนสงมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ตลอดถึงโครงการรถไฟแบบกางปลาและรางคู สิ่งเหลานี้ถึงแมวาไมไดใชเม็ดเงินโดยตรง
จากงบประมาณแผนดิน แตผมอยากจะกราบเรียนวางบประมาณที่เราไปจัดการในการ
เรงรัดพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงที่สําคัญ ซึ่งวางไวถึง ๔,๑๘๒ ลานบาทนั้น 
กรรมาธิการไดเรียกมาซักถามไหม วารายละเอียดเหลานี้เราพรอมที่จะใหงบประมาณ 
ไปสนับสนุนในเรื่องโครงสรางดังกลาวนี้ แลวใหเกิดผลขึ้นจริง หรือวาเพียงงบประมาณนี้ 
ไปตั้งเพื่อการรองรับในการจัดตั้งโครงการขนาดใหญที่วาเมกะโปรเจกต (Mega Project) 
และในทายที่สุดก็ไปสูขอกลาวหาวาทุจริตคอรรัปชั่น (Corruption) กรรมาธิการตองทํา
หนาที่ตรงนี้ครับ ไมเชนนั้นก็ถือวาเปนหลุมดําที่ทานกําลังจะทํางบประมาณนี้ไปรองรับ
เพื่อที่จะใหรัฐบาลที่ไมชอบธรรมไปใชงบประมาณที่ไมชอบธรรมตอไป 

- ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๕๒/๑ 
 
  ทานประธานที่ เคารพครับโดยภาพรวมประการที่ ๓ ที่ผมอยากจะ 
กราบเรียนวาผมรูสึกวาการจัดทํางบประมาณปนี้ผมไมไดรับขาวคราวในเชิงยุทธศาสตร
ในการจัดทํางบประมาณออกมาจากกรรมาธิการเลยครับ แนนอนที่สุดผมไมมีโอกาสที่จะ
ไปติดตาม ไปดูการทํางานของคณะกรรมาธิการในรายละเอียด ก็เปนหนาที่ของ
กรรมาธิการที่ตองชี้แจง คณะกรรมาธิการตองชี้แจงวาในสวนของโครงสรางใหญ ๆ ในเชิง
ยุทธศาสตรเราพบความจริงวามีการจัดตั้งงบประมาณไว ๑ ,๘๓๕ ,๐๐๐ ลานบาท  
ทานก็ไปปรับลด ๔๕ ,๐๐๐ ลานบาท ทานไปปรับลดเพื่ออะไร ในเชิงยุทธศาสตร  
เพื่อจะไปลดรายจายประจําและไปเพิ่มรายจายเพื่อการลงทุนหรือไม ผมมาดูแลวไมมีเลย
ตรงนี้ รายจายประจําทานสามารถที่จะปรับลดลงไปไดหรือเปลาครับ เมื่อมาดูเราก็จะ
พบวาในปที่ผานมานั้นมีรายจายประจําเปนรอยละ ๗๓ .๑ ของปงบประมาณ ๒๕๕๑  
ในปนี้ยังคิดเปนสัดสวนรอยละ ๗๒ .๘ ครับทานประธาน นี่คือสวนสําคัญที่ใหเห็นวา 
แมยุทธศาสตรในภาพรวมดังกลาวนี้ทานก็ไมสามารถที่จะไปทําใหมันเกิดความชัดเจน 
ในเชิงยุทธศาสตรวาถาเราตองการจะพัฒนารายจายในการพัฒนาประเทศแลวเรานาจะมี
การเพิ่มสัดสวนรายจายลงทุนใหเพิ่มขึ้นไดอยางไร คณะกรรมาธิการไดดําเนินการ 
ในการจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุนในปนี้รอยละ ๒๒ .๒ ของเงินงบประมาณ 
เมื่อเทียบกับปที่แลวรอยละ ๒๔ .๑ ที่ทานไปนั่งทํางานอยูเปนตัวแทนของสภาชุดนี้  
ทานประธานที่เคารพครับทีนี้เมื่อมาดูในเรื่องยุทธศาสตรสําคัญ ๆ เราก็พบความเปนจริง
เชนเดียวกันนะครับวาในสวนของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใชจาย
งบประมาณภาครัฐ เมื่อทานตอบไมไดเลยวาเงินเหลือจายนั้นไดดําเนินการไปทําอยางไร 
ทานไปควบคุมมิใหรายจายประจําขยายตัวเกินความจําเปนไดอยางไร และทาน 
ไมสามารถที่จะตอบไดเลยวาสิ่งเหลานี้สะทอนตอการบริการสาธารณะที่มีความจําเปน 
ที่เราเรียกรองอยากจะใหเห็นเปนอยางไรบาง และแนนอนที่สุดถาทานลุกขึ้นมาตอบ
เพียงแต เอาตัวเลขที่ทานทําไว ในหนังสือชี้แจงนั้นไม มีผล  ถาจะให มีผลจริง  ๆ  
ยุทธศาสตรเหลานี้มีความจําเปนที่ทานจะตองยืนยันตัวเลขใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนจาก
คณะกรรมาธิการครับ 
 



 ๑๓๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๕๒/๒ 
 
  ประการตอมาครับ โดยภาพรวมแลวผมอยากเห็นวาการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงสรางพื้นฐานของประเทศที่เนนความเหมาะสมจําเปนในการรับรอง 
ในการพัฒนาประเทศนั้นทานไดดําเนินการอยางไร ผมไมแนใจวาปนี้เร่ืองโครงสราง
พื้นฐานตาง ๆ นี้ทางคณะกรรมาธิการไดทําเอกสารหมายเลข ๘ ไหมครับ เอกสาร 
ที่จําแนกรายละเอียดตาง ๆ เพื่อจะไดมาดูวาสิ่งเหลานี้ที่ทานไปทํานั้นสะทอนตอ
ยุทธศาสตรที่ผมไดกราบเรียนไปแลว ทานประธานที่เคารพครับ นอกจากนั้นประการ
สุดทายที่ เกี่ยวของกับยุทธศาสตร คือหลุมดําในเชิงยุทธศาสตร ก็คือในเรื่องของ 
การสงเสริมการกระจายอํานาจไปสูการปกครองทองถิ่น จากการที่ผมไดติดตามเราก็พบ 
ความเปนจริงวาทานปรับลดงบประมาณทานก็ไปเพิ่มในสัดสวนที่เทาเดิม เพราะฉะนั้น
สัดสวนที่มีการใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมมีผลอยางชัดเจนที่ เปนนัยสําคัญทางสถิติ เลย  
และที่สําคัญไปกวานั้นผมก็ยังไมเห็นแนวโนมวาทานจัดงบประมาณเพื่อตองการที่จะ 
เปนตัวที่เรียกวาเปนแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น 
เพื่อใหทองถิ่นนั้นไดมีความรูสึกวาทองถิ่นนั้นตองเติมเต็มขีดความสามารถของตัวเอง
เพื่อใหสามารถที่จะจัดเก็บรายไดมาในการพัฒนาตัวของทองถิ่นเองครับ เพราะฉะนั้น 
โดยภาพรวมทั้งหมด ๓ ประการที่ผมกราบเรียนกับทานประธานซึ่งเปนงบประมาณ 
ในภาพรวม ๑ ,๘๓๕ ,๐๐๐ ลานบาท -------------------------------------------------------------- 
 

     - ๕๓/๑ 
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ผมคิดวาผมจําเปนตองปรับลดรอยละ ๘ ของงบประมาณตรงนี้ทั้งหมด เพื่อใหเห็นวา
กระบวนการที่ พ วกผมฝากความหวั ง ให คณะกรรมาธิ กา ร ไปทํ า งานในป นี้ 
คณะกรรมาธิการในปนี้ก็ทําไดเพียงเปนหลุมดํา และจะเกิดปญหาในอนาคตทั้ง ๓ เร่ือง  
ที่กระผมไดกราบเรียนไปแลว ผมขอฝากและอยากไดคําตอบที่ชัดเจน ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปทานกอรปศักดิ์ สภาวสุ กรรมาธิการผูสงวนความเห็น เชิญครับ 
  นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณทานประธานครับ  
ผม กอรปศักดิ์ สภาวสุ ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย ก็มีความรูสึกที่คอนขางจะ
แปลกพอสมควรครับท านประธาน  เพราะวาผมเปนกรรมาธิการนี้ ก็ เพื่ อน  ๆ  
ที่พรรคประชาธิปตยเขาสงผมเขามา แลววันนี้นาจะถือวาเปนครั้งแรกที่ไมไดเปน
ผูแทนราษฎร แตเขามาพูดในสภา พอเปนครั้งแรกครับทานประธาน แลวมานั่งพูด  
แลวปรากฏวาไดยิน ไดฟงเพื่อน ส.ส. ที่อยูในพรรคเดียวกัน พูดในลักษณะเหมือนกับ
ตําหนิกรรมาธิการ ซึ่งไมใชเปนครั้งแรกหรอกครับ แตทุกครั้งที่เคยเปนกรรมาธิการ  
ผมไมไดขึ้นมานั่งขางบน ปญหาความรูสึกตรงนี้มันก็เกือบจะไมมี แตในวันนี้ผมคิดวา 
ผมคงจะไมไดถือวาเปนเรื่องชี้แจงหรอกครับ เพราะวาหลาย ๆ เร่ืองนั้น ผมคิดวาเปนเรื่อง
ของความเขาใจผิดกันมากกวา ผมวาถาผมไดมีโอกาส ซึ่งผมอยากจะขอใชเวลาตรงนี้ 
นําเรียนทานประธานไปยังทานสมาชิก เพื่อที่จะไดใหเกิดความเขาใจกันอยางชัดเจนวา 
ทําไมเรามีปญหาในขณะนี้ ทําไมสิ่งที่ทานชินวรณถือวาเปนเรื่องสําคัญ กรรมาธิการไมทํา
หนาที่ ทําไมสิ่งที่ทาน ส.ส. สุวโรช พะลัง พูดซ้ําแลวซ้ําอีกวาโรงสกัดน้ํามันปาลมของทาน
เปนเรื่องที่มีประโยชนอยางยิ่ง ทําไมไมไดเงินงบประมาณ แมกระทั่งทานรัฐมนตรี 
ก็ไดกรุณานะครับทานประธาน ไดกรุณาลุกขึ้นมาแสดงความเห็นวาเห็นดวย แตก็ไมมี
งบประมาณให อันนี้คือความลมเหลวครับ ทานประธานครับ ความลมเหลวที่วา 
เปนความลมเหลวไมใชของกรรมาธิการ วาระ ๒ เปนเรื่องระหวางสมาชิกกับกรรมาธิการ 
วันนี้ผมมาเรียนทานเพราะทานตั้งผมขึ้นมา ไมใชเฉพาะพรรคประชาธิปตย ผมถือวา 
ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดตั้งผมเขาไปเปนตัวแทน ผมอยากจะกราบเรียนวา
มันเปนความลมเหลวอยางสิ้นเชิงครับ ผมเปนกรรมาธิการมาหลายครั้งไมเหมือนครั้งนี้ 



 ๑๓๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       นภา ๕๓/๒ 
 
หรอกครับ ความลมเหลวที่เกิดขึ้นนี้ก็จะมีคําถามวามันเกิดขึ้นเพราะอะไร ผมอยากจะ
กราบเรียนอยางนี้วาเงินงบประมาณ  ๑  ลาน  ๘  แสนลานบาทดูแลวเยอะมาก  
แตตามความเปนจริงมันเปนสิ่งที่หนวยราชการตาง ๆ เขาทําขึ้นมาเอง ประมาณ  
๑.๔ ลานลานบาทแลว นั่นก็หมายความวาเปนงบประจําที่ไมวาหนาตารัฐมนตรี  
หนาตารัฐบาลจะเปนใครก็แลวแต  ตรงนี้ มันหนีไมพน  เมื่อเราใหความเห็นชอบ 
ในวาระ  ๑  ไปครับทานประธาน  กรรมาธิการที่ตั้ งกันขึ้นมาซึ่ งก็นั่ งกันอยูตรงนี้  
เราไมมีหนาที่ไปจัดยุทธศาสตรอะไรหรอกครับ หนาที่ของเราก็เพียงแตวา ๑ ลาน ๘ แสน
ลานบาทที่เสนอมานี้ปรับลดตรงไหนไดบาง ปรับเพิ่มก็ไมไดนะครับ ตรงนี้มันเปน
กระบวนการของมันอยู ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานอยางนี้วา ยิ่งทานสมาชิก
อภิปรายในลักษณะถึงความไมเขาใจวาทําไมจัดงบประมาณกันอยางนี้ โนนครับตอง 
หันหนาไปทางโนน แตวันนี้เกาอี้มันวางหมด เพราะรัฐบาลเขาไมสนใจครับ ผมอยากจะ
กราบเรียนวาเขาไมเคยสนใจเลย จริง ๆ ผมเปนคนตามงบประมาณมานานหลายป 
ทานประธาน แตผมไมเคยเห็นงบประมาณที่จัดในลักษณะที่ไมนาเชื่อ ถาผมจะพูดตรงนี้
ในวาระ ๑ ก็เปนเรื่องปกติ มาพูดในวาระ ๒ นี้อาจจะไมสมควร แตผมอยากจะกราบเรียน
ทานประธานวา งบประมาณ ๑ ลาน ๘ แสนลานบาทเราเองเราก็ไมมีปญญาหาเงิน 
มาไดทั้งหมด ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        - ๕๔/๑ 
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ตองกูมาเกือบ ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท เวลารัฐบาลจัดงบประมาณ รัฐบาลนี้ เขามา
ประมาณเดือนกุมภาพันธ ขอโทษเถอะครับ หนวยราชการเตรียมเอกสารจัดงบประมาณ
มาเรียบรอยแลว มากเปนสวนใหญ เมื่อรัฐบาลไมวาใครก็แลวแตมานั่งหนวยราชการ 
เขาก็จะตองมีเร่ืองเสนอเขามา ที่มันนากลุมใจที่สุดก็คือไมบอยครั้งนักที่รัฐบาลจะเกิดขึ้น
หลังรัฐบาลที่มีการปฏิวัติรัฐประหาร เพราะฉะนั้นรัฐบาลของคุณสมัครเกิดขึ้นหลังจากที่มี
รัฐบาลที่พวกเราเรียกกันวา ขิงแก ผมอยากจะเรียนวาในกระบวนการถาเราไปสอบถามดู
วารัฐบาลขิงแกวาระ ๒ ของงบประมาณเขาใชเวลากันกี่วัน ผมตอบไดเลยอาทิตยหนึ่งถึง
หรือเปลาผมไมแนใจ ในขณะที่พวกเราที่เปนกรรมาธิการที่เรียกวากรรมาธิการโหลยโทย
ทํางานกัน ๒ เดือนกวา ประชุมกัน ๙ โมงเชาถึงสองยาม แตทําอะไรไมไดมากหรอก 
เพราะกฎหมายระบุไวชัดเจน จะไปเสนอยุทธศาสตร จะไปเสนอโครงการอะไรได  
ทําหนาที่ไดอยางเดียวตัดไปในสิ่งที่ไมเห็นวามีประโยชน เราทํางานกันไปผลปรากฏวา 
เราก็ไดปรับลดงบประมาณถึง ๔๕,๐๐๐ กวาลานบาท เยอะมากครับ อีกครับ ไมแนใจ
เหมือนกันวาไดเคยเห็นการปรับลดงบประมาณถึงขนาดนี้หรือเปลา แปลวาอะไร แปลวา
ที่ตองไปกูมา  ๒๕๐ ,๐๐๐  ลานบาท  จริง  ๆ  ถารัฐบาลเอาใจใสสักหนอย  กูแค  
๒๑๐,๐๐๐ ลานบาทก็พอ ก็เราปรับไดตั้ง ๔๐,๐๐๐ ลานบาทครับ ซ้ําไปกวานั้นกอนที่จะ
มีการใชงบประมาณ รัฐบาลก็มีโครงการที่เปนโครงการเพื่อชวยเหลือบรรเทาความทุกข
รอนของประชาชน ก็จะตองมีรายไดตกลงไปอีกประมาณ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ ลานบาท 
ทั้งหมดที่ผมพยายามกลาวใหเห็นโดยเร็วนี้ เพื่อไมใหเสียเวลามาก เพื่ออยากจะชี้ใหเห็นวา 
การทํางานในหนาที่ของกรรมาธิการงบประมาณนั้น ครั้งนี้เปนครั้งที่ลําบากใจมากที่สุด เวลา
เราพิจารณาแลวเสร็จเราก็จะมีเงินเหลืออยูยอดหนึ่ง ประมาณ ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท
ทานประธาน ที่ผมกราบเรียนวามากที่สุดเทาที่เคยมีมา รัฐบาลที่ดี รัฐบาลที่เอาใจใสใน
ความเดือดรอนของประชาชน เขาจะดีใจมากเพราะการจัดงบประมาณของรัฐบาลนั้น
สวนใหญจัดไปแลวความทุกขประชาชนมันมาทีหลัง แปลวาอะไรครับ หมายความวา 
จัดงบประมาณเดือนกุมภาพันธ ปญหาเพิ่งจะเกิดเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม และ
รัฐบาลทําอยางไรครับ รัฐบาลที่ดีก็จะตองมีโอกาสเพราะวาเพื่อนกรรมาธิการไดปรับลด 
งบประมาณไวให ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไมไดคิดวาจะเกิดขึ้น 



 ๑๓๔ 
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ก็สามารถนําเงินสวนนี้มาใชแกไขปญหาได ที่ผมบอกวาตองโทษรัฐบาลกันเต็ม ๆ เพราะ
รัฐบาลไรยุทธศาสตรอยางสิ้นเชิง ผมไมเคยเห็นเลยวาเวลาจัดงบประมาณ เวลาเขาปรับ
ลดเรียบรอยแลวนี่ขอใหหนวยราชการ ผมย้ํานะครับ หนวยราชการ ส.ส. ทําไมได  
ผิดกฎหมายอยูแลว หนวยราชการเขาปรับเพิ่มมา ขอเพิ่ม ทานประธานเชื่อผมไหม  
เพิ่ม ๑๑๘,๐๐๐ ลานบาท ลองไปพลิกดูในประวัติศาสตร มีที่ไหนบาง ครม. อนุมัติ 
๑๑๘,๐๐๐  ลานบาท  คนเสนอนี่ เสนอมาเยอะ  แตจริง ๆ แลว ครม. ที่ดีจะตองดู 
๑๑๘ ,๐๐๐  ลานบาท  ถามีโครงการในลักษณะที่ เปนเรื่องของสกัดน้ํามันปาลม  
เพราะเรื่องของพลังงานตองใหเขากอน อันนี้คือยุทธศาสตร ถาเห็นวาพี่นองเกษตรกร 
มีปญหาเรื่องปุย ปุยราคาแพง รัฐบาลจะตองบอกกระทรวงเกษตรและสหกรณรีบแปรญัตติมา  
แลวฉันใหทันที ๑๐,๐๐๐ ลานบาท อยางนี้เปนตน นี่เปนตัวอยาง ๔๐,๐๐๐ ลานบาท  
ทําไดเยอะ ทําไดมาก แตปรากฏวารัฐบาลนําเสนอปกใหญเกือบเทานี้ครับ เลมเกือบเทานี้ 
มูลคา ๑๑๘,๐๐๐ ลานบาท โยนโครมมาใหที่กรรมาธิการ แลวจะใหพวกเราทําอยางไร 
พวกเราไมมีสิทธิหรอก เดี๋ยวก็ผิดรัฐธรรมนูญจะไปบอกวาจะเอาตรงโนนเอาตรงนี้ มันจึง
เปนหนาที่ของสํานักงบประมาณครับทานประธาน ---------------------------------------------- 
 

- ๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๕๕/๑ 
 
สิ่งที่กรรมาธิการทําไดก็คือ เอาละไหน ๆ รัฐบาลเขาไมมียุทธศาสตรวาจะใชเงิน ๔๐,๐๐๐ 
กวาลานบาทนี้อยางไร เราก็พูดกันวาในหลักการจริง ๆ แลวโครงการที่เปนประโยชน 
โครงการของเจาฟาเจาแผนดิน เราตองสนับสนุนจัดการโดยเร็วที่สุด ทําอยางเต็มที่  
สวนที่ เหลือนั้นจะทําอะไรเปนเรื่องที่ รัฐบาลตองพิจารณา  แตตองใหกระจายไป 
ทุก เขตเลือกตั้ ง เท า เทียมกันหมด  พวกเราไม ได ไปแตะหรอกครับ  แตะไม ได 
ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนเพื่อทานสมาชิกบางทานจะไดเขาใจ 
ในกรณีของโรงสกัดน้ํามันปาลมที่ชุมพรของทานสุวโรช ถารัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน 
ในเรื่องพลังงาน เร่ืองเหลานี้ทั้งหมด ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวาสิ่งที่พวกเรา
พยายามจะตัดกัน มีเยอะ ผมเองผมเรียนทานประธานครับวาผมเสียใจมากที่โอกาส 
การทํางานของรัฐบาลในเร่ืองการแกไขปญหาเศรษฐกิจมันอยูในมือครับ ที่ผมบอกวา 
อยูในมือเพราะวารายไดจากการจัดเก็บภาษีเรายังไมไดลดลง ผมกําลังจะบอกวา 
เราก็มีความสามารถเพราะฐานะทางการคลังเราก็ดี เราก็ยังกูไดถึง ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท 
แตปรากฏวาเราไมไดใชเงินสวนนี้ในการแบงเบาภาระความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
อยางเต็มที่ครับ เราทําไดเฉพาะเล็ก ๆ นอย ๆ เราไมสามารถที่จะบอก กรรมาธิการพูดกัน
เร่ืองนี้วา ถาหากวาเราจะไปชวยในเรื่องการศึกษาใหเรียนฟรีจริงทําไดไหม เราก็ทําไมได 
กรรมาธิการทุกคนก็อยาก  จะมีบางรายการเทานั้นที่ เราบอกวาทําเพิ่มมาหนอย 
ตรงนี้ก็เปนสวนในเรื่องของยุทธศาสตร วาอะไรควรทําไมควรทํา ซึ่งกรรมาธิการมีอํานาจ
นอยนิด แตสิ่งหนึ่งซึ่งผมจะตองมาเรียนทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิก อี-ออคชั่น 
(e-Auction) ครับ ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิก แลวก็พี่นอง
ประชาชนเจาของเงินดวยนะครับ ผมไปพบการทุจริตแบบที่นาอายที่สุด และผมก็ไปพบ
แลวก็มีความรูสึกวาเขาปลอยใหเปนกันอยางนี้ไดอยางไร สวนที่ผมไปพบมันเปนเรื่อง 
ของการใชเงินงบประมาณเพื่อสรางถนนในชนบทครับ หนวยงานที่ รับผิดชอบก็คือ 
กรมทางหลวงชนบท เมื่อผมไปพบ ผมก็ยังรูวาผูบริหารกรมทางหลวงชนบทมีเจตนา 
ที่บริสุทธิ์ เพราะถาหากวาเขาคดโกงแลว ผมคิดวาผมคงไมรูเร่ืองนี้หรอก เพราะวาในชวง
ที่ผมเปนกรรมาธิการงบประมาณในอดีต ทานประธาน ผมบอกวาการใชเงินภาษีของ 
พี่นองประชาชนนั้นผมขอใหมีการจัดการประมูลกันในลักษณะเปดเผย และผมก็บอกวา 



 ๑๓๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๕๕/๒ 
 
วิธีเปดเผยที่ดีที่สุดก็คือเร่ิมตนตั้งแตวันแรก ตั้งแตวันประกาศ ใครประมูลบาง ประมูลแลว
ใครไดอะไรบาง แลวใหลงในเว็บไซต (Website) ทุกรายการ ซึ่งเขาปฏิบัติตามครับ 
ผมเขาไปดูในเว็บไซตของกรมทางหลวงชนบท ผมยกตัวอยาง ผมไมเอยชื่อโครงการ 
ผมไมเอยชื่อบริษัทรับเหมา เพราะจริง ๆ ผมไมไดนําเอกสารหรือขอมูลติดตัวมา แตผม
กําลังจะบอกอยางนี้ครับวารัฐบาลตองแกไข กรรมาธิการแกไมได รัฐบาลรูขอมูลแลว 
ตองแกไขทันทใีนเรื่องของระบบอี-ออคชั่น ถาเขาไปดูงบประมาณในปนี้โดยเฉพาะงบเพิ่ม
จาก ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาทนั้น มีถึงยอด ๖,๐๐๐ ลานบาท ผมยกตัวอยางนี้ครับ 
ทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิก เพื่อนสมาชิกบางคนอาจจะยังไมทราบนะครับวา
โครงการแตละโครงการตอนนี้ราคากลางเขาเปดเผย เพราะฉะนั้นโครงการเล็ก ๆ ที่ไมถึง 
๑๐ ลานบาทหรือมากกวาก็ตาม เวลาเขาประกาศเขาเปดเผยหมดวางบกลางมีเทาไร ---- 
 

- ๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๕๖/๑ 
 
สิ่งที่ผมไปเห็นอยางนี้ครับ ถนนเสนหนึ่งงบกลาง ๑๐ ลานบาท ผูประมูล ๔ ราย รายที่ ๑ 
ประมูล ๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท รายที่ ๒ ประมูล ๙,๙๙๙,๕๐๐ บาท รายที่ ๔ ประมูล 
๙๙๙,๐๐๐ บาท อยางนี้เปนตน มีหลักฐานครบหมด อยูในเว็บไซต ไมใชโครงการเดียว 
เกือบทุกโครงการ ผมย้ํา เกือบทุกโครงการ อันนี้ที่เขาเรียกวาอี-ออคชั่น แลวบอกวาอันนี้
เปนวิธีที่ไมใหเงินรั่วไหล ผมเชื่อวาเพื่อน ๆ ผูแทนราษฎรที่ไดฟงอยู หลายคนไดยินไดฟง
มาเหมือนกัน แลวผมเชื่อวาหลายคนรูวากระบวนการอยางนี้มันแบงกินเปอรเซ็นต 
กันอยางไร ผมเสียดายเงิน ผมเสียดายเงินเพราะวาเงินงบประมาณของเรามีนอยมาก  
ถาหากวาเราตั้งใจกันจริง ๆ ยกเลิกไปเสียอี-ออคชั่น กลับไปเหมือนเดิม ถาอยากจะทํา 
อี -ออคชั่นอีก  อยาบอกราคากลางเลย  บอกราคากลางเมื่อไรมันก็ เปนอยางนี้  
แลวความสูญเสียที่เกิดขึ้นเฉพาะ ถายังไมทํากัน เฉพาะงบประมาณที่เรากําลังจะอนุมัติ
กันอยูนี้ ในระบบอี-ออคชั่นเปนแสนลานบาท ๑๐ เปอรเซ็นต ก็หมื่นหนึ่ง ๑๐ เปอรเซ็นต 
ก็หมื่นลานบาท สภาพบานเมืองขณะนี้ความจริงก็ไมไดเอื้ออํานวยใหเราตองมาทําหนาที่
กรรมาธิการงบประมาณเทาไรนัก พูดกันตรง ๆ เพราะวาเรื่องที่ใหญกวานี้มันมี แตวา 
มันเปนองคประกอบสวนหนึ่ง มันเปนองคประกอบสวนหนึ่งเพื่อชี้ใหเห็นวา ปญหา 
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรัฐบาลดูแลเอาใจใสมากนอยแคไหน ผมขอบคุณนะครับ อยางนอย 
มีท านรัฐมนตรีท านหนึ่ งก็ขึ้ นมานั่ งฟ ง  วาระ  ๒  เปน เรื่ องของกรรมาธิการกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรัฐบาลที่ดีนั้นรัฐมนตรีเขามานั่งฟง เพราะเขาจะไดรู  
หลายคนบอกวานั่งฟงอยูขางนอก ขางนอกไมมีใครนั่งฟงครับ สวนใหญก็นั่งคุยกัน 
รัฐมนตรีก็นั่งฟงความทุกขของขาราชการเสียเปนสวนใหญ ผมขอบคุณทานประธาน 
ใหเวลาผม ผมก็ใชเวลาพอสมควร ผมไดสงวนคําแปรญัตติไวหลายมาตรา ผมคิดวา 
ผมคงจะใชเวลาในครั้งนี้เพียงครั้งเดียว แลวก็เพื่อความสบายใจของผมเอง ผมคงจะตอง
ขออนุญาตทานประธานวาจะไมนั่งอยูขางบนจะลงไปนั่งฟงขางลาง ขอบคุณครับ 
ทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานตอไป ทานสมาชิกที่สงวนคําแปรญัตติ ทานชุมพล จุลใส เรียนเชิญครับ 
 



 ๑๓๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๕๖/๒ 
 
  นายชุมพล จุลใส (ชุมพร)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปตย ในฐานะ 
ผูแปรญัตติขออภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๒ ตามมาตรา  ๓ ซึ่งรายจายรวมทั้งสิ้น  ๑ .๘๓๕ ลานลานบาท  ผมไดเสนอ 
ตัดงบประมาณ ๘ เปอรเซ็นตครับทานประธาน ซึ่งงบประมาณทั้งหมดนั้นกระจายอยูใน 
๙ ยุทธศาสตร ทานประธานที่เคารพครับ ในฐานะที่ผมเองนั้นกอนจะมาเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร ผมมาจากนักการเมืองทองถิ่น แลววันนี้ผมเห็นใจองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นทั่วประเทศ ไมวาจะเปนนายก อบจ. นายก อบต. เพราะอยางไรครับ 
ทานประธาน  ณ  วันนี้นั้นงบประมาณในสวนของทองถิ่นนั้นที่ ได มีนโยบายไววา  
๓๕ เปอรเซ็นตที่จะลงไปสูสวนทองถิ่น  ตรงนี้ เปนเรื่องสําคัญ เพราะวานายกใน 
สวนทองถิ่นที่ผานการเลือกตั้งโดยตรงมาจากพี่นองประชาชนนั้น ไมสามารถตอบสนอง 
ความตองการของพี่นองประชาชนได  เพราะไม มีงบประมาณในมือ  มีก็ มีนอย  
ทานประธานครับ ผมยกตัวอยางเชน ในสมัยหนึ่งเขาเรียกวาถนน รพช. เดิมครับ 
ทานประธาน ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๕๗/๑ 
 
ถนน รพช. ถนนของกรมโยธาธิการซึ่ง ณ ปจจุบันนี้ไดโอนใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนผูดูแล ผมจําไดครับทานประธาน ไดมีขอตกลง ตอนนี้กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นไดโอนไปใหองคการบริหารสวนจังหวัดทุกจังหวัดเปนผูดูแลถนนตรงนี้ ในแตละ
จังหวัด ผมยกตัวอยางจังหวัดชุมพรบานผมครับทานประธาน ถนนที่เราไดรับโอน
ประมาณเกือบ ๓๐๐ กิโลเมตรทั้งจังหวัด มีอยูปเดียวในสมัยที่ผมเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดครับทานประธาน ไดงบซอมแซมมา ๑๑ ลานบาท หลังจากนั้นไมได 
มาเลย พวกเราลงพื้นที่แตละครั้งก็ไดรับคําตําหนิติเตียนจากพี่นองประชาชนมาตลอด  
อันนี้ไมใชเฉพาะจังหวัดชุมพรทานประธาน ทั่วทั้งประเทศ ไมวาจะเปนภาคเหนือ  
ภาคอีสาน ภาคกลาง รวมกันหมด เพราะฉะนั้นผมตองขอความเห็นใจวาทําอยางไร 
เพราะพรรคประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองหนึ่งที่ไดกระจายอํานาจไปสูสวนทองถิ่น 
เพราะฉะนั้น เราอยากระจุกตัวอยูที่แตละกระทรวงตองถายโอนไปจริง ๆ ทําใหไดจริง ๆ  
พี่นองประชาชนจะไดเกิดประโยชน  
  ทานประธานที่เคารพครับ ในวาระที่ ๑ ผมเคยไดอภิปรายเกี่ยวกับเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง ณ วันนี้ผมดูแลวโดยภาพรวมของงบประมาณ ซึ่งก็เปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ไดแถลงไวนั่นแหละครับ แตผมไปดูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกระจายอยู
หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตกระทรวงไปจนถึงหมูบาน เปนงบประมาณจํานวนเล็กนอย  
ขาดการบูรณาการ ผมไมคอยมั่นใจ คณะกรรมาธิการชุดนี้ไดใหความสําคัญมากนอย
เพียงใดกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และปรัชญาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ผมขอทราบในรายละเอียดทั้งหมดเพื่อบันทึกไว
ในประวัติศาสตรวารัฐบาลชุดนี้และคณะกรรมาธิการไดละเลย ไมเอาใจใสอยางแทจริง
เกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การจัดงบประมาณเปนเสมือนหนึ่งวาทําการบานสงครู 
ใหทันเวลา ตองขอฝากไวดวยครับทานประธาน  
  ผมมีประเด็นคําถามตอคณะกรรมาธิการและรัฐบาลดังนี้ ๑. ยุทธศาสตร
การฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ ผมขอทราบรายละเอียดในการจัดงบประมาณ  
เ ร่ือง แผนสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  
ทานประธานครับ อันนี้สําคัญที่สุด การสรางความปรองดองสมานฉันท ณ วันนี้ 



 ๑๔๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        วชิราภรณ ๕๗/๒ 
 
ทานประธานกับผม พี่นองประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็เห็นพองตองกันหมดวาเปน 
สิ่งสําคัญที่สุดในภาวะที่บานเมืองมีความสับสน แตกแยก มีแนวความคิดหลากหลาย  
มีพี่นองประชาชนมาประทวงกันอยางมากมาย ไมวาทั้งฝายสนับสนุนรัฐบาลและ 
ฝายที่อยูตรงขามกับรัฐบาล อันนี้ผมในฐานะที่เปนผูแทนราษฎรคนหนึ่ง ผมเห็นดวยครับ 
ทานประธานที่ทานนายกรัฐมนตรีทานมีดําริใหจัดงานวันแม ๑๑๖ วัน จากวันแมสูวันพอ 
ผมดีใจที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดทํา ไดพูด ตามที่ทานไดพูดไว แตทานประธานครับ 
คลอยหลังเพียงแค ๒๐ นาที ทานนายกรัฐมนตรีทานก็ไดออกมาแถลงขาววาอยากให 
พี่นองสื่อมวลชนไดเลือกขาง ประชาชนตองเลือกขาง อยูเปนกลางไมไดแลว --------------- 
 

- ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ         วชัรี ๕๘/๑ 
 
อันนี้ทานประธาน ยุทธศาสตรตรงนี้จัดงบประมาณไว ๒๖๔ ลานบาท จัดไวเพื่อสราง
ความปรองดอง ความสมานฉันท ความสามัคคีของคนในชาติ ผมม่ันใจวาทานจัดใหสัก 
๑,๐๐๐ ลานบาทก็ไมพอ ถาอยางนี้จัดเสร็จนายกรัฐมนตรีพูดจบ ทุกอยางจบหมดเลย 
แตกแยกความสามัคคี  ผมก็ขอฝากคณะกรรมาธิการชวยดูแลแลวก็ชวยบอก 
ทานนายกรัฐมนตรีไวดวย 
  ประเด็นตอมาครับทานประธาน การจัดงบประมาณ ๒๑,๐๕๑ ลานบาท 
เพื่อแกปญหาความไมสงบของภาคใต อันนี้เ ร่ืองสําคัญที่สุดในสวนของปจจุบันนี้  
ผมเองนั้นไดมีโอกาสรวมกับเพื่อน ส.ส. พรรคประชาธิปตย ไปเยี่ยมเยียนพี่นองประชาชน
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต มันรูสึกวังเวงชอบกลทานประธาน เพราะอะไร ความ 
ไมเขาใจ เขาบอกวาถาไมเขาใจ ไมเขาถึง มันก็ไมพัฒนา เพราะฉะนั้นตรงนี้ทานประธาน 
งบประมาณสวนนี้นั้นคณะกรรมาธิการมีรายละเอียดอยางไร จะสรางความมั่นใจใหกับ
พวกกระผมและพี่นองประชาชนอยางไรก็ขอทราบแผนงานรายละเอียด ทานประธานที่เคารพ  
  (นายชลนาน ศรีแกว ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีผูประทวง เชิญครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ชลนาน  
ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน ผมขอใชสิทธิ 
ในฐานะเปนสมาชิก ผมขออนุญาตกราบเรียนประทวง ตองขออภัยทานผูอภิปราย  
ทานอภิปรายไดดีมาก ประทวงทั้งทานประธานและก็ผูที่อภิปรายอยู ในขอบังคับ ขอ ๖๑ 
คือทานทั้งสองไดทําผิดขอบังคับ ทานประธานเองก็ทําผิดขอบังคับ ขอ ๘ ทานสมาชิกเอง
ก็ไดทําผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ เปนเหตุใหผมเองจําเปนตองขออนุญาตลุกประทวง เพราะวา
สาเหตุที่ผมกลาวหาวาทานทําผิดขอบังคับ เนื่องจากวาระเบียบวาระในการที่เราพิจารณา
อยูในวันนี้ เปนระเบียบวาระพิจารณางบประมาณในวาระที่ ๒ รายมาตรา ผูที่มีสิทธิ
อภิปรายตามระเบียบวาระตามขอบังคับก็คือผูที่ไดสงวนคําแปรญัตติไวหรือสงวน
ความเห็นเอาไว ผมเองดูทานสมาชิก  ทานสมาชิกไดแปรญัตติปรับงบประมาณ 
ภาพรวมไว ๘ เปอรเซ็นต หรือรอยละ ๘ ผมเองในฐานะเปนกรรมาธิการและเปนสมาชิก 



 ๑๔๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๕๘/๒ 
 
ก็ฟงทานวา ทานมีเหตุผลใดที่จะตองปรับลดรอยละ ๘ เพื่อจะไดลงคะแนนใหทาน  
แตเทาที่ฟงมานี้ ทานอภิปรายเหมือนกับเปนวาระรับหลักการ เหมือนกับวาระที่ ๑ 
เพราะฉะนั้นกรรมาธิการเองก็ไมสามารถจะตอบทานไดกรณีเปนกรรมาธิการ ๒. กรณีผม
เปนสมาชิก ผมก็ไมสามารถจะลงคะแนนใหทานไดวาทานตองการใหปรับลดรอยละ ๘ 
ผมฝากทานประธานชวยพิจารณา วินิจฉัย แลวก็ฝากกราบเรียนทานประธานชวยควบคุม
การประชุมดวย ไมอยางนั้น ๔ วันก็ไมจบ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)   :   
ขออนุญาตวินิจฉัย ทานผูอภิปรายขอความกรุณาเขาประเด็นที่ทานแปรลดงบประมาณนี้
วามีเหตุผลอะไร ผมเขาใจวาทานคงใกลจบแลว เอาใหจบเลย  
  นายชุมพล จุลใส (ชุมพร)  :  ยังครับทานประธาน ผมดวยความเคารพ 
ในทานกรรมาธิการ ทานฟงยังไมจบเลย ทานดวนสรุปตัดสินใจไปแลว ก็ใหผมพูดจบกอน 
แลวทานก็คอยลุกขึ้น เพราะฉะนั้นขอฝากทานคณะกรรมาธิการ เพราะวาที่ผมพูดนี้  
ผมม่ันใจวาเปนเรื่องที่พี่นองประชาชนจะไดประโยชน ผมเขาเรื่องตอไปเลยทานประธาน 
ทานประธานครับ ประเด็นการแกไขความยากจน นอกเหนือจากกองทุนหมูบานที่ตั้งไว
หมื่นกวาลานบาท งบเอสเอ็มแอล (SML) จํานวน ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท เปนการแกไข
ปญหาความยากจน แตทานประธาน ในพี่นองประชาชนอีกจํานวน ๖ ลานคน ซึ่งมีรายได 
๑,๔๐๐ บาทตอคนตอเดือน ซึ่งยังอยูใตเสนความยากจน มีรายละเอียดอยางไรก็แจงให
ทราบดวย 
 
                  - ๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๕๙/๑ 
 

ทานประธานครับ ในยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
จากงบประมาณที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ไปทํางานมา ผมมีประเด็นคําถามมานานแลว
ครับวา รัฐบาลไดจัดงบประมาณเปนเงินรายหัวดานสวัสดิการอยางไร เพราะสวัสดิการ
สังคมในปจจุบันเกิดความลักลั่นไมยุติธรรมและไมทั่วถึง  สวัสดิการสังคมครับ 
ทานประธาน หมายความวาอยางไร เปนการจัดระเบียบบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการ
ปองกันและแกปญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะประชาชนกลุมตาง ๆ ที่มีความ
จําเปน ทานประธานทราบไหมวาคนสูงอายุปจจุบันนี้มีเทาไร ๗.๒ ลานคน ที่ไดรับ 
เบี้ยยังชีพมีอยู  ๑ .๗  ลานคน  ผมอยากทราบวาในสวนที่ยังไมได  ทานจะจัดให 
ในปงบประมาณใด  หรือคนพิการจํานวน  ๑ .๘  ลานคน  คณะกรรมาธิการไดจัด
งบประมาณอยางไรในการพิจารณา ทานไดนําแผนยุทธศาสตร ๕ ป ในการสราง
สวัสดิการสังคม ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๔ มาพิจารณาดวยหรือไม  

ในยุทธศาสตรที่ ๓ ครับทานประธาน ในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจขยาย
ตัวอยางสมดุล ผมมีคําถามจากประชาชนอยางมากมายตอแผนงานโครงสรางเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตรในทามกลางโอกาสของคนไทยซึ่งโอกาสของประเทศเรานั้นเปนแหลงผลิต
อาหารของโลกและพืชพลังงานของโลก ผมอยากทราบในรายละเอียด เพราะผมพิจารณา
จากวิสัยทัศนของรัฐบาลชุดนี้แลวก็หนีไมพนนิคมเกษตร ผมอยากขอเสนอเขตเศรษฐกิจ
พิเศษยางพาราเมืองปาลมน้ํามันครบวงจร ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการมีการ
สอบถามหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้มากนอยเพียงใด ทานประธานที่เคารพครับ 
ผมเองนั้นขอฝากทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการวาในภาวะที่บานเมืองมีความ 
สับสนวุนวาย ในภาวะที่บานเมืองของเราแตกกันเปนฝกเปนฝาย ยุทธศาสตรตาง ๆ ที่ผม
กลาวมา ๓ ยุทธศาสตร ซึ่งในยุทธศาสตรสวนที่เหลือจะมีเพื่อนสมาชิกจะมาอภิปราย
ตอไป ขอฝากวาใหมีความซื่อสัตยสุจริตอยาทําเพื่อพวกพองของตัวเอง ขอบคุณครับ 
ทานประธาน 

(การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสามารถ แกวมีชัย รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก  อภิวันท วิ ริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 



 ๑๔๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๕๙/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกครับ กอนที่ทานสมาชิกทานตอไปจะอภิปราย อยากจะขอความกรุณา 
ให วิปทั้ งฝ ายรั ฐบาลและฝ ายค านไปช วยกํ าหนดเวลา เปนกรอบใหพวกเรา 
อภิปรายดวยครับ เพราะวาเรามีเวลาจํากัดจริง ๆ ถาอภิปรายกันยาว ๆ โอกาสที่จะจบใน 
๓ วันคงไมเกิดขึ้น ตองขอความกรุณาดวย ตอไปเชิญกรรมาธิการ คุณเอกพจน ปานแยม 
ครับ 
  นายเอกพจน ปานแยม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ผม เอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พรรคชาติไทย  
ในฐานะกรรมาธิการ ผมขออนุญาตรบกวนเวลาที่ประชุมเพียงชั่วครูเทานั้น ก็จะได 
รบกวนที่จะนําเรียนชี้แจงตอทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานสุวโรช พะลัง ขอประทานโทษ 
ที่เอยนามทาน ตอกรณีเร่ืองโครงการโรงสกัดน้ํามันปาลมที่ทานไดนําเสนอไว ตอนนี้
คณะกรรมาธิการไดหารือกัน แลวก็กรรมาธิการมีความเห็นที่จะขอรับที่จะประสานแลวก็
ดูแลรายละเอียดในสวนนี้ตอไป ก็อยากจะเรียนใหทานสุวโรชไดรับทราบ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ครับ คุณสุวโรชพาดพิงหรือครับ เชิญครับ 
 

- ๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ณัฐชนก ๖๐/๑ 
 
  นายสุ ว โ รช  พะลั ง  (แบบสัดส วน )   :   กราบเ รียนท านประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในบัญชี
สัดสวนของพรรคประชาธิปตย ผมตองกราบขอบพระคุณผานทานประธานไปยัง
คณะกรรมาธิการที่ไดพิจารณาในเรื่องดังกลาว แตประเด็นของปญหาก็คือที่บอกวา 
ทานจะรับไวพิจารณาแลวประสานงานตอไปตรงนี้ครับ ขอความชัดเจนหนอยไดไหมครับ 
เพราะเรื่องนี้ มันเปนเรื่องที่ มีการขอกราบบังคมทูลผานเจาฟาเจาแผนดินลงมา 
เพราะฉะนั้นตองมีความชัดเจนครับวาทางคณะกรรมาธิการไดพบในรายละเอียดเอกสาร
ซึ่งผมกราบเรียนตอทานประธานไดเลยครับวาไดสงเอกสารใหกับทานผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณอีกสวนหนึ่ง เพราะเปนหนังสือที่ถึงทาน ผอ. สํานักงบประมาณโดยตรง  
แลวทานก็ไดใหความกรุณาครับวาจะรับมาดูแลให เพราะฉะนั้นขอความชัดเจนในสวน
ตรงนี้ครับ เพราะวาในพื้นที่เขามีปญหาจริง ๆ ครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญทานกรรมาธิการเอกพจนครับ 
   นายเอกพจน ปานแยม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  
ผม เอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พรรคชาติไทย ในฐานะ
กรรมาธิการ ขอเรียนทานสมาชิก ทานสุวโรช พะลัง ครับวาในรายละเอียดที่ทานไดทํา 
ขอโดยผานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งก็ไดปรากฏในสวนของที่ ครม. ไดขอ 
แปรญัตติเขามานะครับ ๑๑๘,๐๐๐ ลานบาท และในขณะนี้ทางกรรมาธิการซึ่งจะได
ประสานกับทางสํานักงบประมาณ และก็รวมถึงในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในสวนของทางรัฐบาลในการที่จะดําเนินงานเรื่องการประสานและดูแลรายละเอียด 
ในสวนนี้ใหกับทานดวยครับ ก็ขอเรียนชี้แจงในเบื้องตนเทานี้ครับ ขอบพระคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณบุญยอดครับ  
  (นาวาตรี สุธรรม ระหงษ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทาน นาวาตรี สุธรรม มีอะไรหรือครับ  



 ๑๔๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ณัฐชนก ๖๐/๒ 
 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ทานประธานครับ ผม นาวาตรี  
สุธรรม ระหงษ ครับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร พรรคประชาธิปตย  
ผมขออนุญาตทานบุญยอดสักครูเดียวครับทานประธาน พอดีผมก็ติดใจในประเด็น 
ที่ท านสุวโรชไดสอบถามเหมือนกันนะครับวาในเรื่ องการปรับเพิ่มนั้นนะครับ 
คณะกรรมาธิการมีหลักเกณฑอยางไร เพราะเมื่อสักครูนี้ทานรอง คือทานวิทยาไดมา
ชี้แจงวาเปนเรื่องของสํานักงบประมาณ ผมอยากจะฟงครับวาสํานักงบประมาณ 
มีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร ทานกรรมาธิการใหสํานักงบประมาณตอบใหฟง 
สักนิดเถอะครับ ขอบพระคุณครับ   
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสํานักงบประมาณจะตอบชี้แจงไหมครับ กรรมาธิการทานใดจะตอบแทนไหมครับ 
เชิญทางสํานักงบประมาณครับ ขณะนี้ทางสํานักงบประมาณยังไมพรอมนะครับ  
ผมอยากจะขอใหคุณบุญยอดอภิปรายกอน แลวเดี๋ยวถาพรอมก็ลุกขึ้นมาตอบก็แลวกัน 
จะไดดําเนินการตอ เชิญคุณบุญยอดครับ  
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายบุญยอด สุขถิ่นไทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดที่ถูกออกพระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉินมาเปนวันที่ ๒ ในฐานะที่เปน
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ ดวยครับ กระผมได
ทําการขอสงวนความเห็นในการขอตัดงบประมาณในภาพรวมงบกลางเอาไวรอยละ ๒๐ 
นะครับ ตัวกระผมเองนะครับ ทานประธานครับ ไดรวมกันทํางานกับคณะกรรมาธิการ
และคณะทํางานทุกฝายที่เกี่ยวของในเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
มาเปนเวลากวา ๒ เดือน ซึ่งก็ถือวาในการทํางานที่ผานมานั้นเปนการทํางานของทุกคน
อยางเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ และนาชมเชยเปนอยางยิ่งครับ ทานประธานครับ ผมมี
เหตุผลมากมายนะครับที่ควรจะนํามาอภิปรายในสภาแหงนี้ เพื่อเปนการขอนําขอแนะนํา
ไปยังนายกรัฐมนตรี ไปยังคณะรัฐมนตรีและหนวยงานราชการทุกหนวยเพื่อใหการใช
งบประมาณนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนะครับ อยางเชนประเด็นที่ผมสนใจก็คือ 
การปองกันปราบปรามการกระทําหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ งบกลางซึ่งเกี่ยวของกับเร่ือง 



 ๑๔๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ณัฐชนก ๖๐/๓ 
 
สินคา ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ ผมสนใจการจัดงบประมาณใหกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมประชาสัมพันธซึ่งจะตองเปนสื่อของรัฐ เปนของประชาชน วาเปน
การทํางานอยางจริงจังเพื่อประชาชนจริงหรือไม การทํางานของตํารวจนะครับหรือวา
บรรดาผูวาราชการจังหวัดตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความรุนแรงขึ้นในหลายจังหวัด กรณีของ 
เขาพระวิหารนะครับซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ศาลรัฐธรรมนูญ
นั้นไดตัดสินแลว และผมยังไมไดเห็นความรับผิดชอบใด ๆ จากรัฐบาล หรือจนกระทั่งถึง
เ ร่ื องของสภาแห ง ใหม ซึ่ งปนี้ ก็ มีการของบประมาณเอาไว เปนป แรกนะครับ  
๔,๐๐๐ กวาลานบาท แลวก็ขอผูกพันงบประมาณไปอีก ๒ ป อีก ๑๙,๐๐๐ ลานบาท ----- 
 

- ๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริลักษณ ๖๑/๑ 
 
เร่ืองตาง ๆ เหลานี้ผมเตรียมขอมูลไวเพียบพรอมนะครับ จากเหตุการณที่ เกิดขึ้น 
ในชวงเวลาไมกี่วันที่ผานมา มาเปนลําดับนั้น จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ไดขอตอสภาวา
ใหทําการเปดสภาพิจารณารวมกันทั้ง ๒ สภามาเมื่อวันอาทิตย ในมาตรา ๑๗๙ ตาม
รัฐธรรมนูญนั้น สมาชิก ๒ สภาไดใชเวลาตลอดทั้งวันอาทิตยจากชวงบายจนกระทั่งถึง
ชวงดึก เพื่อเสนอแนะการแกไขบัญหาใหแกนายกรัฐมนตรี ทานประธานก็คงจะอยู 
ในที่ประชุมดวย แลวก็เปนผูที่อภิปรายเรื่องนี้ดวย ทานนายกรัฐมนตรีนั้นตอบตอสภา 
วาจะเปนผูรับผิดชอบตอบานเมือง และเปนผูรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว ๒๔ ชั่วโมง
หลังจากการปดประชุมเมื่อวันอาทิตย หลังจากนั้นก็เกิดความรุนแรงขึ้น หลังจากที่มี
ขอมูลมาโดยตลอดวาจะมีการนําคนมาปะทะกันเพื่อใหเกิดความรุนแรง นายกรัฐมนตรี 
ไมสามารถปองกันและควบคุมเหตุการณได จนกระทั่งจะตองประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้น  
พรรคประชาธิปตยไดออกแถลงการณเมื่อวานนี้ เห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้นที่บริเวณ
สะพานมัฆวานรังสรรค เปนความจงใจวางแผนของบุคคลบางกลุมที่ตองการขยาย 
สถานการณใหบานปลาย จนกระทั่งถึงจุดที่ตองการใหเกิดสถานการณฉุกเฉินขึ้น 
พฤติกรรมของกลุมบุคคลดังกลาวนั้นชี้ชัดวาโยงใยไปถึงรัฐบาลภายใตการนําของ 
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช เคยพูดตอสภาแหงนี้วา
เหตุการณในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ซึ่งเปนเหตุการณจลาจลและรัฐบาลในขณะนั้นถูก
กลาวหาวาเปนรัฐบาลมือเปอนเลือด และผูนําถูกกลาวหาวาเปนผูนําทรราชนั้น 
เหตุการณในคร้ังนั้นมีคนเสียชีวิตเพียงคนเดียว ๑ นาฬิกาของวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ 
ไมแตกตางกันหรอกครับทานประธาน มีคนเสียชีวิตเพียงคนเดียวเชนเดียวกัน จึงเทียบ 
ไดกับเหตุการณที่เกิดขึ้นใน ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ครับ 
   (นายทองดี มนิสสาร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณบุญยอดครับ มีผูประทวง คุณทองดีประทวงอะไรครับ 
  นายทองดี มนิสสาร (อุดรธานี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ทองดี มนิสสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน  
ขอประทวงผูกําลังอภิปรายอยูนี้ทานประธานที่เคารพ ตามขอบังคับ ขอ ๖๑ การอภิปราย 



 ๑๔๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริลักษณ ๖๑/๒ 
 
ตองอยูในประเด็นในการพิจารณางบประมาณเทานั้น เพราะฉะนั้นคําที่อภิปรายมาที่จะ
พาดพิงหรือกระแซะไปทางรัฐบาลนั้น มันไมใชประเด็นที่ผูอภิปรายตองมีสิทธิอภิปราย
ตรงนี้ขอประทานอภัยทานประธานวินิจฉัยดวยครบั 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณทองดีครับ  ผมขอวินิจฉัยอยางนี้  คุณบุญยอดเขาพูดในเรื่องที่คาบเกี่ยวกับ
งบประมาณนะ  แตขอใหคุณบุญยอดเขาในเรื่องมาตราโดยตรงใหรวบรัดที่สุด 
เชิญอภิปรายตอครับ 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณทานประธานครับ  
บุญยอด สุขถิ่นไทย ผมพูดในประเด็น รัฐบาลนี้กําลังจะใชงบประมาณรายจาย ๒๕๕๒ 
รวมกับทางหนวยราชการ และรัฐบาลจะตองควบคุมนโยบายตาง ๆ เหตุการณที่เกิด 
ที่ผานมาและเหตุการณ ๒๕๑๙ ไมแตกตางกัน นายกรัฐมนตรีทานเดียวกันนี้ พูดกับสภา
แหงนี้อยูแลววาจะรับผิดชอบ ผมยังไมเห็นความรับผิดชอบใด ๆ สรุปสุดทายแลวครับทาน 
ผมไมขอใชเวลาในสภาแหงนี้ในการอธิบายรายละเอียดใหเหตุผลกับรัฐบาลที่ไมเคยฟง
เหตุผล แตผมขอยืนยันวาผมขอแปรญัตติตามภาพรวมของงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๒ ลดลงรอยละ ๒๐ ซึ่งนาจะเพียงพอตอการบริหารราชการที่จะทําราชการตอไปได 
และผมขอใหผมและประชาชนจะรวมกันตรวจสอบการใชงบประมาณของรัฐบาลตอไป 
ผมขอสรุปจบเพียงเทานี้ ขอบพระคุณทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตอไปคุณลาภศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ ครับ 
  นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา 
พรรคประชาธิปตย ผมก็ไดปรับลดทุกมาตรา ๑๕ เปอรเซ็นตบาง ๒๐ เปอรเซ็นตบาง 
๕๐ เปอรเซ็นตบาง แตวันนี้ผมก็ขอพูดในมาตรา ๓ เปนหลัก เมื่อสักครูวิปฝายคานก็มาขอ
ผมวาใหพยายามพูดอยูในกรอบอยานานนัก นั่นก็คือทานทางวิปฝายคานเคารพ 
ที่ทานประธานขอใหพวกเราจัดสรรเวลาใหตามที่กําหนด ใหถูกตอง ผมก็เคารพเชนกัน  
 



 ๑๕๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริลักษณ ๖๑/๓ 
 
แตกอนที่ผมจะไดอภิปรายตอไป  ผมก็ เ รียนใหทราบที่ ผมตัด  ๑๕  เปอร เซ็นต 
งบกลางนี้ มันก็โยงมาถึงมาตรา ๔ ผมก็ตัด ๑๕ เปอรเซ็นตเชนกัน ---------------------------- 
 

- ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ศิริลักษณ (๒) ๖๒/๑ 
 
ถาประธานจะสังเกตเหตุที่ตัด ก็อยากจะโนมนาวทางคณะกรรมาธิการที่กําลังพิจารณาอยู  
ก็เห็นคลอยตามผมไปดวย นั่นก็คือเหตุเกิดขึ้นอยางที่เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
หลาย ๆ ทานไดกลาวไวแลว นั่นก็คือความสมานฉันทของคนในประเทศ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ เมื่อสักครูมีเพื่อนสมาชิกไดพูดถึงยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย ซึ่งรัฐบาลไดมาแถลงนโยบายรายจาย 
ณ ที่สภาแหงนี้ มีงบประมาณทั้งหมด  ๒๖๔ ลานบาท  เสียหายมาก ไมมีประโยชนเลย
โดยเฉพาะกรณีที่ เกิดขึ้น  ผมจะไมเขาไปลึก  แตก็ชี้ ให เห็นวาเมื่อเกิดฝกเกิดฝาย  
แทนที่ รัฐบาล โดยเฉพาะหัวหนารัฐบาล ทานนายกรัฐมนตรีจะเรียกใหปรองดอง
สมานฉันท พรรคไปแบงฝกแบงฝายแบงพวกเลือกขาง แมแตผมเองจนถึงปจจุบันไมรูจะ
เลือกขางใคร บังคับใหเลือกขาง ผมก็ไมทราบดวยเหตุผลกลใดทานจึงเรียกประชาชนให
เลือกขาง นี่เปนเหตุผลที่ผมอยากจะปรับลดตัดงบประมาณ ขณะเดียวกันแกปญหาไมตก
ก็ใชศาล พอใชศาลอีกแลว จะใหศาลไปแก ศาลก็รูทัน พอรูทันก็มาใชสภาเรา พอใชสภา
เราก็มีปญหาเพราะทานพูดฝายเดียว พอเราฟง พูดอยางไรทานก็เถียง สุดทายก็มาใช 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทีนี้ใชฝายทหาร ก็ยังโชคดีครับ ผมฟงทางโทรทัศนทานผูรับผิดชอบ 
ทานผูบัญชาการทหารบกยังมีจิตใจโอบออมอารีอยากจะฟงความคิดเห็นของทุก ๆ ฝาย 
มานั่งเจรจา นั่นคือวิธีทางที่ถูกตอง ถาทําแบบนี้อยาวา ๑๕ เปอรเซ็นต ที่กระผมจะปรับ
ลดเลยครับ เพิ่มอีก ๑๕ เปอรเซ็นต ผมก็ยินดีครับ แตดวยกรอบของงบประมาณ เราก็ไม
สามารถปรับเพิ่ม ไดแตปรับลด ทานประธานที่เคารพครับ การออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินนี้  
จะโยงไปถึงการทองเที่ยวนะครับ ผมก็แปลกใจกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ไมใหความคิดเห็นในดานนี้ เลย  ทานทราบหรือเปลา สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้ 
รางพอสมควร พรรคพวกผมมาจากตางประเทศเมื่อคืนเครื่องบินทั้งลํานั่งอยูไมถึงครึ่ง 
ปกติจะเต็มลําและไมพอ ดวยเหตุของการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไมใชเพราะการ
เดินขบวนนะครับ เพราะฉะนั้นเราตองแยกแยะ การเกิดไฟใต ผมอยูทางใต ทานประธาน
ก็รูอยูแลว เกิดมาตั้งนาน ผลกระทบการทองเที่ยวที่สงขลาหรือที่จังหวัดอื่น ๆ มีมากไหม 
นอยมาก เขาเขาใจครับ แตการออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินนี้ตางประเทศเขาเห็นชัดเลยครับ ก็คือ
ไมปกติใครจะกลาเขามาเที่ยว จับกลุมกันเกิน ๕ คน ไปเที่ยวที่ไหน ดีไมดีถูกสอบสวน  



 ๑๕๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ศิริลักษณ (๒) ๖๒/๒ 
 
ถูกกลั่นแกลงถูกจับกุมโดยไมตองไปใชคําสั่งของศาล เพราะฉะนั้นอันนี้ผมวากรรมาธิการ
อาจจะยังไมถึงชวงนั้น ทานอาจจะไมไดเขาใจ แตวันนี้ทานไดฟงผมพูดแลว ขอชวยโปรด
พิจารณาดวยใหปรับลดหนอยเถอะครับ งบกลางนี้ ๑๕ เปอรเซ็นต และไมตองไปใช
โดยเฉพาะดูงบประมาณนี้แลว เปนงบประมาณขาดดุลถึง ๒๔๙,๐๐๐ กวาลานบาท  
ทานตัด ๑๕ เปอรเซ็นต งบขาดดุลก็ไมตองเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็ฝาก 
  อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวโยงกับกรมประชาสัมพันธ ทานประธานที่เคารพครับ
ผมไมสบายใจโดยเฉพาะเรื่องความจริงวันนี้ที่ออกมา มันเปนการพูดดานเดียวครับ ผมก็
แปลกใจทําไมกรรมาธิการไมสอบถามทางกรมประชาสัมพันธ ผมอยูคณะกรรมาธิการ
กิจการสภาผูแทนราษฎร  แลวก็ไดถามครับ  แต เขาก็ตอบ  ตอบแบบอึดอัดมาก  
แตขณะเดียวกันเราก็ชี้ใหเห็น ทานประธานกรุณาชวยเปดดูขอบังคับการประชุมของสภา
ผูแทนราษฎร เรามีครับ วิธีการประชุมโดยเฉพาะขอ ๑๑ --------------------------------------- 
 

- ๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              นภัสสร ๖๓/๑ 
 
การประชุมยอมเปนการเปดเผย แลวก็มีวรรคสอง การประชุมเปดเผยใหบุคคลภายนอก
เขาฟงการประชุมไดตามระเบียบที่ประธานสภาผูแทนราษฏรกําหนด และประธานสภา
ผูแทนราษฎรตองจัดใหมีการถายทอดสดจากการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศนที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับไดอยางทั่วถึง เวนแตมีเหตุขัดของ ชองเอ็นบีที  
เปนชองของรัฐบาล สามารถที่จะกระจายไดทั่วถึง แทนที่ทานจะเอาบทสรุปของที่ 
เราประชุมสภาผูแทนราษฎรไปใชในชวง ๔ ทุม แตทานใหสามเกลอ ผมไมกลาเรียกวา 
หวัอะไรผมไมทราบที่บางทานที่กลาว มาใช ไรเหตุผล ออกดานเดียว สรางความแตกแยก 
ไมมีการสรางสรรคเลย ทานเอาที่เราประชุมอันนี้ บางครั้งถึงแมเราไมไดถายทอดสด 
เพราะความไมพรอมของกรมประชาสัมพันธ ก็ไมเปนไร เวลา ๑ ชั่วโมงนั้นใหสภาใชให
เปนประโยชน เอาใครที่พูดดี ๆ ใครที่พูดเดน ๆ หรือเอาสรุปที่ประชุมไปออกในชวงนั้น  
นั่นก็คือการพัฒนาระบบรัฐสภา พัฒนาประชาธิปไตยสูมวลชน ผมเสียใจมาก ๆ วาทําไม
รัฐบาลคิดไมถึง คิดอยางเดียววาขาทําถูก คนอื่นคิดก็ผิดทั้งนั้นโดยไมรับฟง เปนประเด็นนี้
ผมเลยจึงขอตัดงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ ๑๐ เปอรเซ็นตครับ 
  ทานประธานครับ มีอีกเรื่องหนึ่งก็ตองฝาก โดยเฉพาะกรมทรัพยากร 
และสิ่งแวดลอม ผมเองไดติดตามใชในนามของอนุกรรมาธิการติดตามมติ ไดดูเร่ือง
ทะเลสาบสงขลา ในการปลูกปาโกงกาง ๕,๐๐๐ กวาไร ผลที่สุดใชไดเพียง ๘๐๐ ไร  
เสียหายไปมาก สวน สตง. บอกวาไมนาจะใหโครงการนี้มีอีก ขณะเดียวกันขาวก็บอกวา
ฝายแมวเปนโครงการที่ใชงบประมาณเปลืองมาก เลยผมก็ไมทราบวาทําไมกรรมาธิการ 
มีสอบถามหรือเปลา ในรายละเอียดลึก ๆ ซึ่งความจริงในงบประมาณทานคือมีแผน
มากมายเลยในงบประมาณของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และก็มันมา
กระจุกอยู มันแยกออกมา แลวก็แบงออกมาเปนสัดสวนเยอะแยะ ผมก็ไมทราบวา
กรรมาธิการใหงบประมาณลักษณะนี้เกิดขึ้นไดอยางไร โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาเปน
ทะเลสาบที่สําคัญที่สุดของทางภาคใต ปจจุบันกําลังเสื่อมโทรม ทางคณะกรรมาธิการ 
เคยคิดไหมวาจะใหงบประมาณเพิ่มเติม ผมสอบถามกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรากฏวา
ทุกหนวยงานเลยครับบอกงบประมาณไมพอ ขณะเดียวกันการทํางานไมไดประสานกัน
เพราะไมทราบวากรม  กองใดดูแลโดยชัดเจน  แตไดทราบวากรมทรัพยากรและ 



 ๑๕๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                                นภัสสร ๖๓/๒ 
 
สิ่งแวดลอมขณะนี้เปนฝายเลขานุการ และมีรองนายกรัฐมนตรีเปนเปนผูรับผิดชอบ 
เพราะฉะนั้นก็ตองฝากดวยครับ โดยเฉพาะทานกรรมาธิการไดสอบถามรองนายกรัฐมนตรี
ที่ รับผิดชอบ เคยลงไปตรวจสอบทะเลสาบสงขลาบาง เทาที่ผมเห็นรายงานปหนึ่ง 
ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นผมก็ คิดแลววาการตั้งอะไรตาง ๆ กรรมการตาง ๆ ใหทํางานดวย 
เพราะฉะนั้นผมเองก็ไมเห็นดวยในงบประมาณของที่ทางกรรมาธิการเสนอตอสภา จึงขอ
ปรับลด ๑๕ เปอรเซ็นต แลวก็ขอฝากกรรมาธิการดวยครับ งบประมาณทุกบาท 
เปนหยาดเหงื่อ ภาษีของประชาชน ผมขอใหทานติดตามครับ ผมเองในฐานะประธาน 
อนุติดตามมติ ผมก็จะติดตามไปดวยครับ ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ครับ กอนที่คุณนิพิฏฐจะอภิปรายนะครับผมขออนุญาต 
เรียนอยางนี้ครับ เมื่อกี้วิปรัฐบาลไดมาบอกกับผมวาเอาเฉพาะมาตรานี้ ไดตกลงกันไว  
จะจบประมาณสัก  ๓  โมง  ๔๕  ถึง  ๔  โมง  ถา เปนไปไดสัก  ๓  โมง  ๔๕  ก็จะดี 
นะครับ เชิญคุณนิพิฏฐครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นิพิฏฐ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย 
กระผมไดแปรญัตติตัดลดงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ ลง -------------------------- 
 

- ๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๖๔/๑ 
 
ในภาพรวม ๒๐ เปอรเซ็นต แลวก็ในแตละกระทรวง ทบวง กรมนั้น ผมก็ไดแปรญัตติไว
เกือบทุกมาตรา แตขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวาผมจะขออนุญาตใชโอกาส 
ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเฉพาะมาตรา ๓ มาตราเดียว และขออนุญาตที่จะ
อภิปรายรวมไปในทุกมาตราที่ผมไดปรับลดไวในลักษณะที่เปนภาพรวม เหตุผลที่ผมได
ปรับลดงบประมาณลงจากภาพรวม  ๒๐  เปอร เซ็นต  ผมคิดวาโดยภาพรวมแลว 
การใชงบประมาณของรัฐหรือของรัฐบาลไมประสบความสําเร็จในหลาย ๆ เร่ืองดวยกัน 
จึงจําเปนตองตัดปรับลดงบประมาณลง ประการแรก ผมกราบเรียนทานประธานวา
หนวยงานที่ผมขออนุญาตกราบเรียนแลวก็พูดถึงที่จําเปนตองปรับลดงบประมาณคือ 
บทบาทของกองทัพ โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม กระผมคิดวาในระยะ ๒ ปที่ผานมา
บทบาทของกองทัพไดถูกกระทบกระเทือนเปนอยางยิ่ง และประสิทธิภาพของกองทัพ 
ในการทําภารกิจของกองทัพจริง ๆ นั้น บัดนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของ
บานเมือง ๒ ปที่ผานมาบทบาทของกองทัพถูกกระทบกระเทือน สวนหนึ่งเนื่องจากตอง
ยอมรับวาเกิดจากการยึดอํานาจเมื่อ ๒ ปที่แลว และเหตุผลในการยึดอํานาจของกองทัพ
นั้นมิไดดําเนินการตามเหตุผลที่ไดประกาศไวในการยึดอํานาจ หลังจากนั้นบทบาทของ
กองทัพก็ไดถูกลดทอนลงเรื่อยมา ผมกราบเรียนทานประธานวาหลังจากที่มีการเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตย เรามีรัฐสภาแหงนี้ในวันนี้แลวก็ตามแตวาบทบาทและภารกิจของ
กองทัพก็ยังถูกกระทบกระเทือนอยู วันนี้ผมมีความรูสึกคลาย ๆ กับวากองทัพหรือผูคน 
ในกองทัพนั้นเหมือนกําลังฝนรายอยูเปนฝนรายจากการยึดอํานาจเมื่อ ๒ ปที่แลว และมี
ความรูสึกตอไปวาคนในกองทัพวันนี้เหมือนกับรูสึกวาไมอยากจะนอนอีกตอไป เพราะวา
ถาทานนอนหลับอีกสักครั้งหนึ่งทานจะฝนรายถึงอดีตที่ผานมา ผมเรียนวาวันนี้กองทัพ
เร่ิมออนแอลงหลังจากมีการยึดอาํนาจและมีการเลือกตั้ง 
  ประการแรก ผมคิดวากองทัพเริ่มออนแอในภารกิจของการปกปองชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ถึงแมวากองทัพหรือกระทรวงกลาโหมเปนบทบาท 
ของขาราชการเพียงหนวยเดียวที่พอจะพูดไดอยางเต็มปากวาเปนหนวยงานที่มีภารกิจ 
ในการปกปองชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยมากกวาภาครัฐมากกวากระทรวง ทบวง  
กรมอื่น ๆ ก็ตาม แตวาในขณะนี้ผมมีความรูสึกวาจําเปนตองปรับลดงบประมาณของ 



 ๑๕๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๖๔/๒ 
 
กองทัพลงในทุกภาคสวนลง ๒๐ เปอรเซ็นต ภารกิจของกองทัพในการปกปองชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยเร่ิมออนแอลงครับ ความกลาหาญในการปฏิบัติหนาที่ของผูคนในกองทัพนั้น
ลดนอยถอยลง ผมยกตัวอยางทานประธาน ๒ – ๓ ประเด็นครับ ใน ๒ – ๓ ประเด็นที่ผม
กําลังจะกลาวตอไปนี้ ผมคิดวากองทัพบกพรอง กองทัพไมกลายืนหยัดในความเปนจริง
ในความถูกตองเพื่อปกปองชาติ  
  ประการแรก ในขณะที่เรามีขอพิพาทกับประเทศกัมพูชาเร่ืองเขตแดน
ปราสาทพระวิหาร ทานประธานจะเห็นวากองทัพโดยเฉพาะกรมแผนที่ทหารมีบทบาท
และหนาที่โดยตรงที่จําเปนตองใหความเปนจริงกับประเทศ จําเปนตองใหความเปนจริง
กับคนไทยในประเทศนี้วาเสนอาณาเขต เขตแบงระหวางประเทศไทยกับกัมพูชาอยู
ตรงไหน  แตวาในขณะที่ เรามีขอพิพาทระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา  
เร่ืองปราสาทพระวิหารนั้น ทานประธานจะเห็นวากรมแผนที่ทหารไมไดแสดงบทบาท 
ในการปกปองอธิปไตยหรือดินแดนของชาติอยางที่ควรจะเปน อาจจะพูดไดวากรมแผนที่
ทหารหรือหนวยงานของกองทัพที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้ไมไดแสดงความคิดเห็นเลยครับ 
จนกระทั่งตองใหองคกรอิสระ จนกระทั่งตองใหศาลรัฐธรรมนูญออกมาตัดสินวากติกา
หรือขอตกลงสนธิสัญญาที่ประเทศไทย โดยกระทรวงการตางประเทศไปทําไวกับประเทศ
กัมพูชานั้นขัดตอรัฐธรรมนูญ ผมคิดวาถากองทัพไดแสดงบทบาทอยางตรงไปตรงมาและ
ใหความจริงกับกระทรวงการตางประเทศ วันนี้ครับ ประเทศเราจะไมเสียหายขนาดนี้ 
นั่นเปนประการแรก ที่ผมคิดวาบทบาทของกองทัพในการปกปองชาติไมเขมขนเทาที่ควร 
  เรื่องที่ ๒ ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อนายกรัฐมนตรีไดดํารงตําแหนง
ควบรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ทานประธานจะจําไดวามีกรณีที่ถูกวิพากษวิจารณ
อยางยิ่ง เร่ืองการรับบุคคลเขารับราชการในกองทัพ --------------------------------------------- 
 

- ๖๕/๑ 
 
 
 



 ๑๕๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๖๕/๑ 
 
มีบุคคลทานหนึ่ง ผมขออนุญาตที่จะไมเอยนามทานหรอกครับ ไดยื่นคํารองขอกลับเขารับ
ราชการ  มีการวิพากษวิจารณกันมาก  ผมเองเปนคนตั้งกระทูถามเรื่องนี้ ในสภา
ผูแทนราษฎร แตวาทานนายกรัฐมนตรีหรือใครก็ตามที่เกี่ยวของไดออกมายืนยันวา  
การรับบุคคลดังกลาวกลับคืนกองทัพนั้นทําถูกตองตามกฎหมายของกองทัพทุกประการ 
ผมเปนคดีความกับผูที่เกี่ยวของเรื่องนี้อยู ๒ – ๓ คดีในขณะนี้ แตไมเปนไรครับ เร่ืองนี้ตอง
มีการพิสูจน ผมกราบเรียนทานประธานไปถึงบุคคลที่ออกมาใหขาวและกระทบกระเทียบ
ผมตลอดเวลา รองโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ ผมจําชื่อทานไมได แตวารองโฆษก
กระทรวงกลาโหมทานนี้แหละครับ ออกมาบอกวาการรับบุคคลคืนสูกองทัพในครั้งนั้น 
ทําถูกตองตามขั้นตอนของกองทัพทุกประการ แตวันนี้ทานประธานจะเห็นวาคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไตสวนวา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมนั้นไดลงนามแตงตั้งบุคคลคืนสูกองทัพนาจะผิดตอ
กฎหมาย ทานประธานที่เคารพครับ นี่เปนตัวอยางที่ ๒ ที่ผมคิดวากองทัพไดละเลยในการ
พูดความจริงกับประชาชน กองทัพไดละเลยในการปฏิบัติตามหนาที่อยางตรงไปตรงมา  
นี่คือความออนแอของกองทัพที่จําเปนตองปรับลดงบประมาณลง ทานประธานที่เคารพ 
ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตองกราบเรียนทานประธาน วันนี้ผมคิดวากระทรวงกลาโหมหรือ
บทบาทของกองทัพนั้น กําลังถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่กลับมาสรางชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่ง  
ถาทานทําภารกิจนี้ลุลวงไดผมคิดวาเกียรติยศชื่อเสียงของกองทัพจะกลับคืนมา วันนี้
กองทัพไดเขาไปทําหนาที่ในการคลี่คลายสถานการณในภาวะวิกฤติของประเทศใน
สถานการณฉุกเฉินในขณะนี้ ผมคิดวาบทบาทของผูนํากองทัพเมื่อ ๒ – ๓ วันที่ผานมานั้น 
เปนบทบาทที่พูดตรงไปตรงมาวานาชมเชยครับ ขอใหทานรักษาสถานการณนี้ไว  
วันนี้กองทัพอยูกึ่งกลางระหวางความขัดแยงของคนในชาติ ถากองทัพเอนเอียงไปขางใด
ขางหนึ่ง แลวไมมีความเปนธรรมในการดําเนินการเรื่องนี้แลว ความเสื่อมเสียจะนํามาสู
กองทัพอยางหาที่สุดมิได กองทัพอยูกึ่งกลางที่ปองกันไมใหผูคนในประเทศนี้เขาสูการ 
ทํารายซึ่งกันและกัน ผมกราบเรียนทานประธานถึงตรงนี้ผมพูดในสภานี้มาหลายครั้งครับ 
ผมดีใจที่วันนี้กองทัพอยูกึ่งกลางความขัดแยงของผูคนในสังคม สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไป
ถึงผูนํากองทัพ ผูบัญชาการทหารบกหรือใครก็ตาม ผมเคยขอรองผูคนที่มีความขัดแยงกัน 



 ๑๕๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๖๕/๒ 
 
ในบานเมืองนี้มาหลายครั้งแลว ทานประธานจะเห็นวาความแปลกประหลาดของคนไทย
ในประเทศนี้ วันนี้มีอยูอยางหนึ่ง เวลามีความขัดแยงเกิดขึ้นคนไทยที่มีความขัดแยงกันจะ
ถือสัญลักษณ ๒ สิ่งเขาประหัตถประหารกัน สัญลักษณแรกคือธงชาติ ฝายหนึ่งถือธงชาติ
เหมือนจะออกไปทําศึกสงคราม อีกฝายหนึ่งก็ถือธงชาติออกไปฆากันกลางถนน 
ราชดําเนิน ผมคิดวาผูนํากองทัพเมื่อทานอยูจุดกึ่งกลางของความขัดแยงในสังคมวันนี้
ทานไปบอกผูคนที่ขัดแยงกันในสังคมไดไหม เวลาทานเขาประหัตประหารกันในทาง
ความคิดที่แตกแยกกัน อยานําธงชาติไปตอสูกันไดไหม ธงชาติเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ  
ธงชาติเปนสัญลักษณของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไมควรจะเอาธงชาติไปตี 
ศีรษะใคร ไมควรจะเอาธงชาติไปฆาใครในประเทศนี้ เด็ดขาด แตวาถาในขณะนี้ 
คนในประเทศนี้มีความขัดแยง เราขัดแยงกับตางชาติ ทานถือธงชาตินําทัพไปเถอะครับ 
ธงชาติคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ แตวันนี้คนละเลยสิ่งเหลานี้ กองทัพตองเริ่มตนทําความเขาใจ 
กับผูคนที่มีความขัดแยงกันอยางนี้ครับ  
  เรื่องที่ ๒ ที่ผมคิดวากองทัพตองเริ่มทําความเขาใจกับผูคนที่ขัดแยงกันใน
สังคม วันที่คนขัดแยงกันและออกมาฆากันกลางถนน นอกจากคนจะถือธงชาติไปฆากัน
แลว วันนี้ทั้ง ๒ ฝายตางถือพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ถือทําไม ถือพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลวไปฆากัน  
ทําอยางนี้ไมได แตถาประเทศนี้มีศึกสงคราม เอาเถอะครับ ทานถือธงชาติ ทานถือ 
พระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อเปนขวัญ เปนสิริมงคลของ
ทาน ในการตอสูกับอริราชศัตรูผมไมวาหรอกครับ ขอ ๒ เร่ือง ผูคนที่ขัดแยงในสังคมวันนี้ 
ผมคิดวาคนที่ขัดแยงในสังคมวันนี้สักสวนหนึ่ง สัก ๑ หรือ ๒ คนก็ยังดี ที่ฟงผมพูดอยูใน
สภาแหงนี้ เมื่อทานขัดแยงกันนํากําลังเขาประหัตถประหารกัน ผมขอสัก ๒ เร่ือง อยานํา 
ธงชาติเปนอาวุธในการฆากัน 
 

- ๖๖/๑ 
 
 
 



 ๑๕๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๖๖/๑ 
 
  ประการที่ ๒ ทานไมควรถือพระบรมฉายาลักษณขององคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในการนําทัพเขาไปฆากันกลางถนนราชดําเนินในขณะนี้ กองทัพยืน 
อยูจุดกึ่งกลางของผูคนที่กําลังขัดแยงกัน กองทัพตองทําสิ่งเหลานี้ อยาใหเกิดสิ่งเหลานี้
ขึ้นในบานเมือง นั่นเรื่องที่ผมคิดวาถากองทัพทําไมได บทบาทของกองทัพก็จะออนแอลง 
แลวผมขออนุญาตที่จะตัดงบประมาณของภาครัฐหรือกระทรวงกลาโหมในสวนนี้ลง  
๒๐  เปอร เซ็นต  ดวยเหตุผลที่ ผมคิดว าภารกิจของกองทัพไมบรรลุผลสํา เ ร็ จ 
ในหลาย ๆ เร่ืองครับ  
  ประการที่ ๓ ที่ผมคิดวาโดยภาพรวม ความจริงไมอยากจะตัดหรอกครับ 
แตใชโอกาสนี้พูดถึงกระบวนการยุติธรรมหรือฝายตุลาการ ผมก็พูดในสภานี้หลายครั้ง
เหมือนกับแผนเสียงตกรอง  ผมเคยพูดมาหลายครั้ งวาในกระบวนการระบอบ
ประชาธิปไตยมันมี ๓ อํานาจ วันนี้มันพิการพิกลไปแลว ๒ อํานาจ อํานาจบริหาร  
อํานาจนิติบัญญัติ วันนี้มันใชไมไดหรอกครับ เราจะพูดอยางไรก็ตาม ทั้ง ๒ อํานาจ 
มันแกวิกฤติของบานเมืองไมได  อํานาจตุลาการเทานั้น  แตวาผมกราบเรียนวา 
ในสถานการณที่ประเทศวิกฤติในขณะนี้ ผมคิดวาในขณะนี้ตุลาการสักทานหนึ่งเถอะครับ 
ที่กําลังฟงผมอภิปรายอยู ทานตองเขมแข็ง แลวเราในสภาแหงนี้ทุกคนไมควรจะ 
ไปทําลายความเชื่อม่ันที่ประชาชนมีตอสถาบันตุลาการ แลวจะประทวงผมอยางไรก็ตาม  
ผมขออภัยเถอะครับ การที่สภาแหงนี้ไดคว่ํากฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง 
ตําแหนงทางการเมือง นั่นเปนการกําลังกาวกาย นั่นเปนการทําลายความนาเชื่อถือของ 
ศาลฎีกาอยางรุนแรงที่สุด  แตวาสิ่งเหลานี้ มันเกิดขึ้นแลวเราไมสามารถอธิบาย 
ตอศาลฎีกาได เราไมสามารถอธิบายตอผูคนในประเทศนี้ไดเลยครับวา ทําไมรัฐสภา 
ของเราไปคว่ํากฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง แตวา
ในทางตรงกันขามครับ ผมคิดวาเมื่อ ๒ อํานาจของเรามีปญหา เราควรที่จะสนับสนุน 
ใหสถาบันตุลาการมีความเขมแข็งในการปกปองระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ผมถึง
กราบเรียนทานประธานวาผมไมอยากจะตัดงบประมาณสวนนี้ แตจําเปนตองพูดถึง
กระบวนการยุติธรรมวาในขณะนี้ทุกภาคสวนตองใหกระบวนการยุติธรรมเขมแข็ง 
และเดินไปได และฝายตุลาการกระบวนการยุติธรรมตองปรับทัศนคติหรือวิธีการทํางาน 



 ๑๖๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๖๖/๒ 
 
ของทาน ในขณะที่บานเมืองวิกฤติทานจะใชเวลาในการพิจารณาคดีอยางยืดยาว 
เหมือนในอดีตไมได กระบวนการยุติธรรม ความเปนธรรมตองมาทันเวลาในเวลาวิกฤติ 
ของประเทศครับ 
  ประเด็นตอไปที่ผมกราบเรียนพูดเสียตอนนี้ เพื่อผมจะไมใชโอกาสอภิปราย
ในมาตราตอไป คือภารกิจของกระทรวงการตางประเทศ ทานประธานคงจะเห็นดวยกับ
กระผมวาภารกิจของกระทรวงการตางประเทศนั้นวันนี้ลมเหลวในการปฏิบัติภารกิจ  
เพื่อเกียรติภูมิของประเทศ ไมตองพูดถึงเรื่องอะไรหรอกครับ แตวาวันนี้จําเปนตองปรับลด
งบประมาณของกระทรวงการตางประเทศลง เพราะวาทานไมสามารถที่จะปกปอง
ผลประโยชนของประเทศชาติได  
  ประเด็นสุดทายที่ผมกราบเรียนทานประธานครับ สํานักงานอัยการสูงสุด 
ทานประธานที่เคารพครับ เรามีวิกฤติตุลาการเราเกิดขึ้นแลว วิกฤติตุลาการ วิกฤติภาครัฐ
เราเกิดขึ้นในหลาย ๆ ครั้งแลวครับ ผมทํานายทายทักเสียตรงนี้เลยครับ ถาสํานักงาน 
อัยการสูงสุดไมปรับบทบาททาทีในการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน วิกฤติ
อัยการจะเกิดขึ้นในประเทศนี้ไมนานก็ชา ถาสํานักงานอัยการสูงสุดหรือผูใดผูหนึ่ง 
ที่เกี่ยวของในสํานักงานอัยการสูงสุดฟงผมอยู ทานขีดเสนใต กาดอกจันไวไดเลยครับ 
ทานกําลังทาทายอํานาจของประชาชน กระบวนการยุติธรรมวันนี้เขาไมคอยเชื่อถือ
สํานักงานอัยการสูงสุดเทาไรหรอกครับ แตวาในขณะเดียวกันผมสัมผัสกับอัยการเล็ก ๆ 
อัยการชั้นผูนอยในตางจังหวัด อัยการจังหวัด รองอัยการจังหวัด อัยการที่อยูในศาลตาง ๆ 
ในภูมิภาค เขาทําหนาที่อยางนาชมเชย แตวาผูบริหารระดับสูงของสํานักงานอัยการสูงสุด
ในขณะนี้มีขอครหาวาทานไดปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาหรือไม ทานถูกฝาย
การเมืองครอบงําหรือไม ผมยกตัวอยางใหทานประธานฟงสักเรื่องหนึ่ง ในกรณีที่คร้ังหนึ่ง 
พรรคประชาธิปตยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งฟองเพื่อใหยุบพรรคประชาธิปตย  
ผมบังเอิญโชคดีไดเปนทนายความวาความในเรื่องนี้ดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตองขนเอกสารสํานวนสงสํานักงานอัยการสูงสุดเปนรถกระบะ เต็มรถกระบะ แตวา 
ทานประธานครับ สํานักงานอัยการสูงสุดใชเวลาไมเกิน ๔๘ ชั่วโมงครับ --------------------- 
                  - ๖๗/๑ 



 ๑๖๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๖๗/๑ 
 
อานเอกสาร ๑ รถกระบะแลวสั่งฟองใหมีการยุบพรรคประชาธิปตย ไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง 
มนุษยที่ไหนสามารถอานเอกสาร ๑ คันรถกระบะแลวมีคําวินิจฉัยไดไมเกิน ๒ วัน นากังขา
เปนอยางยิ่งโชคดีเราเปนผูบริสุทธิ์โชคดีเราตอสูคดีนี้มาดวยมติเปนเอกฉันท ๙ ตอ ๐  
แตวาบทบาทของอัยการสูงสุดในวันนี้ผูคนเขากําลังเคลือบแคลงสงสัยหลายเรื่องที่
คณะกรรมการ คตส. ก็ดี ป.ป.ช. สงฟองก็ดีหลายเรื่องทานไมสั่งฟอง และในหลายเรื่องที่
ทานไมสั่งฟองนั้นศาลฎีกาลงโทษก็หลายเรื่อง ผมกําลังดูการอํานวยความยุติธรรมของ
สํานักงานอัยการสูงสุดอยู วันนี้มีหลายเรื่องตองเขาสูการพิจารณาของศาลฎีกา มีหลายเรื่อง
ตองเขาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ขอใหทานทําตรงไปตรงมาถาทานไมทํา
ตรงไปตรงมาผูบริหารระดับสูงของอัยการสูงสุด ๔ – ๕ คน จะทําลายเกียรติภูมิของ
สํานักงานอัยการสูงสุดแลวเชื่อผมเถอะครับไมกี่ปขางหนาถาพฤติกรรมยังเปนอยางนี้อยู
เกิดขึ้นแลวตองใหสภาแหงนี้ไปครับเขาไปแกวิกฤติจะเกิดวิกฤติตุลาการจะเกิดวิกฤติ
อัยการเกิดขึ้น แลวตองอาศัยสภาแหงนี้เขาไปแกวิกฤติอัยการอีกครั้งหนึ่ง โดยภาพรวม 
ผมกราบเรียนทานประธานเฉพาะองคกรที่ผมสัมผัสเห็นและประชาชนเห็นดวยวา 
มีหลายองคกรที่ทํางานไมบรรลุผลตามภารกิจจําเปนตองปรับลดลงมา ๒๐ เปอรเซ็นต
ของภาพรวมครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกครับ ขณะนี้ยังมีผูตองการอภิปราย 
  (นายจุมพฎ บุญใหญ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณจุมพฎประทวงหรือครับ หรือพาดพิงเรื่องอะไร คุณนิพิฏฐก็ไมไดกลาวอะไรใหเสียหาย
นะครับ 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  พาดพิงกระผมเสียหาย ทานประธาน 
ก็ขอชี้แจงนิดหนึ่งครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ขอใหชี้แจงรวบรัดดวยนะครับ 
 



 ๑๖๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๖๗/๒ 
 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ผมขอ ๒ นาทีครับ กระผม จุมพฏ  
บุญใหญ พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร การที่สภาแหงนี้ไดคว่ํากฎหมาย 
แผนกวิธีพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองนั้น ทานประธานครับผมขอชี้แจงขอเท็จจริง
เพื่อพี่นองประชาชนที่ฟงไดรับทราบ สภาแหงนี้มี ส.ส. ๔๘๐ ทาน ทําหนาที่อยู ๔๗๒ ทาน 
ลงคะแนนคว่ํา ๑๔๖ ทาน ลงคะแนนผาน ๘๕ ทาน ทานประธานครับ ถาดูรายชื่อผูที่
ลงคะแนนเปนตัวคนก็จะรูวาพรรคพลังประชาชนมี ๗ ทานอยางนอย กระผมเองเปนคนที่
ลงคะแนนใหผานกฎหมายนี้ และไดพยายามที่จะแปรญัตติอภิปรายจนแมกระทั่งถอยคํา
ในรายละเอียด ทานประธานครับพรรคประชาธิปตยเองมี ส.ส. ทั้งหมด ๑๖๔ ทาน ถานับ
คะแนนที่ลงใหผาน ๘๕ ทาน หักของพลังประชาชนออก ๗ ทาน ก็จะเหลือพรรคประชาธิปตย 
อยูทั้งหมด ๗๘ ทาน แลวที่หายไปนั้นทานไดทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือไม กระผมไดถามเพื่อน ส.ส. ของพรรคประชาธิปตยซึ่งกลาวหาในทางที่ไมเปนธรรม 
ผมถามวาแลว ส.ส. ของพรรคทานหายไปไหน ทานบอกวาติดไปงานศพ ทานประธานครับ 
ผมอยากกราบเรียนวาประชาชนเลือกผูแทนราษฎรมาเพื่อไปงานศพหรือมาออกกฎหมาย 
ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกครับยังมี คุณนิพิฏฐ ประทวงใชไหมครับ 
  (นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัต ิ(พัทลุง)  :  ขออนุญาตนิดเดียวครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมอยากจะเรียนอยางนี้พวกเราทุกคนครับ เวลาเราลุกขึ้นมาชี้แจงในเรื่องอะไรก็ตาม 
ถางดเวนที่จะพาดพิงพรรคอื่นนะครับ การประทวงก็จะไมเกิดขึ้นทั้ง ๒ ฝาย ตองขอเรียน
ทําความเขาใจกับพวกเราไวดวย เชิญคุณนิพิฏฐ ครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมขออนุญาตทานประธานครึ่งนาที 

ประการที่หนึ่ง ก็คือผมกราบเรียนทานประธานวาไมมี ส.ส. พรรคประชาธิปตย 
ทานใดที่ใหเหตุผลวาไปงานศพและไมไดลงคะแนนนะครับ  

 



 ๑๖๓ 
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เร่ืองที่ ๒ ผมคิดวาจํานวนคะแนนที่หายไปสวนหนึ่งเขางดออกเสียงก็ได 
ไมไดหมายความวาเขาจะไปงานศพหรืออะไรก็ตาม เพราะฉะนั้นเสียงที่มันหายไปจะเปน
เสียงของใครผมไมทราบ แตผมคิดวาโดยรวมผมไมไดวาพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับ ผมวา
การคว่ํากฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นเปนการใช
ดุลยพินิจที่ไมถูกตอง นี่เปนความเห็นของผม ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกครับยังเหลือผูตองการอภิปรายอีก ๗ ทาน และเรามีเวลาเฉพาะมาตรา ๓ นี้
ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา ก็ขอใหพวกเราบริหารเวลาใหดีแลวกันครับ เพราะวาสวนใหญจะเปน
พรรคฝายคานทั้ง ๗ ทาน เดี๋ยวผมจะอานรายชื่อเรียงกันไป แตตอนนี้มีกรรมาธิการ
ตองการจะชี้แจง ขอกรรมาธิการชลนานกอนครับ ------------------------------------------------ 
 

- ๖๘/๑ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               เพทาย ๖๘/๑ 
 
  นายชลนาน ศรีแกว (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
ชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชนชน จังหวัดนาน ในฐานะ
กรรมาธิการ กระผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานเพื่อจะชี้แจงตอทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติทุกทานที่ไดสอบถามทานประธานมายังกรรมาธิการเกี่ยวกับการพิจารณา
เร่ืองงบประมาณในวาระที่ ๒ กระผมขออนุญาตทานประธานในกรณีที่จะตองตอบ 
ในโอกาสนี้นะครับ คือคําถามของทานสมาชิกสุธรรม ขออนุญาตเอยนามทาน เกี่ยวกับ
หลักเกณฑที่กรรมาธิการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดไปใชเปนหลักการหรือหลักเกณฑ 
ในการพิจารณาในการใชงบแปรญัตติงบเพิ่มเติม ซึ่งตามเอกสารเลม ๔ รายการเพิ่มเติม
ไดนําแจงตอสมาชิกทุกทานที่เคารพรับทราบแลว สวนประเด็นคําถามที่เปนรายละเอียด 
ที่ทานสมาชิกไดกรุณาถามผานทานประธานมายังกรรมาธิการ ผมยกตัวอยางกรณีเชน
งบประมาณที่จัดสรรใหกับทาง อสม. หรือการปรับลดงบประมาณในเรื่องของแหลงน้ํา 
กรมชลประทาน ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวาประเด็นรายละเอียดเหลานี้
กรรมาธิการจะขออนุญาตไปตอบในวาระที่เขารายกระทรวงซึ่งจะมีรายละเอียดประกอบ
อยูแลว  

ทานประธานครับ สําหรับหลักเกณฑการพิจารณาของกรรมาธิการในการที่ 
เราจะใหความเห็นชอบหรือเปนขั้นตอนอนุมัติของกรรมาธิการที่จะใหใชงบเพิ่มเติมหรือ
งบแปรญัตติที่ไดปรับลดเอาไว ตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ
วา กรรมาธิการของเราทั้ง ๖๓ คน พิจารณาดวยความรอบคอบ พิจารณาภายใต 
การปรึกษาหารือ ภายใตหลักเกณฑและกติกาที่เปนธรรม เปนประโยชนและทั่วถึงกับ 
พี่นองประชาชนใหมากที่สุด สิ่งที่สําคัญที่ผมจะขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน 
ดวยความเคารพ หลักเกณฑการใชงบเพิ่มหรืองบแปรญัตติ ถาเปนหลักเกณฑไปตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณ ป ๒๕๕๒ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ ในเบื้องตน 
ก็เปนการจัดทําคําขอที่จะใชงบที่กรรมาธิการไดปรับลดไวหรืองบเพิ่มเติม หนวยงาน 
หรือสวนราชการที่เกี่ยวของไดจัดทําคําขอมายังสํานักงบประมาณเพื่อใหคณะรัฐมนตรี 
มีมติอนุมัติที่จะทําคําขอมายังกรรมาธิการ ในขั้นตอนนี้เปนสวนของราชการ ซึ่งมี
ระยะเวลาที่กําหนดชัดเจนครับทานประธาน  เขากําหนดสิ้นสุดถาผมจําไมผิด 



 ๑๖๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๖๘/๒ 
 
ในตารางเวลาคือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ทุกหนวยงานตองสงคําขอที่จะใชงบเพิ่มเติมมายัง
สํานักงบประมาณเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนเขาสูกรรมาธิการ  
ในตรงนั้ น เ อ งครั บ เป น เหตุ ให ส วน ราชการที่ ส ง มาทั้ ง หมด  ตั ว เ ลขทั้ ง หมด 
๒ แสนกวาลานบาทที่จะใชของบเพิ่มเติมหรืองบแปรญัตติ ๒ แสนกวาลานบาท 
คณะรัฐมนตรีไดกลั่นกรองและพิจารณาวามีความจําเปน มีความเหมาะสมจริง ๆ 
โดยคาดการณวานาจะเปนประมาณ  ๒  หรือ  ๓  เทาของงบที่ ไดป รับลดเอาไว 
ซึ่งกราบเรียนกับทานประธานดวยความเคารพวาในชวงวันที่ ๑๖ สิงหาคม หรือในวันที่
ประมาณ ๑๔ – ๑๕ คณะกรรมาธิการมีตัวเลขคราว ๆ พอทราบเปนสังเขป เพราะวาเรา
ใหสมาชิกไดเขามาแปรญัตติตามความเห็นของทานนั้นคือวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม 
ทานประธานครับ ในสวนนี้เองเมื่อกรรมาธิการไดปรับลดงบประมาณทั้งหมดที่เปนตัวเลข
เบ็ดเสร็จก็คือ ๔๕,๐๐๐ ลานบาท ๔๕,๐๐๐ ลานบาท ตองขออนุญาตกราบเรียน 
ทานประธานวาสิ่งที่เราตองคืนไปในสวนที่จําเปนตองคืนตามกฎหมายที่เกี่ยวของก็คือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กรรมาธิการไดปรับลดมาจํานวน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท 
เพราะฉะนั้นเงิน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ความหมายก็คือมีการปรับลดแลวก็ปรับเพิ่มใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไปในจํานวนเม็ดเงินที่เทาเดิม เพราะเปนไปตามระเบียบ
ปฏิบัติและจํานวนสัดสวนของตัวเลขรอยละระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กับงบประมาณภาพรวม เพราะฉะนั้นที่เหลือจริง ๆ ก็คือประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท 
กราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกที่เคารพทุกทานนะครับวา หลักเกณฑที่
กรรมาธิการ ๖๓ ทาน นั่นหมายถึงพรรคพลังประชาชน ๒๓ ทาน พรรคประชาธิปตย  
๑๗ ทาน แลวกพ็รรครวมรวมทั้งฝายรัฐบาลที่เราอยูดวยกัน ๖๓ คน -------------------------- 
 

- ๖๙/๑ 
 
 
 
 



 ๑๖๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๖๙/๑ 
 
เราใหความเปนธรรม เราเนนเหตุผลและความจําเปนที่จะตอบสนองตอความตองการ 
ของพี่นองประชาชนใหมากที่สุด ดวยเม็ดเงินที่จํากัดนะครับ บางเรื่องเราอยากใหทั้งหมด 
แตไมสามารถที่กระทําได ผมกราบเรียนทานประธานวาสิ่งที่กรรมาธิการพยายามจะดู 
แลวคิดวาจะเปนประโยชนมากที่สุดกับพี่นองประชาชนก็คือวา 
  ๑ .  เ ร่ืองโครงสรางพื้นฐาน  ซึ่งมีตัวเลขอยู ในเอกสารเพิ่มเติมตรงนี้ 
ในสวนของกระทรวงคมนาคมทั้งหมด  ๗ ,๙๐๐  กวาลานบาท  ทางหลวงชนบท  
๖,๗๐๐ ลานบาท ทางหลวงแผนดิน ๑,๒๐๐ ลานบาท ตรงนี้กรรมาธิการทุกทาน 
เหน็รวมกันวามีความจําเปน 
  สวนที่ ๒ ที่เราปฏิเสธและหลีกเลี่ยงไมไดเลยที่จะใชเงินงบประมาณ 
ที่เหลืออยูก็คือ สิ่งที่กรรมาธิการรวมกับทางคณะรัฐมนตรีที่เปนกรรมาธิการไดเห็น
ความสําคัญของหนวยงานที่ขอใชมาดวยเหตุผลความจําเปนที่ตองใหจริง ๆ นั่นก็คือ  
เปนคาจาง คาตอบแทนหรือรายจายที่จําเปนตองตั้งขึ้น เพื่อจะเปนรายจายของบุคคล 
หรืองบบุ คลากร  ส วนใหญ คณะ รัฐมนตรี เสนอมาได งบประมาณไปทั้ งหมด  
๑๐,๖๐๐ กวาลานบาท ตรงนี้ก็เหลือใหกับกรรมาธิการมาพิจารณารายละเอียดเฉพาะ
ประเด็นที่ตองใหหนวยงานอื่นไมเทาไรครับทานประธาน เหมือนที่ผมไดชี้แจง 
  สวนที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ งบที่กรรมาธิการไดใหความสําคัญกับ 
สภาผูแทนราษฎรของเราคือ รัฐสภา ในการที่จะตั้งงบประมาณในการที่จะกอสราง 
รัฐสภาแหงใหมที่ขอแปรญัตติมาทั้งหมด ๔,๐๐๐ กวาลานบาท เราก็อนุมัติตามนี้  
เร่ืองน้ําครับ เร่ืองน้ําทานสมาชิกหลายทานเห็นวา ทําไมกรมชลประทานถูกปรับลดไป  
๘๐๐ กวาลานบาท แปรญัตติเพิ่มมา ๔๐๐ กวาลานบาท ที่เหลือทําไมไมเห็นความสําคัญ  
ผมกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ เราเห็นความสําคัญครับ แตเนื่องจากวา 
เม็ดเงินมันมีนอย เราไดมาแค ๑,๐๐๐ ลานบาท ๑,๐๐๐ ลานบาท กรรมาธิการมาชั่งใจวา
เราจะเอาลงตรงไหน กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ มันมีพื้นที่ชลประทาน 
๑๒๐ ลานไร กับพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทานมีอีกมาก เพราะฉะนั้นกรรมาธิการ 
มีมติรวมกันวา พื้นที่นอกเขตชลประทานยังมีความสําคัญ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาไปลง 
ที่กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งเปนเรื่องของการพัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุงแหลงน้ํา สามารถใช 



 ๑๖๗ 
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เพื่อการเกษตรไดดวย  ตรงนี้ เองก็ เปนเหตุผลหนึ่ งที่ทําให เราเองตองพยายาม 
หาหลักเกณฑที่เปนธรรมและเหมาะสม เพื่อจะจัดสรรใหกับทุกภาคสวนที่ทําคําขอ
งบประมาณในการแปรเพิ่มเขามา กราบเรียนทานประธานเปนเบื้องตนนะครับ  
สวนรายละเอียดแตละกระทรวง แตละกรมก็จะขออนุญาตกราบเรียนทานประธานตอไป 
ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสาทิตย มีขอหารือใชไหม เชิญครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม  
สาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมหารือ
ทานประธานเรื่องเวลาอภิปรายนิดเดียวเทานั้นเองวา ไดคุยกันแลวนะครับก็คือ พยายาม
ที่จะไปดูแลในสวนของผูอภิปราย เพราะวาเรายังเหลืออีกหลายมาตรา แตวาสักครูนี้
บังเอิญประธานเอยถึงสี่โมงเย็นขึ้นมา ก็เกิดจากวา ถาม ๆ กันดูวานาจะสักประมาณ
เทาไร ผมก็คํานวณไปตอนนั้นก็สักชั่วโมงเศษก็นาจะจบ แตก็ไมไดหมายความวา 
ถาถึงสี่โมงแลว แลวเราก็จะปดเทานั้น หมายความวาเราอาจจะยืดหยุนเล็กนอย ประเด็น 
ก็คืออยางนี้วา ในการอภิปรายก็ตองถือวาเปนสิทธิของแตละทาน แตวาสวนของเรา 
ก็พยายามคุยวา  ก็ใหอยู ในประเด็นเรื่องของงบประมาณ  แตวาที่ตองจัดระบบ  
คือผมคิดวากรรมาธิการ ถาทานลุกขึ้นชี้แจงไปหลายรอบแลวก็บอกวานี่เบื้องตนเทานั้น 
เบื้องปลายยังมีอีกก็จะยาวมาก เพราะฉะนั้นของกรรมาธิการก็จัดระบบสักนิดหนึ่งวา 
หลังจากเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปถึงสักชวงเวลาหนึ่ง ทานก็ลุกขึ้นตอบก็ไมเห็นเปนไร 
เพราะฉะนั้นทุกอยางก็จะไดลงตัว แลวเราก็จะไดเดินหนาตอในมาตราอื่น สมาชิก 
ที่อภิปรายก็จะมีอีก แตวาเขาจะทราบวาเรื่องของเขาควรจะสั้น ยาว ประมาณแคไหน  
เอาตามความเปนจริงและเปนประโยชน ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ขอเรียนทานสมาชิกนะครับ ที่ผมกําหนดไวเปนกรอบเทานั้นเอง ขณะนี้มีผูประสงค 
จะอภิปรายอีก ๘ ทาน ๘ ทานผมคิดวาเราอภิปรายกันทานละ ๗ นาที เราก็จะไปจบกัน 
 



 ๑๖๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๖๙/๓ 
 
ประมาณเวลา ๑๖ นาฬิกา ๒๐ นาที เลยเวลาที่เราตกลงกันไวกอน ๘ ทานก็จะมี 
คุณวิรัตน กัลยาศิริ คุณประพนธ นิลวัชรมณี คุณฮอชาลี มาเหร็ม คุณอลงกรณ พลบุตร  
คุณอันวาร สาและ คุณประกอบ รัตนพันธ คุณเชน เทือกสุบรรณ และคุณเจิมมาศ  
จึงเลิศศิริ นะครับ ขอเชิญคุณวิรัตน กัลยาศิริ ครับ 
 

- ๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          วชิราภรณ ๗๐/๑ 
 

นายวิรัตน กัลยาศิริ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม วิรัตน กัลยาศิริ กรรมาธิการเสียงขางนอย กระผมไดขอสงวนความเห็นโดยขอตัด
งบประมาณในยอดรวมไวรอยละ ๒๐ แตกอนอื่นตองกราบขอบพระคุณทานประธานที่ให
โอกาส แลวก็ขอชื่นชมคณะกรรมาธิการทุกทานนะครับ เพราะเหตุวาเราประชุมกันตั้งแต 
๐๙.๐๐ นาฬิกา บางครั้งตีหนึ่ง ตีสอง ก็เห็นวาคณะกรรมาธิการแตละทานก็ไดใชวิริยะ
อุตสาหะอยางเต็มกําลัง แตอยางไรก็ตามในคําขอที่มากมายมหาศาลคงไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในประเทศไทยได ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย 
ทานประธานครับ กระผมไดขอสงวนโดยขอปรับลดรอยละ ๒๐ ผมติดใจอยูหลายประเด็น
หลายเรื่อง แตวาจะขออภิปรายเฉพาะสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งกระผมติดใจเปนกรณี
พิเศษ ตามคําชี้แจงของสํานักงานตํารวจแหงชาติในป ๒๕๕๒ ซึ่งตั้งงบประมาณไว 
๖๙,๐๐๐ ลานบาทเศษ คณะกรรมาธิการปรับลดไปเพียง ๔๖ ลานบาท ก็คงเหลือ 
เม็ดเงินลวน ๆ ประมาณ ๖๙,๐๐๐ ลานบาท หรือประมาณ ๗๐,๐๐๐ ลานบาท เหตุผลใด
ที่กระผมขอปรับลดในสวนนี้ มีเหตุผลครับทานประธาน ผมขออนุญาตกราบเรียนวา
ปญหาใน ๓ จังหวัดภาคใต ปญหาในกรุงเทพมหานคร ปญหาหลาย ๆ คดีที่ เปน 
คดีสําคัญ สํานักงานตํารวจแหงชาติเขาไปมีสวนโดยตรงโดยออมในหลาย ๆ ประเด็น  
ผมจะขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาเปนบางประเด็น อยางเชนวา ภายในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดอาศัยบางคดีเพื่อที่จะกาวกระโดดขึ้นมารับตําแหนงสูงขึ้น ผมยกตัวอยาง 
เปนรูปธรรมเลยครับทานประธาน  คดี เลาตา  คดี เลาตาผมไมลงลึกมาก  แตวา 
อยากจะกราบเรียนทานประธานวาตํารวจจับ ตอนนั้น ป.ป.ส. ถาเขาใจไมผิด ตอนนั้น 
ทานเพรียวพันธุ ดามาพงษ เปนผูรับผิดชอบ ป.ป.ส. แลวก็ภายใตการกํากับดูแลของ 
ทานชิดชัย วรรณสถิตย แตการจับเลาตาอางวาเลาตาเปนสมุนมือขวาของขุนสา  
เหวยเซี๊ยะกัง ผลปรากฏอัยการฟอง ฟองแลวอยางไร ศาลชั้นตนยกฟอง ศาลอุทธณ 
ยกฟอง ศาลฎีกายกฟอง กรณียกฟองลักษณะนี้เปนคดียาเสพติดไมมีสิทธิไดรับชดเชย 
ในการถูกจับกุม คุมขังเพราะเปนคดียาเสพติดไมใชคดีอาญา ปญหาที่เกิดขึ้นก็คืออะไร  
มีนายตํารวจชั้นผูใหญจาก พลตํารวจตรี เปน พลตํารวจโท พลตํารวจโท เปน พลตํารวจเอก 
หลายคน หลายคนเขามามีบทบาท บางคนเขามามีบทบาทในอดีตรัฐบาลที่ผานมา  



 ๑๗๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          วชิราภรณ ๗๐/๒ 
 
เพราะฉะนั้นประการแรกก็คือวาการปฏิบัติโดยขาดหลักขาดเกณฑ ขาดพยานหลักฐาน 
แตก็มีการอางขึ้นในระหวางการพิจารณาคดีของศาลวาถูกซอมในระหวางจับกุม ผลของ
คดีก็ทราบแลววาศาลฎีกายกไปเรียบรอยแลวเหมือนกับที่ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ แตผูที่
เขาไปทําคดีไดดิบไดดีกันเปนแถวจากคดีที่ไมถูกตอง คดีที่ ๒ ที่ผมติดใจมากหลาย
มาตรฐาน ก็คือคดีเกี่ยวกับขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กราบเรียนทานประธานครับ 
ดา ตอรปโด ใชเวลาฟองประมาณ ๑๔ วัน นายสมเกียรติ พงษไพบูลย สมาชิกแหงสภานี้
ภายในประมาณ ๗ วัน แตกราบเรียนของทานจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีทานหนึ่ง 
จนบัดนี้ยังไมถึงไหน ลักษณะอยางนี้ทําใหเราเห็นวามาตรฐานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเปนอยางไร ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๗๑/๑ 
 
หรือกรณีตอไป กรณีเว็บไซตหมิ่นเบื้องสูง มาถึงปจจุบันจํานวน ๓๐ กวาเว็บ รูกันอยูวา
เว็บเหลานี้ เขามาเผยแพรไดก็ผานบริษัทที่ มีดาวเทียม  ผานเกตเวย  (Gateway) 
๗ – ๘ แหง ตองตั้งคําถามวาไดมีเจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยงานของตํารวจไดติดตาม
เร่ืองนี้หรือไม ทําไมไมจัดการใหเรียบรอยทั้งที่เร่ืองนี้เกิดขึ้นนานแลว เปนกรณีเว็บหมิ่น
เบื้องสูง กรณีตอไปเจาหนาที่ตํารวจชอบทําคดีการเมืองตามคําสั่งของเจานาย ผมมี
ตัวอยางเพราะวาผมเปนกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  
สภาผูแทนราษฎร กรณีอุดรธานี กรณีบุรีรัมย กรณีมหาสารคาม ชัดเจนมากวาเจาหนาที่
ตํารวจปลอยปละละเลยถึงขนาด หรือกรณีที่คนของพรรคประชาธิปตยถูกทําราย 
ในขณะที่ไปปราศรัยที่จังหวัดเชียงใหม ตอนนั้นเขาใจวาทานโกวิท วัฒนะ รับผิดชอบอยู 
ตอนนี้ทานโกวิทมาเปน มท. ๑ แลว คดีไปถึงไหน หรือกรณีปุยปลอม กระทบชาวบาน 
กระทบพี่นองเกษตรกรมากมายมหาศาล มาถึงวันนี้ไมมีคนติดคุกสักคน อางวาขาดอายุ
ความ นี่คือสิ่งที่สังคมสอบถาม อีกเรื่องหนึ่ง กรณีอุมฆาทนายสมชาย ฟองตํารวจไป 
บางคนใกลชิดกับผูมีอํานาจในอดีต ถามวาคดีนี้สํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการ 
ไปไดแคไหน เพียงใด หรือกรณีรุกปา ปาไมดําเนินการ ๒,๕๐๐ คดี จับได ๑,๒๐๐ คน  
อีกครึ่งหนึ่งจับไมได เพราะอะไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระผมยกขึ้นมาเปนตัวอยางนี้ใหเห็นวา
สํานักงานตํารวจแหงชาติไมมีคุณภาพ ไมมีประสิทธิภาพพอที่จะเอาเงินไปใชจายได ผมดู
หนังสือเอกสารที่ชี้แจงมาวาสํานักงานตํารวจแหงชาติมียุทธศาสตรที่ ๑ แผนงานแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตองกราบเรียนวาในฐานะที่ผมติดตาม
เหตุการณใน ๓ จังหวัดภาคใตมานาน ๓ จังหวัดภาคใตที่ สงบแต เดิม มี  ศอ.บต.  
มี พตท. ๔๓ พลตํารวจโททานหนึ่ง ผมไมเอยชื่อเพราะวาเปนบุคคลภายนอก พลตํารวจโท
ทานนั้นนําเสนอพันตํารวจโทซึ่งมีอํานาจ บอกวาทหารออกไปเถอะ ตํารวจรับผิดชอบได 
หลังจากทหารออกไป มีการอุมฆาสายลับของทหาร ๑๐๐ กวาคน ถามวาทําไมผมทราบ 
ผมยกคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนไปที่ศาลากลาง
จังหวัดยะลา ในหองประชุมไมมีใครรับวามีการอุมฆา แตพอออกมานอกหอง นายตํารวจ
ผูใหญก็บอกวาอุมจริง ตายจริง เพราะฉะนั้นปญหาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตตองยอมรบัวา 
 



 ๑๗๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๗๑/๒ 
 
เจาหนาที่ตํารวจผูใหญมีสวนสําคัญในการกอใหเกิดปญหานี้ขึ้น ในการใชรัฐตํารวจ 
แทนที่จะใชนิติรัฐในการแกไขปญหา  
  แผนงานที่ ๒ แกไขปญหายาเสพติดเรงดวน ปราบปรามผูมีอิทธิพล 
ที่อ้ือฉาวที่สุดก็คงเปนเจาหนาที่ตํารวจบางคน เอายาเสพติดมาเปนเครื่องมือในการ 
หาเงินโดยการรีด โดยการไถจากผูที่จับ ลักษณะอยางนี้ไมนาจะใหงบประมาณเลย  
กรณีการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ อันนี้ยิ่งแลวใหญ เหตุการณใน  
๓ จังหวัดภาคใต พลตํารวจโททานนั้นที่นําเสนอพันตํารวจโทก็เสียหาย แตเหตุการณ 
ในกรุงเทพมหานครยิ่งเจ็บปวดมากที่สุด ผมตองขออนุญาตยกเวน พลตํารวจโท อัศวิน 
ขวัญเมือง ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๗๒/๑ 
 
ขออนุญาตยกเวน พลตํารวจโท อดุลย แสงสิงแกว ทานอัศวิน ในฐานะที่ทานรับผิดชอบ 
อดีตเคยรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร แตวาถูกเดงออกไปเพราะวาไมสนองผูมีอํานาจ 
ทานอดุลย แสงสิงแกว คงไมมีใครกลาเปลี่ยน เพราะถาเปลี่ยนภาคใตคงจะลุกเปนไฟ
มากกวานี้ ตํารวจที่ดีก็ตองขอชมเชยครับ แตวานอกจากที่กลาวแลวตองขอกราบเรียนวา
นาอนาถพอสมควร เหตุผลทําไมที่ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ การชุมนุมของ 
ทั้ง ๒ กลุมหรือกี่กลุมก็แลวแต จะเปนกลุมพันธมิตร จะเปนกลุม นปก. เปนสิทธิ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ชุมนุมไดชุมนุมเอา เอาเลย ขอใหเปนการชุมนุมโดยสงบ
ปราศจากอาวุธก็เชิญได แตเจาหนาที่ตํารวจมีหนาที่อะไร ทานประธานเปนนายทหาร 
ชั้นผูใหญก็คงมีภารกิจ รูภารกิจกัน เจาหนาที่ตํารวจก็คือวาทําอยางไรที่ไมใหกลุมชน 
ในการชุมนุมตองไมเขาใกลกันถามีการเขาใกลกันก็จะตองตั้งดานสกัดกั้นลวดหนามเพิ่ม
กําลังหรือเพิ่มกระบอง ตองกราบเรียนขอเท็จจริงวาจากสนามหลวงมาที่ทําเนียบเดินใช
เวลาเปนชั่วโมง สามารถเรียกวิทยุเอาลวดหนามมาสกัด ๓ - ๔ ชั้น เอายางรถยนตเกา 
มาสกัด แตปรากฏขอเท็จจริงวาไมไดทําอะไรทั้งสิ้น ปลอยใหเดินเขามาเฉย ๆ ไมไดสกัดกั้น 
ไมไดวางลวดหนาม ไมไดขอกําลังเพิ่ม ไมไดเพิ่มกระบอง ไมไดเพิ่มโล ไมไดเพิ่มสิ่ง 
กีดขวาง เหมือนกับจงใจให ๒ กลุมนี้เผชิญหนากัน ซึ่งก็อานไดไมยากวาเหตุอะไรจะเกิดขึ้น 
เพราะฉะนั้นถาผมจะกลาววาจงใจจะใหเกิดปญหาเพื่อตองการออกพระราชกําหนด
ฉุกเฉินเกินเลยไปหรือไม แตสังคมคิดในลักษณะอยางนั้น อยางไรก็ตามสุดทายเมื่อออก
พระราชกําหนดฉุกเฉินมอบภารกิจใหกับทหาร แตฝายทหารก็บอกวาก็ยังทําตาม
กฎหมายจะใชวิธีเจรจาไมยอมทําตามที่รัฐบาลตองการ ก็คือตองการที่จะใหสลายกลุม
ชุมนุมใหได เพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะกราบเรียนวาในความรูสึก ผมเห็นวางบประมาณ
ที่ผมขอปรับลดไปรอยละ ๒๐ ไมไดเกินเลย แคผมหยิบยกขึ้นมาหนวยงานเดียวคือ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผมเพิ่งไปตางประเทศมาครับทานประธาน เราไปดูปรากฏวา 
ไมมีตํารวจจราจรเลย ถามวาทําไมไมมีตํารวจจราจร เขาใชกลองซีซีทีวี (CCTV)  
ซึ่งไมตองจายเบี้ยเลี้ยง ไมตองขึ้นเงินเดือน ไมตองซื้อเสื้อฝน กลองซีซีทีวีเอาไปทําอะไร  
ใครขับรถเร็ว ใครฝาไฟแดง ใบเสร็จสงถึงบานภายใน ๓๐ วัน ถาไมจายคาปรับไปศาล
แลวก็มีหลักฐานยืนยันโดยเอกสาร เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ผมกราบเรียนเหลานี้ 



 ๑๗๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๗๒/๒ 
 
มีความจําเปนเห็นวาในสวนราชการหลาย  ๆ  สวน  การใชงบประมาณไมคุมคา 
ผมจึงมีความเห็นวาควรจะตองปรับลดรายไดรอยละ ๒๐ ของงบประมาณ ขอบคุณครับ
ทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูยกมือเพิ่มอีก ๒ ทานนะครับ ทานตอไปจะเปนคุณประพนธ นิลวัชรมณี  ใหคุณเชน 
เทือกสุบรรณ แทนใชไหม เชิญคุณเชนครับ  
  นายเชน  เทือกสุบรรณ  (สุราษฎรธานี)   :  ผมขออนุญาตสลับกับ 
ทานประพนธครับ ทานประธานที่เคารพ ผม เชน เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสุราษฎรธานี  พรรคประชาธิปตย  ผมขออนุญาตทานประธานอภิปราย 
ในมาตรา ๓ ในงบประมาณแผนดินที่ รัฐบาลไดตั้งไวเปนงบขาดดุล ๑,๘๓๕,๐๐๐  
ลานบาท มากทีเดียวทานประธานครับ ผมไดขอปรับลดไวนิดเดียว โดยผมตัดเฉพาะ
ตามที่ผมเห็นคิดแลวก็ประมาณ ๔๕ ลานบาทเศษ ๔๖ ลานบาท ก็ตรงกันกับกรรมาธิการ
ที่ไดปรับลดในครั้งนี้ใกลเคียงกัน -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๗๓/๑ 
 
ทานประธานครับ แตที่นาแปลกใจก็คือวางบประมาณที่กรรมาธิการไดตัดลดแลวก็เสนอ
เขาไปใหม ทานประธานครับ ผมไมแนใจวาบางครั้งเราไมรูตัดลดทําไม อยางเชนงบกลาง
ซึ่งมีอยูถึง ๒๔๙,๕๖๕ ลานบาท ปรับลดออกไปแลวแปรญัตติเขามาอีก ๓,๑๑๕ ลานบาท 
ทานประธานครับ งบประมาณกอนนี้ การจัดงบประมาณของรัฐบาลครั้งนี้ผมเห็นไดชัดวา
เราจัดงบประมาณมากองไวที่งบกลางมากเกินไปครับทานประธาน มากกวากระทรวง 
ทบวง กรม ตาง ๆ เอากระทรวงกลาโหมกับกระทรวงศึกษาธิการมาบวกกัน ทานประธาน
ลองนึกภาพดูสิครับ สิ่งที่เห็นอยางนี้ผมคิดวาการจัดงบประมาณครั้งนี้ผมติดใจมาก  
ทานประธานครับ การจัดงบประมาณแลว โดยเฉพาะงบประมาณแผนดินในครั้งนี้  
ทานประธานดูใหดีนะครับ แมวาเราจะคิดวาการจัดงบประมาณเราจะทําใหเปนสมัยใหม
เพิ่มขึ้น เปนงบประมาณที่แสดงโครงการ แสดงผลลัพธ แตตองกราบเรียนทานประธาน
จริง ๆ ครับ ตามบัญชีงบประมาณวันนี้ยังเปนงบประมาณแบบแสดงรายการเดิม ๆ  
เปนงบประมาณที่ไมสามารถแสดงใหพี่นองประชาชน หรือแมกระทั่งผูแทนราษฎรของเรา
เห็นวาทิศทางของการพัฒนาที่ออกมาสูผลลัพธที่เราปรารถนาไดอยางไร ถามองดูเร่ือง
การกระจายงบประมาณแผนดิน ทานประธานครับ ทานประธานเปน ส.ส. ในตางจังหวัด
เหมือนผม ตองยอมรับความเปนจริงวางบประมาณของรัฐบาลในครั้งนี้มุงเนนในการ
พัฒนาในสังคมเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานคร ยิ่งทําใหเกิดปญหาของ
กรุงเทพมหานครมากเพิ่มขึ้น เพราะวาเราทุมงบประมาณมาลงสูกรุงเทพฯ เราทําใหสังคม
ของเมืองกรุงเทพฯ กับตางจังหวัดหางไกลกันออกไปทุกที สังคมเมืองกับชนบท แนนอน 
ในอนาคตก็จะมีพี่นองประชาชนในชนบทอพยพเขาสูกรุงเทพฯ มากขึ้น แลวก็สรางปญหา
กรุงเทพฯ อยางไมรูจบ ทานประธานครับ เมื่อมาดูงบประมาณที่ทางกรรมาธิการใหกับ 
งบแปรญัตติที่ตัดลดออกไปแลวก็นําเขามาใหม ทานประธานครับ เปนเรื่องที่นาติดใจมาก
หลายรายการทีเดียวครับ อยางของการทองเที่ยวและกีฬา ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติ แมวาตั้งไวเพียง ๓๘๑ ลานบาท แตทานประธานครับ เปนงบผูกพันซึ่งรวม 
ไปถึง ๒,๒๐๐ กวาลานบาท แลวที่นาสังเกตมากที่สุดก็คือวางบประมาณประเภทนี้  
ทานประธานครับ งบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี่เพิ่มขึ้นยังไมพอนะครับ แตไปใสเปนงบผูกพัน
เขาไปอีกหลายป อีกหลายงบประมาณ ผมไมแนใจวากรรมาธิการไดดูดีหรือเปลา 



 ๑๗๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๗๓/๒ 
 
ในเรื่องเหลานี้ นาจะเปนงบประมาณที่รัฐบาลแปรญัตติเพิ่มขึ้นมาเฉพาะอันที่มันจําเปน  
ทานประธาน ผมยกตัวอยางงบที่จําเปน ทานประธานเปนทหาร งบกระทรวงกลาโหม 
มี ๑๗๐,๐๐๐ กวาลานบาท ทานประธานครับ วันนี้ผมเชื่อวาไมไดแกไขปญหาของ
กระทรวงกลาโหมเทาที่ควร เปนงบของสํานักปลัดกับกองทัพไทย ๒๐,๐๐๐ ลานบาทแลว 
ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพบก ๘๐,๐๐๐ ลานบาท กองทัพเรือ ๓๓,๐๐๐  
ลานบาท กองทัพอากาศ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท ทานประธานครับ ผมเรียนทานประธานครับ 
กองทัพไทยของเราวันนี้เราเปนกองทัพที่อุยอาย เรามีภารกิจ มีกําลังพลมาก เรามีที่เปน
ภาระมาก แตกําลังหลัก กําลังรบจริง ๆ หนวยรบของเราตองเรียนทานประธานวาเราขาด
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเห็นชัด ๆ ทานประธาน อาวุธประจํากาย
ของทหาร  เอ็ม  (M) ๑๖  ตั้งแตสมัยสงครามเวียดนาม  ทานประธาน  ๓๐  กวาป  
เกือบ ๔๐ ป และที่หนักกวานั้นทานประธานครับ ผมเรียนทานประธานครับ การฝกรบ 
การอบรมฝกกําลังคนวันนี้เราขาดแมกระทั่งกระสุนที่จะฝก ไปใชไนฟ โหลด (Knife  
Load) มาฝก ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๗๔/๑ 
 
ผมคิดวานี่มันไมใชภารกิจเราตองการที่ลดกองทัพใหเล็กลง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
ผมยกตัวอยางบางตัวอยางทานประธาน อยางเชน เฮลิคอปเตอร ที่จะชวยภารกิจของ
กองทัพอากาศ ถาจะชวยภารกิจในการกูภัยทางทะเล สมมุติวาที่จังหวัดสุราษฎรธานีที่อยู 
ทานประธานทราบไหมครับเฮลิคอปเตอรของกองทัพของราไมมีเฮลิคอปเตอรที่สามารถมี
เครื่องชวยบินกลางคืนไดเลย มีประสิทธิภาพที่จะกูภัยตาง ๆ ไมมีครับ ถาไปเทียบกับ
งบประมาณสวนอื่น ๆ แลวมาดูงบประมาณของสวนกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ๆ ที่ใชจาย
อยางฟุมเฟอย ผมคิดวาเราหลงลืมภารกิจของเราหรือเปลา เราคิดเพียงวา วันนี้สิ่งที่ผม
อยากเห็นแปรญัตติของทหารเขาไปอีก ๑,๐๐๐ กวาลานบาท ผมนึกวาจะไปใชจาย 
ในสวนที่จะสนับสนุนในการสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือในเรื่องที่ขาดแคลนของ
กองทัพ แตไปจายในงบประมาณประจําเหมือนกันครับ เมื่อไปดูในงบประมาณของ
กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ในงบที่แปรญัตติเขาไป สวนใหญเปนงบประมาณที่เปน
งบประมาณประจํา ซึ่งควรจะตั้งในงบประมาณปกติ แตวามาอยูในงบแปรญัตติที่ควรจะ
เปนเรื่องเรงดวน เร่ืองที่จําเปนที่จะตองใช ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวาเรื่องเหลานี้
คงตองถามกรรมาธิการวา เราไดดูอยางนี้ไหม สิ่งสําคัญทานประธานครับที่นาตกใจมาก
ที่สุดก็คือวา งบประมาณของสวนราชการตาง ๆ หลายกระทรวง ทบวง กรม มีการเชารถ 
แลวกอหนี้ผูกพันเยอะ แลวผมตองถามสํานักงบประมาณดวยวา เดิมสํานักงบประมาณ
ไมใหกอหนี้เกิน ๓ ป ทําสัญญาเชารถ ๕ ปไดหรือ ผมไมทราบวาเปนอยางไรในวันนี้ 
คงตองขอคําตอบจากกรรมาธิการสวนรายละเอียดผมคอยอภิปรายในงบประมาณ 
ในมาตราตอไป ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณฮอชาลี มาเหร็ม ครับ ทานประพนธอยูหรือครับ เดี๋ยวพอดีผมไมเห็นคุณประพนธ  
เมื่อสักครูนี้เรียกชื่อไปแลวตอนคุณเชนนะครับ คุณประพนธอยูไหมครับ 
  นายประพนธ นิลวัชรมณี (สุราษฎรธานี)  :  อยูครับ ผมสลับกับคุณเชน 
ไมเปนไรครับทาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ก็ขอคุณฮอชาลีกอนนะครับ เดี๋ยวทานประพนธทีหลังครับ 



 ๑๗๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๗๔/๒ 
 
  นายฮอชาลี มาเหร็ม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายฮอชาลี มาเหร็ม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสตูล พรรคประชาธิปตย ในฐานะ
เปนกรรมาธิการ และผมเองก็ไดสงวนความเห็นเอาไวในมาตรา ๓ ๒๐ เปอรเซ็นต 
ทานประธานที่เคารพครับ เพื่อนสมาชิกก็ไดพูดในภาพรวมในหลาย ๆ ประเด็น กระผมเอง
ก็มองเห็นวาในการทํางานของกระผมรวมกับทานกรรมาธิการหลายทานในชวง  
๒ - ๓ เดือนที่ผานมา และผมก็มีความเห็นวาในงบประมาณ ๑.๘ ลานลานบาท ซึ่งเรา
กําลังมาพิจารณากันในวาระ ๒ ตรงนั้น ผมสนใจในงบประมาณซึ่งแกไขปญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต จากที่ไดรวบรวมในทุกกระทรวง ทบวง กรมนะครับทานประธาน  
๑๑ กระทรวง กับอีก ๑ กรม ก็คือ กรมตํารวจ ซึ่งไมสังกัดกระทรวงใดทั้งสิ้น เรามี
งบประมาณในการแกไขปญหาที่ลงไปในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทั้งหมด ๒๗,๐๐๐ กวาลานบาท นั่นคือสิ่งที่เปนงบประมาณ เปนเม็ดเงิน
เปนภาษีอากรของพี่นองประชาชนลงไปในพื้นที่ใน ๓ จังหวัด แลวก็ลงไปทํานองลักษณะ
แบบนี้มาเปนเวลาหลายป ทานประธานครับ เหตุผลที่กระผมไดขอสงวนเอาไว  
๒๐ เปอรเซ็นต เนื่องจากวา ๑. ความเปน ส.ส. ในพื้นที่ และ ๒. การเราไดพบในบางสิ่ง
บางอยางในการทํางานในฐานะซึ่งเปนกรรมาธิการ ประเด็นที่ ๑ ที่เราพบก็คือวา  
๑. ความไมเปนเอกภาพของสวนราชการตาง ๆ ซึ่งลงไปทํางานในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ผมขอยกตัวอยางในเรื่องของการขาว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ เปนประเด็น
สําคัญ เปนสิ่งสําคัญที่จะใชในการแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตทางดาน
การขาว เรามีหลายขาวซึ่งเปนหนวยงานที่เขามาชี้แจงในกรรมาธิการ ไมวาจะเปน 
ขาวกรอง หรือศูนยรักษาความปลอดภัยแหงชาติทางกองทัพบก ของตํารวจ และ
แมกระทั่งของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งแตละกรม แตละสวนนั้น 
มีการตั้งงบประมาณไวสําหรับในเรื่องของการขาว การหาขาวในพื้นที่ ----------------------- 
 

- ๗๕/๑ 
 
 



 ๑๗๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิริลักษณ (๒) ๗๕/๑ 
 
แตผมเองก็ไดซักกับบรรดาผูซึ่งเขามาชี้แจงวาเราทํางานกันอยางไร เราแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตกันอยางไร จนกระทั่งวาฝายการขาวไมรูเลยหรือวามีใครก็ไมรู  
๓ คน มาออกในสื่อของรัฐบาลอยางชอง ๕ ได ทานประธานคงจะไดเห็นวาในชวง
ประมาณหลายเดือนที่มาผานมีการประสานงานจากบางทานจากผูหลักผูใหญใน
บานเมืองบางทาน แลวก็ไดมีการยืนยันชัดเจนวา ๓ คนนี้ ซึ่งใสแวนตาสีดํา และหนวดก็ดู
ทํานองเหมือนกับเปนหนวดปลอม แลวก็ไปแถลงขาวอัดเทปวิดีโอที่บางแหง และก็สงมา
ใหในชอง ๕ ซึ่งเปนทรัพยากรเปนภาษีอากรของพี่นองประชาชนไดออกทางชอง ๕  
แลวบอกวาจะยุติการสูรบ จะยุติการหลั่งเลือด จะยุติการสูรบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต กลายเปนความหวังของคนทั่วทั้งประเทศ และก็สื่อตางประเทศไมวาจะเปน 
ซีเอ็นเอ็น (CNN) บีบีซี (BBC) หรือแมกระทั่งวาอัลจาซีรา (ALJAZEERA) ซึ่งเปนสื่อซึ่ง
ถายทอดไปยังโลกอาหรับก็บอกวาขณะนี้ไดมีผูนําแหงการตอสูผูกอการในพื้นที่ไดออกมา
ยืนยันวาจะมีการยุติ แตผมซักถามสวนราชการไมวาจะเปนสํานักขาวกรองแหงชาติ  
หรือทางตํารวจ ทางทหาร เขาบอกวาไมรูเร่ือง มันเปนไปไดอยางไร หนวยงานซึ่งดูแลเรื่อง
ขาวกรองใหญ อยางทานเขียนนโยบายในเรื่องของขาวกรองอยางชัดเจน แตปลอยให 
สิ่งเหลานี้ไดปรากฏออกมา นี่คือสิ่งที่มันเปนความผิดพลาดที่ผมเห็นวานั่นคือการขาด
เอกภาพในการทํางานในพื้นที่ตรงนั้น  
  อีกประเด็นหนึ่งก็คือวาในเรื่องของความไมเปนเอกภาพในบางเรื่อง  
ผมยกตัวอยางเชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีกลองวงจรปด ทานประธานครับ 
สํานักงานปลัดกระทรวงก็ มีกลองวงจรปดซึ่ งจัดซื้ อจัดจ างบริษัทของตัว เอง  
กรมการปกครองก็มีกลองวงจรปดซึ่งจัดซื้อจัดจางโดยบริษัทของตัวเอง ซึ่งตั้งงบประมาณ
จากแตละกรม ทางเทศบาลก็มี ทาง อบจ. ก็มี ทาง ศอ.บต. ก็มี ปรากฏวากลองก็กระจาย
กันเต็มอยู ในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต  แตสิ่ งหนึ่งซึ่ งผมถามตัวแทนจาก 
กรมการปกครองบอกวากลองทั้งหมดนั้นไดมีการบูรณาการขอมูล ไดมีการเชื่อมโยง
เพื่อที่จะใหไดความเร็วในการติดตามจับผูกอการรายผูกอเหตุไดหรือไม เขาบอกวา 
ไมสามารถจะเชื่อมโยงกันได เพราะเปนคนละบริษัทกัน นี่คือสิ่งที่เปนขอบกพรอง 
ที่งบประมาณแตละป ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท เราทุมลงไปนั้นมันไมไดประสิทธิภาพ 



 ๑๘๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิริลักษณ (๒) ๗๕/๒ 
 
ไมไดประสิทธิผลเทาที่ควร นี่คือสิ่งที่เปนเหตุผลที่ผมบอกวาขอกันเอาไว ๒๐ เปอรเซ็นต  
มีการปรับลดในสวนนี้ 
  ทานประธานที่เคารพครับ อีกประเด็นหนึ่งเวลาสั้นนะครับ ในเรื่องของการ
สัมมนา ปจจุบันนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะนี้เดือนกันยายนเกือบจะสิ้นปงบประมาณ 
ในป ๒๕๕๑ ผมเองได รับเสียงสะทอนจากบรรดาผูนํา โตะครูในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามบอกวาตอนนี้นักเรียนไมเปนอันทําอะไรแลว เพราะเปนเปาหมายของ
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อที่จะใหงบประมาณป ๒๕๕๑ ซึ่งไดตั้งเอาไวแลว ไมวาจะเปน 
ของ ศอ.บต. ไมวาจะเปนของทหาร ของสวนราชการตาง ๆ ตองเอากลุมเปาหมายเหลานี้
ไปอบรมไปทัศนศึกษาพาไปทัศนาจรพาไปดูงาน เพื่อที่จะเปนไปตามโครงการที่ไดวาง
เอาไว ตอนนี้แตละพื้นที่แตละหมูบานก็จะมีคนซึ่งทําหนาที่ในการอบรม จะมีกลุมแมบาน
ถาวามีการอบรมสัมมนาจากงบของความมั่นคงก็เอาชุดนี้ไป แตละคนไมตองทําอะไรแลว
คือทําหนาที่ในการอบรมทัศนศึกษาและก็ไปเที่ยวแลวกลับมา คนที่ไดผลประโยชนก็คือ
เจาของรถทัวร คนที่ไดผลประโยชนก็คือโรงแรม คนที่ไดผลประโยชนก็คือรานอาหาร  
แตชาวบานไดแคเบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๐๐ บาท ๒๐๐ บาท และก็คาอาหารแคนั้นเอง นี่คือ
งบประมาณที่ทุกสวนราชการทุมเทลงไป นั่นคือภาพรวม นั่นคือเหตุผลที่ผมบอกวาผมจะ
ขอกันตรงนี้เอาไวในสวนตรงนี้นะครับ แตสิ่งที่ควรนาจะทํา ซึ่งผมเองก็ไดเสนอในที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร ไดมีการเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการวาทําไมเราไมใหความสําคัญ
กับงบประมาณในการเยียวยาผูที่ถูกผลกระทบจากภัย ถูกผลกระทบจากบาดเจ็บลมตาย
ใหมากกวานี้ ในเรื่องของการศึกษาพวกเด็กกําพรา แมหมายตาง ๆ เรานาจะมีการ 
ตั้งงบประมาณสวนนี้มากกวางบประมาณในการที่จะอบรมสัมมนาและก็สรางเสริม 
แกนนําถอดถอนอะไรตาง ๆ นี้ อยาใหมันมากกวาสิ่งเหลานี้ หรือใหเพิ่มงบในสวนของ 
การประชาสัมพันธ สื่อของรัฐในพื้นที่มีนะครับ ทานประธานครับ ไมวาจะเปนชอง ๑๑  
ซึ่งเปนเอ็นบีที และก็สถานีวิทยุของกองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ เราสามารถ 
ที่จะใชสิ่งเหลานี้ใหเปนประโยชนในการแกไขปญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
เพราะหัวใจสําคัญก็คือในเรื่องของความคิด ในเรื่องของอุดมการณ เร่ืองความคิดถาหากวา 
 



 ๑๘๑ 
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เราทําความเขาใจเอาหลักเกณฑของศาสนาที่ถูกตองมาทําความเขาใจโดยผานสื่อของรัฐ
แลวก็จะไดผลมากกวาการที่จะทําในสิ่งเหลานี้ --------------------------------------------------- 
 

- ๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๒ 
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นี่คือสิ่งที่ผมไดเรียนกับทานประธานถึงการทํางานของพวกกระผมในคณะกรรมาธิการ 
แลวก็ผมเห็นวาทั้งหมดทั้งมวลใน ๒๗,๐๐๐ กวาลานบาทตรงนี้ เราสามารถที่จะปรับ
ลดลงมา  แลวก็สามารถจะประหยัดงบประมาณของประเทศโดยไดผลงาน  
ไดประสิทธิภาพของงานเทาเดิมใน ๒๐ เปอรเซ็นต ขอบคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณประพนธ นิลวัชรมณี ครับ 
  นายประพนธ นิลวัชรมณี (สุราษฎรธานี)  :  ขอบคุณครับทานประธาน ผม 
ประพนธ นิลวัชรมณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับ วันนี้ผมตองขอนิดนะครับ วันนี้คือทางเพื่อนฝูง ประชาชนทางกรุงเทพฯ 
และทางแถว ๆ ภาคใตก็โทรมาวาเขาผิดหวังนิดหนึ่งวาวันนี้รัฐสภานาจะใชเวลาในวันนี้ 
ในการที่จะแกปญหาเหตุการณเมื่อวันอาทิตย เพราะวาทานผูอํานวยการรักษาการตาม 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน หรือทาน ผบ.ทบ. ไดตอบผูสื่อขาววากรณีการแกปญหาวิกฤติในครั้งนี้นั้น 
ทานไดพูดตอผูสื่อขาววามันคงเปนเรื่องของทางการเมือง ของทางระบบรัฐสภาที่ตอง
แกปญหาตรงนี้ครับ แตในเมื่อทานประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาวาระของการพิจารณา
งบประมาณนั้นสําคัญกวา ผมก็ตองยอมรับและเคารพครับ ทานประธานครับ ผมนั้นอดีต
ก็เคยเปนขาราชการครับ อยูกรมทางหลวง ตําแหนงสุดทายกอนลาออกมาเมื่อสัก ๕ ปที่แลว
ก็คือเปนรองอธิบดีกรมทางหลวงครับ ทานประธานครับ ผมก็อยูกับงบประมาณ ทานก็เขาใจ
นะครับวา กรมทางหลวงนั้นมีงบประมาณเยอะ มีแผนงานทั้งของชนบท ทั้งของเมืองเปน
จํานวนมากครับ ปหนึ่งหลายหมื่นลานบาท เมื่อกอนการจัดงบประมาณนั้นกอนป ๒๕๔๕ 
ทานประธานครับ การจัดงบประมาณนั้นมักจะเปนไปตามของหลักวิชาการ หลักการของ
แตละหนวยงานนั้นวามีความจําเปน มีความสําคัญแคไหน แตพอหลังจากป ๒๕๔๕ 
มาแลว ผมช้ําอกช้ําใจครับ เพราะการตั้งงบประมาณนั้นขาดความเปนธรรมครับ ซึ่งดวย
เกิดความช้ําใจอยูสัก ๒ ป ๓ ป ผมก็ลาออกมาเพื่อความสบายใจ แตหลังจากที่มาเปน
ผูแทนราษฎรแลวเมื่อป ๒๕๔๘ ยิ่งหนักลงไปอีกครับทานประธาน ปงบประมาณ ๒๕๔๘ 
ปรากฏวารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังเอางบไปทําเองหมดเลย  ผมกับ 
กรมทางหลวงผมยังติดตอกันทุกวันครับ ยังติดตอกันทุกเดือน อันนี้ไมตองไปขอรอง 



 ๑๘๓ 
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รัฐบาล อยาไปโกรธเจาหนาที่ เพราะวาคนที่คบผมรูเ ร่ืองทุกอยาง โดยเฉพาะที่ได
ประสานงานติดตอกันมาตลอดนั้นเขาไดเกษียณ ไปแลวนะครับ เปนขอเท็จจริงนะครับ
ทานประธาน กอนหนานั้นขนาดวาพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาล งบประมาณของ 
กรมทางหลวง แตผมไมอยากพูดถึงกรมอื่น เพราะวาผมไมรูรายละเอียดจริง แตงบ 
ของกรมทางหลวงนี้ไดจัดสรรไปทั่วทุกภาคอยางเปนธรรม งบที่ไปตางจังหวัด งบที่ไป
ภู มิภาค  ผมขอเรียนวาไปพิสูจน ได เลยครับ  ไมวางบของสํานักงานทางหลวง 
ที่ นครศรี ธ ร รมราช  ซึ่ ง คุ มหลายจั งหวั ด  งบของกรมทางหลวงที่ ไ ปภู มิ ภาค  
ที่นครศรีธรรมราช ซึ่งคุมหลายจังหวัดเหมือนกันครับ พอ ๆ กัน ประมาณงานพอ ๆ กัน 
นะครับ  สมัยนั้นจะใหตามความสําคัญพอ  ๆ  กัน  ที่นครราชสีมาไดพันลานบาท 
นครศรีธรรมราชก็ไดไป ๙๐๐ กวาลานบาท  เกือบพันลานบาท  พอ ๆ กัน  เราให
ค ว า ม สํ า คั ญ เ ท า กั น ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๗๗/๑ 
 
แตมายุคหลังโดยเฉพาะป ๒ ปนี้ งบของทางภาคใตทางสํานักงานสงขลาซึ่งมีหลายจังหวดั 
๕ - ๗ จังหวัด ไดงบไปทั้งสํานักงานประมาณ ๒๐๐ ลานบาท ขณะที่แคจังหวัดเดียวของ
ทางภาคอื่นแคจังหวัดเดียวไดไป ๒๐๐ – ๓๐๐ ลานบาท นี่คือความช้ําใจของเจาหนาที่
ของพวกกระผมซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนครับ ผมไดขอตัดแมแตโครงการที่เห็นชัดเลย 
สมัยทานชวนเปนนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปตยนั้น โครงการสรางถนน ๔ เลน  
ทําทั่วประเทศและก็เสร็จพรอม ๆ กันทั่วประเทศไมไดลําเอียง ทานประธานครับ ผมจึงได
ขอตัดงบกลางไวจํานวน ๑๕ เปอรเซ็นต โดยเฉพาะงบกรณีใชยามฉุกเฉินและจําเปน  
ทานประธานครับ ผมมีขอมูลและเหตุผลวาทําไมตองขอตัดตรงนี้ ที่จริงควรจะตัดสัก  
๕๐ เปอรเซ็นตดวยซ้ําไป ทานประธานครับ งบรายจายประจําป ๒๕๕๒ งบเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๔๙,๐๐๐ ลานบาท คณะกรรมาธิการวิสามัญไดปรับ
ลดลงไป ๓,๐๐๐ ลานบาท คือประมาณ ๖ เปอรเซ็นต แตผมวายังนอยไป เพราะอะไร 
จากขอมูลของการใชจายงบประมาณในกรณีฉุกเฉินและยามจําเปน ปงบประมาณ 
๒๕๔๒ ใชจายไปในทุกกรณีไมวาเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ภาวะภัยแลง 
หรือกรณีภัยพิบัติทั้งหลายนั้นใชไปแค ๑,๕๐๐ ลานบาท ป ๒๕๔๓ ใชไปแค ๒,๑๐๐ ลานบาท 
ป ๒๕๔๔ ใชไปแค ๓,๖๐๐ ลานบาท ป ๒๕๔๕ ใชไปแค ๒,๘๐๐ ลานบาท ป ๒๕๔๗  
ใชไปแค ๓,๑๐๐ ลานบาท ป ๒๕๔๗ ใชไปแค ๖,๖๐๐ ลานบาท ในป ๒๕๔๘ นั้นใชไปถึง
จะเปนจํานวน ๑๗,๙๐๐ ลานบาทก็จริง แตวาป ๒๕๔๘ ทานประธานจําได ป ๒๕๔๘  
คือปที่เจอภัยสึนามิ ถางบฉุกเฉินจําเปนยามปกติเพียงแค ๙,๙๐๐ ลานบาท เพราะวา 
สึนามิไดใชจายไปถึงเฉพาะสึนามิ ซึ่งเปนกรณีภัยพิบัติที่นาน ๆ ครั้ง หลายสิบปครั้งหรือ
เปนรอยปครั้งไป ๘,๐๐๐ ลานบาท แตวาไมทราบวาทางกรรมาธิการวิสามัญดูกันมา
อยางไร ยังอุตสาหตั้งไปอีก ๔๙,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งงบฉุกเฉินนี้ ทานประธานครับ  
ใช เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือแกปญหาเฉพาะหนา  หลังจากที่ มีภัยพิบัติแกปญหา 
เฉพาะหนาแลว  มีการฟนฟู เพื่ อคืนสูสภาพเดิมหรือเพื่อชดใชพี่นองประชาชน 
ใชงบประมาณปกติในงบประมาณปกติของปถัดไป เพราะฉะนั้นผมจึงวางบเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินตั้งไปทําไม ในเมื่อขอมูลจากการใชจายประจําปของงบประมาณก็เห็นอยูแลว
วาใชปหนึ่งไมเกิน ๑ ลานบาท ทานประธานครับ ทุกเชาที่ทานประธานมานัง่เปนประธานทีน่ี ่ 



 ๑๘๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๗๗/๒ 
 
ทานคงปวดหัวกับเร่ืองของคําปรึกษาของทาน ส.ส. ไมวาฝายรัฐบาลหรือฝายคานทุกวัน
ทานคงไดยินเรื่องน้ําไมพอ ไฟไมพอ ถนนหนทางไมพอ ----------------------------------------- 
 

- ๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๗๘/๑ 
 
สิ่งเหลานี้ประชาชนในภูมิภาคในที่หางไกล ตองไดรับการดูแลจากภาครัฐเสมอหนากัน 
เขาเสียภาษีเหมือนกันทุกคนละครับ มายุคหลังนี้ผมจําไดสมัยทานบัญญัติ บรรทัดฐาน 
ขอโทษที่เอยนาม ทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทานมีนโยบายเลยวาไฟฟา 
แสงสวางไมวาประชาชนอยูตรงไหน ปาดงตรงไหน ทานก็จะวางเสาพาดสายตอไฟ 
ไปใหไดใชทุกครัวเรือน แตมายุคหลัง ๒๕๔๕ เปนตนมา มีการวางหลักเกณฑวาหมูบาน
ไหนตองการไฟ ตองมีการสํารวจเช็คตรวจสอบวาลงทุนแลวตองไมต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ บาท
บาง ไมต่ํ ากวา ๓๐,๐๐๐ บาทบาง การลงทุนนะครับ ไมสูงกวานั้น จึงจะใหการไฟฟา 
ขยายออกไปได  รั ฐจึ งจะลงทุน ให  มัน เหมื อนกับ เปน เ รื่ อ งของไฟฟ า  ประปา  
เร่ืองของถนนหนทาง เร่ืองของโทรศัพทมันเปนสาธารณูปโภคจําเปนของพี่นองประชาชน 
ทุกคนไมวาจะอยูที่ไหน เพราะเขาเสียภาษีเหมือนกัน สาธารณูปโภคทั้งหลายนั้น 
ประเทศไหน ชาติไหน เขาถือวาอยางที่ผมกลาวแลววาประชาชนทุกคนควรไดรับการดูแล
เหมือนกัน แตมาตั้งกฎเกณฑเปนนักธุรกิจไปแลว โดยเฉพาะภาคใตเขาทําสวน ไมวา 
สวนยาง สวนปาลมไมคอยมีนายทุนหรอกครับ มีแตประชาชนซึ่งไมไดรํ่ารวย ก็มีคนละ  
๕ ไร ๑๐ ไร ๒๐ ไร เขาก็ไปทําในที่หางไกล เขาทําสวน ๑๐ ไรก็มีบานหลังหนึ่ง ๒๐ ไร 
มีบานหลังหนึ่งอยูหาง ๆ กัน แตพวกนี้เสียภาษีนะครับ อยาไปจํากัดวาการลงทุน 
ตองเทานั้นเทานี้ ไมเกินเทานั้นเทานี้จึงจะลงทุนให ผมวาไมเปนธรรม ทานประธานครับ 
ผมจึงขอตัดงบกลางลง ๑๕ เปอรเซ็นต ขอบคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณอลงกรณ พลบุตร ทานสมาชิกครับ ผมจะไมตัดเวลาการอภิปรายทานนะครับ  
แตตั้งเวลาเอาไวเพื่อบอกใหรูวา ๗ นาทีแลว ทานจะไดควบคุมตัวเองครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานที่ เคารพ กระผม 
อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย กระผม
ตองเรียนทานประธานผานไปถึงคณะกรรมาธิการ แลวตองขอขอบคุณที่ทานไดทําหนาที่
แทนพวกเรา แลวก็นํารายงานในการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการมาเสนอตอ 
สภาผูแทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง แตกอนอื่นกระผมตองเรียนทานประธานเพื่อเปนขอซักถาม
ตอคณะกรรมาธิการในประเด็นซึ่งไดเคยพูดมาหลายครั้งในการพิจารณางบประมาณ 



 ๑๘๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๗๘/๒ 
 
รายจายประจําป ทั้งนี้เพราะวากระผมไดขอแปรญัตติในการตัดงบประมาณ ๕ เปอรเซ็นต 
ซึ่งความจริงแลวถาทานประธานจะไดพิจารณาถึงตัวราง พ.ร.บ. ที่นําเสนอตอสภานั้น 
จะมีการเขียนถึงหลักการ แตหลักการนั้นไดกําหนดตัวเลขของงบประมาณรายจายไว 
คือ ๑.๘ ลานลานบาท กระผมไมแนใจวารายงานของคณะกรรมาธิการที่นําเสนอตอสภา 
และพวกกระผมไดมีการขอแปรญัตติตัดงบประมาณจะเปนการไปปรับเปลี่ยนหลักการ
ของราง พ.ร.บ. หรือไม แตอยางไรก็ตามเมื่อไดมีการดําเนินการมาในชั้นนี้ กระผม 
ก็ใครขอตั้งคําถามไวหลายประเด็นทีเดียวครับ แตเปนประเด็นของการที่เปนเหตุผลวา
ทําไมกระผมจึงไดขอใหมีการปรับลดยอดรวมวงเงินของงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๒ ดวยเหตุผล ๓ – ๔ ขอดวยกัน และคงตองขอคําชี้แจงจากคณะกรรมาธิการ 
เนื่องจากวาในกระบวนการและวิธีการงบประมาณของเราที่ผานมา แมแตทุกวันนี้จะเปน 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แตความจริงแลวถือวา 
เปนการทําหนาที่เพียงดานเดียว -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๗๙/๑ 
 
ความจริงเราควรจะตองทําการพิจารณาในสวนของรายรับดวย เพราะวาดานหนึ่ง 
คือรายรับหรือรายไดที่เอามาเปนงบประมาณรายจายนั้น มีความสําคัญมาก เนื่องจากวา
โครงสรางหลักของรายรับที่จะมาเปนรายจายงบประมาณนั้นจะมาจาก ๒ สวนสําคัญ ๆ 
๑. ก็คือภาษี ๒. ก็คือเงินกู และคาดวาการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปยังจะเปน
การจัดงบประมาณแบบขาดดุล อยางเชนปนี้ก็เปนการจัดงบประมาณแบบขาดดุล  
คือมีรายรับที่ประมาณการปหนาวาเราจะจัดเก็บไมพอ  เพราะฉะนั้นตองกู เงิน  
๒ แสนกวาลานบาท มาปดรายจาย ปดหีบงบประมาณ ถามบอกวารายรับดังกลาวนั้น 
มาจากไหน แนนอนที่สุดเงินกูก็เปนภาระของประเทศที่จะผูกพันภาระของประชาชนตอไป 
รายรับทางดานของภาษี แนนอนก็มาจากภาษีทางตรง ทางออม รายไดจากรัฐพาณิชย 
ตลอดจนรายไดจากการขายสิ่งของและบริการและคาฤชาธรรมเนียมของภาครัฐ  
เบ็ดเสร็จแลวการจัดงบประมาณรายจายประจําครั้งนี้จึงมีโครงสราง ๑.๘ ลานลานบาท 
เปนเงินกู ๒.๔ แสนลานบาท และเปนภาษี ๑.๕ ลานลานบาท การเพิ่มวงเงินงบประมาณ
ในวงรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณป ๒๕๕๑ กวา ๑๐ เปอรเซ็นต กระผมขอตัด  
๕ เปอรเซ็นต ก็ประมาณ ๙๐,๐๐๐ กวาลานบาท ดวยเหตุผลวาไมตองการเพิ่มภาระ 
ในการที่จะไปเก็บภาษีจากพี่นองประชาชนและผูประกอบการ และไมตองการไปเพิ่ม
ภาระในเรื่องของเงินกูซึ่งมีความผูกพันตอประเทศของเราในอนาคต  เนื่องจากวา 
การประมาณการที่กระผมไดดูแลววา เวลาที่ เราเสนองบประมาณเขามาและให
กรรมาธิการไปดู เราก็จะเปนการประมาณการทั้งสิ้น เพราะปงบประมาณกับปปฏิทิน 
มันไมตรงกัน เราเริ่มปงบประมาณตั้งแต ๑ ตุลาคม แตปฏิทินนั้นเริ่ม ๑ มกราคม  
การประมาณการดังกลาวนั้นกระผมไมแนใจวาเมื่อกรรมาธิการเสียงขางมากยังยืนยัน 
ที่ตัวเลขเดิม คือ ๑.๘ ลานลานบาท นั่นหมายความวาทานยังยืนยันสมมุติฐานวาเราจะ
จัดเก็บรายไดตามประมาณการทางเศรษฐกิจ ตามประมาณการของภาวะเศรษฐกิจโลก 
และขีดความสามารถของคนไทยในการจายทั้งภาษีทางตรง ทางออม ไดเหมือนเดิม 
อยางนั้นหรือ ตรงนี้เปนขอคําถามที่สําคัญวา ผมไมเห็นรายงานจากคณะกรรมาธิการ
แมแตบรรทัดเดียววาทานไดมีการทบทวนประมาณการรายรับแตอยางใด แตการที่เพิ่ม
งบประมาณไปถึง ๑๐ เปอรเซ็นตนั้น แนนอนในอีกดานหนึ่งก็คือการเพิ่มภาระในการ 



 ๑๘๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        นภา ๗๙/๒ 
 
ไปเก็บภาษี ไมอยากบอกวาไปขูดรีดภาษีหรือรีดเลือดกับปู ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจนั้น 
มีปจจัยเสี่ยง แลวนั่นคือขอสมมุติฐานที่ผมอยากจะเรียนทานประธานวา ปจจัยเสี่ยง  
๒ ปจจัยที่สําคัญมากขณะนี้ คือปจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและปจจัยเสี่ยงทางการเมือง  
แตทานไมไดไปปรับเปลี่ยนประมาณการ ตัวเลขของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 
คาดในปนี้และปหนาเหมือนเดิม ตัวเลขและเหตุผลที่มาของบประมาณโดยการอาง 
บอกวาในป ๒๕๕๑ การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวอยางตอเนื่อง ไมเปนความจริงเลย 
ไตรมาสที่ ๒ ของปนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสภาพัฒน ออกมาชัดเจนวา 
การขยายตัวการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวแบบหดตัว ขยายตัวแบบลดลง และหวงกังวล
อยางชัดเจนวาในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ นั้น อาจจะถึงขั้นของการชะงักงันของการลงทุน
ภาคเอกชน ตรงนี้เองคือสิ่งที่ผมตองเรียนถามกรรมาธิการวาทานไดมีการไปพิจารณา
หรือไมอยางไร เพราะวาในเรื่องของปจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจนั้น วันนี้อยาพูดถึงเรื่อง 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มันจะขยายตัวในอัตราเพิ่มเลยครับ วันนี้เราตองคํานึงถึง
ปญหาเสรีภาพทางเศรษฐกิจแลว เรากําลังมีปญหาเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ไมใชแค 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๘๐/๑ 
 
นั่นก็คือฐานของการยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรามุงหวังวาประมาณการของ
รายรับจากการจะไปเก็บภาษี ภาษีทางตรง ซึ่งก็คือภาษีรายไดบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
เปนตน หรือภาษีทางออมจากการบริโภค จากภาษีมูลคาเพิ่มและอื่น ๆ นั้น ทานคิดวา 
จะเก็บไดตามที่คิดหรือไมและรวมไปถึงรายไดหลักอีกประการก็คือรัฐพาณิชยจากการ
บริการของบรรดาหนวยที่ทํากําไร ทําธุรกิจของรัฐ เชนรัฐวิสาหกิจเปนตน จะไดถึง 
๘๐,๐๐๐ – ๙๐,๐๐๐ ลานบาท ดังที่คิดหรือไมอยางไร เพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงเปนเรื่อง
สําคัญมากเทากับวาที่ทานไมไดพิจารณาในสวนนี้ ทานยังยืนในตัวเลขรายจายเดิม  
ทานกําลังสรางภาระบนบาของคนไทยและผูประกอบการไทย  
  ประการที่ ๒ ก็คือวาในทามกลางภาวะเศรษฐกิจของเราซึ่งไดรับผลกระทบ
จากเงินเฟอ จากตนทุนพลังงาน ตนทุนอาหาร ตลอดจนในเรื่องของปญหาที่มีผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจโลก ผมคิดวากรรมาธิการที่ไปเปนตัวแทนของเรานั้นควรจะตองตอบ
เชนกัน ป ๒๕๕๑ เปนชวงของการถดถอยทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนครั้งแรก 
ในรอบทศวรรษที่สหภาพยุโรปมีการหดตัวทางเศรษฐกิจ และทานตองเขาใจโครงสราง
เศรษฐกิจประเทศไทยวา รายได ๖๐ เปอรเซ็นตของจีดีพี (GDP) ของเรานั้นมาจากรายได
จากการสงออก และทุกคนไดรับผลกระทบหมดจากปญหาพิษซับไพรม (Sub prime)  
ของสหรัฐและรวมไปถึงวิกฤติพลังงาน วิกฤติอาหาร ไดรับผลกระทบไปทั่วญี่ปุนก็ยัง 
ไมฟนตัว ยุโรปหดตัว สหรัฐอเมริกาก็รอแร ผมไมเห็นการชี้แจงหรือคําอธิบายใด ๆ ที่บงบอก
วาทานไดมีการทบทวนสิ่งเหลานี้ เลย  และรวมไปถึงเรื่องของปญหาใหญสุดคือ  
ปจจัยเสี่ยงทางการเมือง วิกฤตการณทางการเมืองของเรานั้นยืดเยื้อมา ๒ ปกวา วันนี้ 
มองไปขางหนาก็ยังมืดมน-อนธการ ยังไมรูวาวิกฤติการณจะจบลงเมื่อใดและจบลง
อยางไร วันนี้ลักษณะการเกิดการประทวงตอตานรัฐบาลหรือการที่เกิดการเผชิญหนาของ
ประชาชน ๒ กลุม ไดทําใหปจจัยเสี่ยงทางการเมืองนั้นรุนแรงมากขึ้น การลดอันดับ 
ตราสารหนี้ ตราสารการเงินตลอดจนการจัดชั้นประเทศไทยนั้นเปนปญหาอยางยิ่ง  
ไมวาโดยสถาบันอยาง เอสแอนดพี (S&P) หรือวาเพิรก และอื่น ๆ ดังนั้นสิ่งที่ เปน 
ปจจัยเสี่ยงเหลานี้มันไดกระทบตอความเชื่อม่ัน ผมเชื่อวาทุกคนคงประจักษ โดยเฉพาะ
สภาที่สภาผูแทนราษฎรในประเด็นปญหาความเชื่อม่ัน ไมมีผูประกอบการคนใดที่คิดถึง 



 ๑๙๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๘๐/๒ 
 
การลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผูบริโภคชะลอการบริโภค ทานไปดูตลาด
อสังหาริมทรัพยสิครับ นั่นคือการบริโภคซึ่งตองคิดระยะยาว เพราะวามันผูกพันภาระ 
ในระยะยาว ตรงนี้เองคือสิ่งที่ผมไมแนใจวากรรมาธิการไดนําสิ่งเหลานี้มาประกอบ 
การพิจารณาหรือไม  

และที่สําคัญอีกประการก็คือ คําถามที่อยากจะเรียนถามวาในงบประมาณ
รายจายที่ตั้งสูงถึง ๑.๘ ลานลานบาท และจะเริ่มมีผลตั้งแต ๑ ตุลาคม เปนตนไปนั้น  
มันตอบโจทยอะไรตอปญหาใหญของประเทศ ก็คือเร่ืองของการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศไทย เราไดพูดในสภาแหงนี้หลายครั้งและในวาระที่ ๑ นั้นเราก็
ไดมีการพูดถึงวาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศที่เรียกวา เนชั่นแนล  
คอมเพทิทีฟเนส (National competitiveness) นั้น มันลดลงอยางตอเนื่อง ป ๒๕๔๘ เรา
อยูในลําดับที่ ๒๕ ป ๒๕๔๙ เราลดอันดับมาอยูลําดับที่ ๒๙ และป ๒๕๕๐ ลําดับของเรา
ตกมาอยูที่ลําดับที่ ๓๓ จากทั้งหมด ๕๕ ประเทศ เฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนซึ่งเขาจัด
เฉพาะ ๕ ประเทศ ใน ๑๐ ประเทศที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจใกลเคียงกันก็คือ สิงคโปร 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซียและไทย เราอยูลําดับ ๓ ใน ๕ ประเทศ แตวาปหลังสุดนั้น
ลําดับของเราตกมากที่สุดเปนลําดับบวยสุดครับ นั่นหมายความขีดความสามารถในการ
แขงขันของเรานั้นมันลดลงอยางนากลัว ถามบอกวางบประมาณแผนดินจะตองมี 
การปรับตัวเพื่อที่จะแกไขปญหาเชิงโครงสรางและระบบอยางไรหรือไม ---------------------- 
 

- ๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               เพทาย ๘๑/๑ 
 
ถาเราพิจารณางบประมาณเพียงแคปตอปก็เทากับตําขาวสารกรอกหมอ ใชปนี้หมด 
ปหนาตั้งใหม ๆ แตไมไดดูวาบานเราจะเขมแข็งเพิ่มขึ้นอยางไรในเมื่อมันเริ่มผูกพัน 
เมื่อเทียบกับบานอื่นที่อยูใกลเคียง และผมย้ําอีกครั้งวาโครงสรางเศรษฐกิจของเรานั้น
พึ่งพารายไดหลักจากการสงออก ถาเราไมเขมแข็งแนนอนที่สุดอนาคตก็อยูลําบากครับ 
ประการสําคัญก็คือวางบประมาณรายจายปนี้สะทอนในการที่เราปรับตัวสูทิศทางในการ
แกไขสิ่งที่เราเรียกวาความตีบตันของการพัฒนาประเทศหรือไม เราพูดกันแตเพียงวา
งบประมาณนั้นจัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ จัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ อยางปนี้ก็บอกวาจัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๐ ซึ่งเริ่มมา ๒ ปแลว จะสิ้นในอีก ๒ ปขางหนา แลวก็จัดตามแนวนโยบาย 
ของรัฐบาล แตถามบอกวาทิศทางของประเทศไดมีการทบทวนหรือไม ถาเราไมเร่ิมตน
วันนี้ใหเกิดจุดเปลี่ยนแปลง โอกาสขางหนางบประมาณจะไมใชเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ไปสูความรุงเรือง แตไปสูความหายนะ ที่ผมกลาวอยางนี้เพราะวาหลายสิบปที่เราพัฒนา
มาโดยใชงบประมาณแตละปและเพิ่มขึ้นทุกปนั้น วันนี้เราถูกเรียกวาเราเปนเศรษฐกิจ
แบบแซนดวิช (Sandwich) คือจะสูประเทศที่เขาพัฒนาแลวก็ไมได ไมวาจะเปนญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป แตขณะเดียวกันเราก็ลงไปแขงกับประเทศที่เขามีศักยภาพอาจจะลา
หลังกวาเราแตมีคาแรงถูกกวาเรา อยางกัมพูชา ลาว พมา ไมได เราจึงถูกมองวาเรากําลัง
พัฒนาไปสูจุดอับของการพัฒนา แตงบประมาณแผนดินในแตละปนั้นจะเปนเหมือน
เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนทิศทางของประเทศ  ผมไม เห็นเหตุผล 
คําชี้แจงใด ๆ หรือการพิจารณาใด ๆ ของคณะกรรมาธิการในระดับการมองอยาง
ยุทธศาสตรและทิศทางของการใชเครื่องมือของงบประมาณไปสูจุดเหลานั้น สุดทาย 
ก็คือวาเราไดสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณเพื่อใหประเทศของเรานั้น 
มีธรรมาภิบาลและนั่นคืออีกดานหนึ่งของประสิทธิภาพของภาครัฐ  ตัวเลขของ 
ความโปรงใสของประเทศไทยลดต่ําลงเชนเดียวกับประสิทธิภาพขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ป ๒๕๔๘ เรามีความโปรงใสอยูในลําดับที่ ๕๙ คะแนนไมตองพูดถึง
หรอกครับ คะแนนเต็ม ๑๐ นั้นเราได ๓.๘ ป ๒๕๔๙ ลําดับของเราอยูที่ลําดับที่ ๖๓ เราได
คะแนน ๓.๖ คะแนน นอยลงไปอีก ป ๒๕๕๐ เราตกอันดับไปอยูลําดับที่ ๘๔ เลยครับ  



 ๑๙๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๘๑/๒ 
 
คะแนนก็นอยลงไปเหลือแค  ๓ .๓  ตรงนี้บอกอะไร  ตรงนี้ละครับบอกวาใน  ๑  ป 
งบประมาณการบริหารงบประมาณที่เราอนุมัติจากสภามีความโปรงใสมากนอยแคไหน 
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณนั้นเปนอยางไร และก็วัดไดอยางนอยการจัดอันดับของ
องคการความโปรงใสระหวางประเทศในแตละปจะเปนตัวดัชนีชี้วัด นั่นคือความสูญเสีย
ของงบประมาณ เพราะฉะนั้นดวยเหตุผลดังกลาวกระผมจึงจําเปนตองตัดงบประมาณ  
๕ เปอรเซ็นต เพราะ ๑. ก็คือวา ไมเชื่อวาภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีปจจัยเสี่ยงมากมายนั้น 
จะสามารถเปนไปตามที่ไดเสนองบประมาณขอรายจายจํานวน ๑.๘ ลานลานบาท เพราะ
ไมเชื่อวารายรับจะเปนเชนนี้ และที่สําคัญคือมันไมอยูบนฐานของความเปนจริง 
ไมอยางนั้นเราตองไปรีดเลือดกับปู รีดเลือดกับประชาชน รีดเลือดกับผูประกอบการ 
ของเรา ซึ่งวันนี้มองไมเห็นอนาคตขางหนาเลย  ๒. ก็คือวางบประมาณที่กรรมาธิการ 
ไปพิจารณาไมไดบงบอกวาเราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันที่ลดลง 
อยางตอเนื่องไดอยางไร และ ๓. ก็คือวา เร่ืองของความโปรงใสในการสรางประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณนั้นไมมีคําอธิบายใด ๆ ทั้งสิ้นวาจะมีหลักประกันใด ๆ นะครับ
เพราะฉะนั้นจึงขอใหกรรมาธิการชวยกรุณาชี้แจงตอที่ประชุม ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตอไปคุณอันวาร สาและ ครับ 
  นายอันวาร สาและ (ปตตานี)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ ผม อันวาร 
สาและ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปตตานี พรรคประชาธิปตยครับ วันนี้ที่เรามา
พิจารณากันในสภาวันนี้นะครับในเรื่องของงบประมาณในมาตรา ๓ ซึ่งเปนยอดเงินรวม
ทั้งหมด ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๒/๑ 
 
 
 
 



 ๑๙๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๘๒/๑ 
 
ซึ่งเปนงบประมาณที่สูงกวาเมื่องบประมาณที่แลวประมาณเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท 
วันนี้ตองยอมรับวาเรากําลังพิจารณาในเรื่องของการใชจายของประเทศอยูทามกลาง
ภาวการณที่มีความรอนแรงของอารมณของพี่นองประชาชนชาวไทย ไมวาจะเปนคนที่อยู
ในสวนกลางของประเทศหรือไมวาคนที่อยู ในสวนที่ มีปญหาในเรื่องของทางใต  
แตผมคิดวาวันนี้ปญหาในความแตกแยกมันไดขยายไปทั้งหมดทั่วประเทศแลว ผมคิดวา
วันนี้งบประมาณตาง ๆ ที่เราพิจารณา ในเบื้องตนผมไดปรับลดไวที่ ๘ เปอรเซ็นต 
ของงบประมาณรวมทั้งหมด  ซึ่งมี มูลคาทั้ งหมดประมาณ  ๑  แสนกวาลานบาท  
แตผมคิดวาในภาวการณอยางนี้ ถาผมทราบวาวันนี้เหตุการณจะเปนอยางนี้ ผมคิดวา
ตอนแปรญัตติคงไมใช  ๘  เปอร เซ็นตแลวละครับ  เพราะปญหาในวันนี้ผมคิดวา  
ผมไมสามารถที่จะไวใจในการทํางานของผูที่นํารัฐนาวาของประเทศไทยไปได ผมเขาใจครับ 
คณะกรรมาธิการงบประมาณที่ผานมา ซึ่งเปนเพื่อนสมาชิกไดทํางานกันอยางหนัก  
ซึ่งอดตาหลับขับตานอนเปนเดือน ๆ แตวันนี้ผมคิดวาสิ่งเหลานั้นจะไมเกิดประโยชนและ
เกิดผลอะไรกับเราเลยถาสมมุติวาในกระบวนการคิดของผูนําที่จะเอารัฐนาวาของเรา 
ฝาในภาวะวิกฤติไปวันนี้ ยังมีกระบวนการคิด ผมคิดวาการคิดของทานมีปญหา ในระบบ
ความคิดนี้นะครับ อยางเชน เราจะไดเห็นหลาย ๆ คร้ังในภาพที่ออกทางสื่อ ไมวาจะเปน
การพูดถึงผูที่มีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดที่ไมเห็นพองตองกัน ผูนําของเราเอง
กลับบอกใหเลือกขาง กลับตอกย้ําในความแตกแยก จนผมคิดวาวันนี้มันเลยลามไป 
ไมไดตางกันเลยความแตกแยกผมคิดวาวันนี้มันก็เกินพอแลว แตวันนี้ถาสมมุติวา
งบประมาณ สิ่งที่เรากําลังพิจารณาจะทําใหเปนเชื้อไฟที่มันเกิดความแตกแยกเพิ่มเติม 
ผมวาเราก็คงไมนาจะมานั่งพิจารณาในสวนของงบประมาณที่เรานั่งคุยกันในสภาวันนี้  
ในประเด็นของทางผูนําของเรา วันนี้ผมจะเจาะลึกที่ผูนํา เพราะคิดวาตัวหลักสําคัญ  
ตัวจักรสําคัญที่จะขับเคลื่อนตาง ๆ ไดอยูที่นี่ การรับผิดชอบในเหตุการณที่เกิดขึ้น 
ในทุก ๆ คร้ัง เราจะไดเห็นทานนายกรัฐมนตรีบอกวา ผมจะเปนคนรับผิดชอบเอง  
ในบางครั้งกอนที่ทานจะพูดคํานี้ บางเหตุการณทานตองดูกอนวา ในการรับผิดชอบของทาน 
ในบางครั้งมันทําใหเกิดการสงเสริมการทําผิดใหเกิดในเจาหนาที่บางกลุมใหทํางาน 
ตรงนั้นผิดพลาดมากขึ้นไปอีก เพราะวาจากทุกครั้งที่ทานบอกไววา อะไรก็แลวแต  



 ๑๙๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ลักขณา ๘๒/๒ 
 
ผมยกตัวอยางในกรณีในพื้นที่ ๓ จังหวัด ผมคิดวาทานประธานแลวก็ทานสมาชิกของเรา
ที่อยูในที่ประชุมหรือแมกระทั่งพี่นองที่อยูทางบาน คงจะจําเหตุการณในเรื่องของ 
การแถลง ในเรื่องของการหยุดยิงในพื้นที่ ผมไมไดเห็นนายกรัฐมนตรีทานไดมาออกแสดง 
ความรับผิดชอบในเหตุการณนี้เลย ทําไมหรือครับ เหตุการณนี้เดิมทีทางเจาหนาที่ 
ที่เขาทํางานกัน ไมวาจะเปนเจาหนาที่ทหาร เจาหนาที่ตํารวจ เขาบอกวาเรากําลังเดิน 
ในแนวทางที่ถูกตองแลว เหตุการณลดนอยลง ถึงแมวาความรุนแรงอาจจะเพิ่มขึ้น  
ผมยังคิดวาเห็นใจเจาหนาที่ที่เกิดขึ้นวันนั้น แตทานทราบไหมครับ เมื่อมีการแถลง 
ในวันนั้นเกิดขึ้นมา เหตุการณกลับเพิ่มความถี่ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเปนเทาตัว  
ผมถามวานายกรัฐมนตรีทานไดแสดงความรับผิดชอบอะไรในเหตุการณวันนั้นไหม  
เพราะคนที่แถลงในวันนั้นเขาอยูฝงทางรัฐบาลของทาน ----------------------------------------- 
 

- ๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          วชิราภรณ ๘๓/๑ 
 
แตก็ไมไดมีการแถลงรับผิดชอบอะไรเลย นี่ครับผมคิดวาการคิดของทานนายกรัฐมนตรี 
มีปญหา วันนี้ทานก็แอนอกรับอีกครับวาเหตุการณที่เกิดขึ้นวันนี้ทานยินดีรับผิดชอบทุกอยาง 
แตก็อีกนั่นละครับก็คงจะเหมือนเดิม ความแตกแยกที่เกิดขึ้นในสวนของทั่วประเทศ เดิมที
ผมเปนผูแทนราษฎร ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต ผมคิดวาวันนั้นกับวันนี้ไมไดแตกตาง 
กันเลยครับในพื้นที่ทั่วประเทศของเรา พื้นที่ในจังหวัดชายแดนใตที่เกิดการฆากันทุกวันนี้
เกิดความคิดที่มีความตางในเรื่องของแนวคิด ทําไมถึงเปนอยางนั้น เพราะวาเดิมที 
การสรางเงื่อนไขก็เกิดจากเจาหนาที่นี่ แลวก็สรางใหเกิดความแตกราว ราวฉานใหเกิดในพื้นที่ 
และเจาหนาที่เองไมวาจะเปนทางรัฐบาล เจาหนาที่เขาก็ตั้งใจทํางาน แตในเมื่อผมคิดวา
ตัวที่คุมนโยบาย คนที่คุมนโยบายถามันผิดพลาดเหมือนซีอีโอ (CEO) ของบริษัทครับ  
ถาแนวคิดขางบนผิดพลาดมาแลวขางลางถึงจะทําดีอยางไรก็มีปญหาครับ เพราะฉะนั้น
ผมคิดวานายกรัฐมนตรีเองคงจะตองตระหนักในประเด็นเหลานี้ดวย  
  ประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง ผมจะเจาะลึกในเรื่องของการแกปญหาภาคใต 
วันนี้คนภาคใตยังฆากันอยู จากแนวความคิดที่ตางกัน แตผมไมคิดวาวันหนึ่งซึ่งจะเปน
ตรงกับที่วาเรานั่งคุยกันในสภานี้นั่งพิจารณางบประมาณ วันนี้คนที่กรุงเทพฯ เขาเกิดการ
ฆากันตายระหวางคนไทยดวยกันอีกแลว ไมไดตางกันแลวครับ การปดโรงเรียน เราได 
เห็นวาเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเดี๋ยวปดเดี๋ยวเปด วันนี้โรงเรียนในกรุงเทพฯ  
ก็ไมไดตางกัน เดี๋ยวโรงเรียนหยุด แลวผมคิดวาอยางนี้ลูกหลานพี่นองของประชาชน 
ชาวไทยอนาคตจะเปนอยางไรถาสมมุติวาเหตุการณอยางนี้ยังเกิดขึ้นอยู นั่นหมายถึงวา
ทางรัฐบาลเองไมสามารถที่จะควบคุม หรือไมสามารถที่จะดูแลใหภาวการณปกติ 
เกิดขึ้นไดในสังคมนี้แลว เพราะฉะนั้นในเมื่อไมสามารถที่จะควบคุมอะไรตาง ๆ ตรงนี้ 
ไดแลว งบประมาณที่เราคิดวาเราจะพิจารณาใหผานไปไดเราจะมั่นใจขนาดไหนครับวา
มันจะเกิดประโยชนเกิดผลตอพี่นองชาวไทยทั่วประเทศ ผมดูงบประมาณของปนี้ที่ใช 
ลงไปในพื้นที่ภาคใต อยางกรณีที่สมาชิกบางทานไดพูดถึงแลว ๒๗,๐๐๐ ลานบาท ผมขอ
เรียนตามตรงนะครับทานประธาน ผมไมเห็นวาโอกาสที่จะแกปญหาในภาคใตจะมองเห็น
ทางแสงสวาง ผมคิดวาวันนี้ภาคใตไมสงบแลวครับ เพราะวาอะไรถาเราเปรียบเทียบ 
การใหอาหารกับสัตว ถาใหอาหารเกิน ใหเหลืออีเหละเขระขระมันก็จะเปนอาหารของสัตว 



 ๑๙๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วชิราภรณ ๘๓/๒ 
 
อีกจําพวกหนึ่ง อยางเชน จําพวกหนู จําพวกแมลงสาบ ผมไมอยากใหหนูกับแมลงสาบ
มันเกิดขึ้นที่พื้นที่ของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งวันนี้มันเปนแลวครับ เพราะเศษอาหาร
ที่มันลงไปมากจนเกินไปนี่ครับ การทํางานทับซอนกันของเจาหนาที่ ก็ตองยอมรับวาวันนี้
ปญหาชายแดนภาคใต  ทานนายกรัฐมนตรี มีความสําคัญมาก  เพราะวาสํานัก
งบประมาณที่ไปที่สํานักนายกรัฐมนตรี ทานนายกรัฐมนตรีก็ดูแลโดยตรงอยูแลว 
โดยเฉพาะสํานักงานตํารวจแหงชาติก็มีความสําคัญในพื้นที่ตรงนี้ และอีกกระทรวงหนึ่ง
ซึ่งมีความสําคัญไมแพกันก็คือกระทรวงกลาโหม ทานนายกรัฐมนตรีเองก็เปนรัฐมนตรี 
อยูที่นี่ดวย ผมถามวาวันนี้งบประมาณที่เราพิจารณา อยางกรณีที่ ๒๗,๐๐๐ ลานบาทนี้ 
มีนโยบายอะไรที่ชัดเจนใหกับภาคใตไหมครับทานนายกรัฐมนตรีเดิมทีไดแตงตั้ง
คณะรัฐมนตรี ทานเห็นไหมครับวากรณีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ผานมา 
ก็มีปญหากับพื้นที่ ไมกลาลงพื้นที่ ก็มีปญหาแลวครั้งหนึ่ง แลวในวันนี้เองผมคิดวา 
คงไมกลาที่จะไปวิพากษวิจารณทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยคนใหม  
แตผมคิดวาทานนายกรัฐมนตรีเอง กระบวนความคิดของทานมีปญหาจริง ๆ --------------- 
 

- ๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ         วชัรี ๘๔/๑ 
 
ทานคุม ๒ กระทรวงหลักที่มีอํานาจในการแกปญหาในเรื่องภาคใต แตวันนี้ถามวาอะไร 
ที่ เกิดขึ้นที่นั่นครับ การใชอัตรากําลัง  ๔๕,๐๐๐  คน ที่ เพิ่มขึ้นในภาคใต การเพิ่ม
งบประมาณมากเปนพิเศษที่อยูในภาคใต ผมคิดวาอันนี้ เปนเกียรติประวัติที่ไมดี  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมคนนี้กําลังทําใหภาพพจนของความออนแอ 
ของกระทรวงนี้เกิดขึ้น งบประมาณที่มากเปนพิเศษ เจาหนาที่ที่มากเปนพิเศษ แตวันนี้
สถิติที่เกิดขึ้นกลับเพิ่มขึ้น นี่คือความออนแอ นี่คือการสรางความออนแอในระบบโดยที่
ทานนายกรัฐมนตรีเองเปนผูดูแลอยู วันนี้ทานลองไปดูสิครับ นโยบายการแกปญหา
ภาคใตถาเรามองดูนะครับ นี่เปนในสวนของมูลนิธิเฟดดริค เอฟเวอรเรจ เขาผนึก
นักวิชาการผานนโยบายของรัฐบาลรวมกับรองคณบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ทานผูชวยศาสตราจารย ดอกเตอรศรีสมภพ จิตภิรมยศรี ขออภัยที่ไดเอยนามทาน  
แตผมคิดวาอันนี้เปนสิ่งที่ทานทําในสิ่งที่ดี ก็ควรที่จะยกยองในที่นี้ รองคณบดีของคณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกลาววา ขณะนี้โครงสรางอํานาจรัฐในการ
ปกครองลมเหลวโดยสิ้นเชิง ไมวาทหาร ตํารวจ หรือฝายปกครอง เพราะยังไมสามารถ
แกปญหาทางสังคมได เมื่ออํานาจรัฐออนแอ จึงเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา การแกปญหา
จะตองทําใหรัฐเปนมิตรและเปนสวนหนึ่งของประชาชน วันนี้รัฐเปนมิตรกับประชาชนไหม 
ไมตองไปพูดถึงใน ๕ จังหวัดหรอกครับ ใกล ๆ สวนกลางของประเทศนี้ ในกรุงเทพฯ เอง 
วันนี้ประชาชนมองเจาหนาที่รัฐอยางไร ผมคิดวางบประมาณมีความสําคัญในการพัฒนา
ในทุก ๆ ดานของประเทศ ซึ่งอาจจะเปนเสนเลือดหลักที่จะทําใหประเทศขับเคลื่อนไป 
 ดานไหนก็ได ที่จะสรางความเจริญรุงเรืองใหกับพี่นองประชาชนที่อยูในประเทศ แตถา
สมมุติวาคนที่เปนหัวจักรสําคัญที่จะนํารัฐนาวานี้มีปญหา ระบบความคิดมีปญหา ผมคิดวา
อันนั้นอาจจะเปนสิ่งที่เราตองระมัดระวังและก็เปนสิ่งที่นากลัว ผมยังคิดวาสมัยกอนนะครับ 
กรณีที่คนสมัยกอนนี่ถึงแมอาจจะเปนสิ่งที่ถูกหรือผิด ผมก็ไมแนใจ ใหทางพวกเรา 
ไดวิเคราะหกันเองนะครับ คนสมัยกอน คนบางคนจะร่ําเรียนในบางดาน คนรุนกอนบางคน 
ที่ไมเหมาะสม เขาจะตัดตอน บางเรื่องบางประเด็นถาถามเร่ืองสิทธิ เขามีสิทธิที่จะเรียนรู 
แตถาสมมุติวาสิทธิของการเรียนรูของเขาในภาวการณระดับความคิดของเขามีปญหา 
ผมคิดวาอันนี้อันตราย สิทธิถาอยูกับคนที่มีระบบความคิดที่อันตราย แลวมีอํานาจ 



 ๑๙๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๘๔/๒ 
 
อยูในมือดวย มันไมไดกอใหเกิดสิ่งที่ดีตอประเทศชาติเลย เพราะฉะนั้นถึงเวลาแลว  
ผมคิดวาทานนายกรัฐมนตรีเองจะตองไตรตรองใหรอบคอบวาสภาวการณปจจุบันนี้ 
ที่เกิดขึ้น ทานจะตองพิจารณาตัวเองอยางไร และผมคิดวางบประมาณที่ผมไดแปรญัตติ
ไว ผมก็คิดวาการลดของผมในงบประมาณรวมที่ ๘ เปอรเซ็นต ผมคิดวายังนอยไป 
เพราะวาถาเงินเหลานั้น ถาเกิดไปใชในทางที่ไมถูกตองหรือผิดพลาด มันจะสรางปญหาที่
เกิดขึ้นตามมาอีกมหาศาลตอพี่นองประชาชน ทายนี้ผมก็คิดวาการแกปญหาตาง ๆ  
คงไมไดเปนมิติของเจาหนาที่รัฐหรือกระทรวง ๒ กระทรวงที่ผมไดกลาวถึง อยางเชน 
สํานักนายกรัฐมนตรีและก็กระทรวงกลาโหม แตผมคิดวารัฐเองตองมองในเรื่องของการ
แกปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตอนนี้มีปญหามากซอฟทโลน (Soft loan) กําลังจะถึง
กําหนดงวดที่จะตองชําระ และวันนี้เขาจะมีอีกไหม ผมคิดวารัฐบาลก็ตองพิจารณา
เหมือนกันที่จะตองเพิ่มหรือขยายใหเขา และการจายตรงนั้นในเมื่อรัฐแกปญหา 
ใหเขาไมได การจายคืนใหเขา รัฐบาลเองจะตองมีกฎเกณฑวาถาสมมุติเขาใหจาย  
๑๐ เปอรเซ็นตกอนไดไหม เพราะวันนี้เขาจะตายกันอยูแลว ผมยังคิดวาภาษีงบประมาณ
ที่เกิดจากภาษีในพื้นที่ ๑,๗๐๐ ลานบาท ผมคิดวาถาเปนเม็ดเงินแลวเราคิดวานอยมาก 
ถาคิดกับมวลรวมของประเทศ ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๘๕/๑ 
 
อันไหนที่ชวยเขาไดใหเขาอยูรอดมีชีวิตไดตอนนี้ผมคิดวายกใหเขาเถอะครับ แลวก็ 
ดูมาตรการไหนที่สามารถจะชวยเหลือได และคิดวางบประมาณวันนี้ผมคิดวาถาสมมุติ 
วานายกรัฐมนตรียังมีแนวความคิดเหมือนเดิม ผมคิดวาผมไมไววางใจใหทานไดบริหาร
งบประมาณจํานวนเงินกอนนี้ครับ ขอบคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานสมาชิกครับ วิปรัฐบาลแจงมาวาเกินเวลาไปพอสมควรนะครับ แตอยางไรก็ตาม 
ผมก็ตองกํากับเวลาใหมันอยูในกรอบที่เราสามารถดําเนินการไดในเวลาจํากัดนะครับ  
ยังเหลืออีก  ๔  ทานขอใหจบประมาณ  ๑๗ .๐๐  นาฬิกา  ทานชวยบริหารกันเอง  
คุณประกอบ รัตนพันธ ครับ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ทานนาวาตรี สุธรรม มีอะไรครับ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ทานประธานครับ ผม นาวาตรี  
สุธรรม ระหงษ ครับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร พรรคประชาธิปตย  
ผมขออนุญาตหารือทานประธานเรื่องเวลาในการอภิปรายครับ เพราะวาผมรับทราบจาก
ประธานวิปฝายคานแจงใหกับสมาชิกวายังไมไดตกลงอะไรกับฝายรัฐบาลเรื่องเวลา  
ก็ใหอิสระเราในการอภิปรายไดอยางเต็มที่ เพราะวาเราตองการสะทอนปญหาของพี่นอง
ประชาชนทั้งในพื้นที่ของเราดวยนะครับ ซึ่งมีมากมายทีเดียวที่ยังไมไดรับการแกไขปญหา
ใหกับทางรัฐบาลแลวก็ทางคณะกรรมาธิการที่ไดจัดสรรงบประมาณลงไปใหไดทราบ  
ผมขออนุญาตเรียนทานประธานวาในเรื่องเวลาผมขออนุญาตตรงนี้ ไวกอนครับ 
ทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ถาไมไดตกลงเวลาผมวาอยางนี้ก็แลวกัน เอาทานละประมาณสัก ๑๐ นาทีนะครับ  
แตทานจะสังเกตดูวาผมไมเคยตัดเวลาทานใดเลย เพียงแตวากําหนดไวเปนกรอบใหทาน
ไดรูวาขณะนี้ทานใชเวลาไปเทาไรแลว เชิญคุณประกอบ รัตนพันธ ครับ 
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